
การสัมมนาทางวิชาการ
สูเสนทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย  คร้ังท่ี 3

เร่ือง
การคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม  GPAX ,PR  สํ าคัญอยางไร ?
การบรรยายพิเศษ โดย  ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กราบนมัสการพระคุณเจา  สวัสดีคร ูอาจารย   นักการศึกษาและผูสนใจ
เร่ืองการสอบเขามหาวิทยาลัยทุกทาน  งานน้ีเปนงานของส ํานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาแหงชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร ทบวงมหาวิทยาลยั รวมท้ังสือ่มวลชน และพวกเราทุก
คน เปนการเสวนาทางวิชาการในเร่ืองการสอบเอ็นทรานซ

บานเรามีการสอบเอ็นทรานซโดยรวมมหาวิทยาลยัมากกวา 1 แหงข้ึนไป
ตั้งแตป พ.ศ. 2504 ขณะน้ันมีมหาวิทยาลัยอยู 5 แหง วิทยาลัยวิชาการศึกษา 1 แหง
รวมเปน 6 แหง คร้ังแรกมี 3 มหาวิทยาลัย จัดโดยสภาการศึกษาแหงชาติ(เปนช่ือใน
ขณะน้ัน) ซ่ึงเกิดปญหาในชวงแรก ๆ จนกระท่ังเร่ืองตองเขา ครม. เปนเรื่องระดับชาติ
สุดทายก็สรุปไดวาเปนมต ิ ครม.  ใหสอบรวมกัน  เราไดพัฒนามาต้ังแต ป 2504 จน
กระท่ังถงึป 2541 โดยใชรูปแบบเดยีว คอืผูท่ีตองการเขามหาวิทยาลยัเลอืกได 4-5 ตวัเลอืก
เสร็จแลวกทํ็ า matching พิจารณาวาใครไดใครตก เปนการสอบคร้ังเดยีว  ซ่ึงการคดัเลอืก
สาขาท่ีอยากจะเรียนเปนคัดเลือกแบบดูสถิติบาง ดูความชอบของพอแมบาง ดคูวาม
ถนัดของตวัเองบาง อาจารยแนะแนวบาง รุนพ่ีบอกบาง เพ่ือนชวนบาง เปนการตดัสนิใจ
แบบไทย ๆ ผมไมทราบวามีการไปขูดอะไร หรือเสีย่งเซียมซีบางหรือเปลา เปน blind
choices แลวน่ังสอบ สอบก็เครียด เพราะวาสอบครั้งเดียว ท่ีสํ าคัญอีกประการหน่ึง คือ
ไมสนใจผลการเรียนในระดับม.ปลาย   เพราะวาระบบท่ีสภาการศึกษาจัดสอบครั้ง
แรก  ไมไดเอาผลการเรียนในระดับม.ปลายมาพิจารณาดวย ดังน้ันเด็กก็จะหนีเรียน
หลังจากน้ันมีระบบการสอบเทียบ จริง ๆ แลวระบบสอบเทียบของ กศน. เปนไปดวย
เจตนาดี สํ าหรับผูท่ีไมมีโอกาสเขามาเรียนในระบบปกติ  แตสุดทายระบบเปดใหกับเด็ก
ในระบบปกติดวย เด็กในระบบปกติจึงน ําไปใช 3 ชองทาง คือระบบปกติดวย สอบเทียบ
ดวย และกวดวิชาดวย  เกิดความวุนวายสับสนข้ึนอยางมาก
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แนวคิดท่ีเปนทางการ  เก่ียวกับการนํ าผลการเรียนในช้ัน ม.ปลาย เขามา
มีความส ําคัญในการคัดเลือกเด็กเขาเรียน  เริ่มมาตั้งแตป 2518 แนวคิดน้ีในทางสากล
ท้ังประเทศตะวันตกและตะวันออกเขาคดิและทํ ากนัอยางไร แลวทํ าไมแนวคดิถึงไดพัฒนา
มาสูการสอบคัดเลือกในป 2542 และเกิดปญหามากมาย ท่ีไมสามารถจะนํ า GPA กับ
PR เขามาชวยได จริง ๆ ทุกอยางมีเบ้ืองหลังหมด มีเหตุผลหมด มีการทํ าประชาพิจารณ
ในสมัยกอนกันมาหลายคร้ัง หลายทานในหองน้ีก็อยูในเหตุการณดวย  หลายทาน
คงไมทราบเหตุการณ   เพราะฉะน้ันผมขอช้ีแจงวาแนวคดิเปนมาอยางไร กอนอ่ืนจะ
ขอทบทวนเร่ืองแนวคดิในเชิงทฤษฎสีกัเลก็นอย

การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา  จริง ๆ เปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการท้ังหมด คือกระบวนการซ่ึงในระบบการศึกษาของประเทศตาง ๆ ก ําหนดไว
คือ การศึกษาระดับปฐมวัยหรือสมัยกอนเรียกอนุบาลศึกษา หรือ kindergarten จาก
รอยตอน้ีจะเขาสูประถมศึกษา  จากประถมศึกษาก็จะเขาสูมัธยมตน  และแยกไปเปน
อาชีวศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ผมขออนุญาตมาทางสายสามัญ จากมัธยม
ศึกษาตอนปลายเขาสูอุดมศึกษา ตรงรอยตอของการคัดเลือกคนเขาเรียน มีหลักอยูวา
จะใชวิธีไหนในการคัดเด็กจากทอนหน่ึงไปอีกทอนหน่ึง  หลักคิดขอแรก คือ หลกัสูตร
ที่เด็กจะเขาสู เปนหลักสูตรกลาง (common) หรือเปนหลักสูตรท่ีแยกเฉพาะ
(specialize) ที่ตองการความรู ความสามารถ ศักยภาพเฉพาะของผูเรียนหรือไม
ยกตัวอยางเชน รอยตอจากอนุบาลเขาประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาเปนหลัก
สูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (basic education) เพราะฉะน้ันไมมีการแยกหลักสูตร
ประถมศึกษา  ไมมีการแยกความเฉพาะ ไมจํ าเปนตองใชวธิกีารสอบคดัเลอืกใหยุงยาก
บางแหงรับเด็กอนุบาลเขาประถมศึกษา มีการสอบคัดเลือกหลายวิชา ผมวาไมมีเหตผุล
เปนการสรางความเครียดใหเดก็  หลกัคดิขอ 2  วธิคีดัเลอืกน้ันตองไมสรางผลเสยีตอ
การศึกษาระดบัตน การคดัเลอืกเดก็เขามหาวิทยาลยั      วิธคีดัเลอืกตองไมไปทํ าลายแผน
การเรยีนและหลกัสูตรในชั้นมัธยมปลาย  ในทํ านองเดียวกัน ถาเราจะคัดเลือกเด็กเขา
ป.1 วิธีคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  ตองไมไปกระทบกับหลักสูตรและผลการเรียน
ระดับอนุบาล ถาถือหลักคิด 2 ขอน้ี  ผมคิดวาเรารับกันได เปนวิธีการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอตามทอนตาง ๆ ท่ีใชกันท่ัวโลก    วิธีท่ี 1 เปนวิธีที่งายมาก  ข้ึนอยู
กับรัฐธรรมนูญ  ข้ึนอยูกับกฎหมายการศึกษา นโยบายการศึกษาของประเทศน้ัน ๆ
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ประเทศทางตะวันตก ประเทศทางยุโรปตะวันตก หรือประเทศแถบสแกนดเินเวีย รัฐจะ
ตองจัดการศกึษาทุกระดบัใหกบัประชาชนฟรี ตามท่ีเขาอยากเรียน ตามท่ีเขาสามารถ
เรียนได

ผมขอวิจารณนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    ในการคัดเลือกเด็กเขา
ม.1 และ ม.4  ซ่ึงมีปญหาทุกป    นโยบายอะไรไมรูมากมาย   ทํ าไมไมตกลงกันใหดี
ทํ าใหตรงไปตรงมา ตามหลักวิชา เปนหลักการนโยบายชัดเจน และใหประชาชน
ท่ัวประเทศรับรู ผมเช่ือวาประชาชนรับได  ท้ังโรงเรียนท้ังกระทรวงจะไดไมตองมา
ใหสัมภาษณกันทุกป    แตท่ีเปนอยูในขณะน้ี เปลี่ยนรัฐมนตรีคร้ังหน่ึงก็เปลี่ยนวิธี
ทีหน่ึง ทํ าไมตองทํ าถึงขนาดน้ัน อันน้ีเปนเร่ือง technical ไมควรจะเกี่ยวของกัน
เพราะฉะน้ันรอยตอตองระวัง  วาจะดํ าเนินการอยางไร  สํ าหรับป.1 ผมวาตองไม
ใหสอบเลย ตองจับฉลากเทาน้ัน  แตไมใชวิธกีารคดัเลอืก หรือดูเจตนารมยวาผูปกครอง
จะบริจาคเงนิใหโรงเรียนเทาไร ตรงน้ีทํ าใหระบบการศึกษาเสียหมดเลย ระบบบริจาค
เปนเร่ืองหน่ึง และระบบแยงเขาโรงเรียนเปนเร่ืองหน่ึง ทํ าใหระบบการคัดเลือกแต
ละทอนเสยีหายกนัมากเลย เรามาเร่ิมตนกนัใหมดไีหม ส ําหรับประเทศไทย ระบบการ
ศกึษาไทย ทํ าอะไรตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ ขอเชิญชวนทานคณาจารยท่ีเปน
นักการศกึษาออกมาพูดกนัมาก ๆ

ส ําหรับรอยตอท่ีจะคดัเลอืกเขาสถาบนัอุดมศกึษา      ซ่ึงจะพูดกนัในวันน้ี
ในหลกัสากลท่ีเขาทํ ากนั    มีความเฉพาะทาง  หลกัสตูรท่ีเขาไปเรียนแพทย พยาบาล
วาดเขียน  มัณฑนศิลป  การตลาด ไมเหมือนกัน เขาหลักขอท่ี 1 คือ เปนหลักสูตร
เฉพาะทาง (specialized curriculum) เพราะฉะน้ันจํ าเปนตองมีการปูพ้ืนมาต้ังแต
มัธยมปลาย  ระบบการศึกษามัธยมปลายจึงแบงออกเปน 3 สาย  คือ สายวิทย  สาย
ศิลป และศิลปก็แยกเปนศิลปภาษา ศิลปคณิต เปนการแบงกลุมคราว ๆ เพ่ือวาเม่ือเขาไป
ในหลกัสตูรของอุดมศกึษาซ่ึงมีมากมายเปนพัน ๆ หลกัสตูร เดก็สามารถจะเตรียมความ
พรอมได จึงมีค ําท่ีเรียกช่ือโรงเรียนประเภทน้ันวาเปนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในสมัยหน่ึง
เด็กจะเขาตามความถนัดของตัวเอง การสอบเอ็นทรานซ เปนการคัดเลือกผูมี
ความรู มีทักษะ มีความพรอมดานอื่น ๆ เขาศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพ
ข้ันสูงในมหาวิทยาลยั นี่คือเปาหมายของการคัดเลือกที่ด ี การสอบคัดเลือก หรือ
การจับฉลาก หรือการรับนักศึกษาโครงการพิเศษตาง ๆ  นอกจากวัดความพรอมทาง
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ดานวิชาการและทักษะบางประเภท รวมท้ังทักษะแปลงไปเปนวิชาชีพท้ังหลายแลว มี
การวัดความรูทั่ว ๆ ไปในวิชาหลัก ท่ีเราเรียกวาวิชาหลักกับวิชาชีพ สวนความพรอม
ดานอื่น ๆ คือเร่ืองของการตรวจรางกาย สอบสัมภาษณ

สํ าหรับการตรวจรางกายและการสอบสัมภาษณ    มีวัตถุประสงคเพ่ือดู
ความพรอมของเด็ก  ไมมีวัตถุประสงคอื่น การตรวจรางกายเวลาน้ี เกือบทุกโรครักษาได
หมดแลว เพราะฉะน้ันไมควรจะมีโรคอะไรท่ีกันเด็กไมใหเขาเรียน แตเราตองการตรวจ
รางกายเพ่ือไปตรวจสอบโรค เราจะไดใหคํ าแนะนํ าและรักษาเขาได เขาจะไดเรียนอยาง
มีความสุข เร่ืองการสอบสัมภาษณเปนการสอบถามความพรอมของเด็ก ความพรอม
ทางดานเศรษฐกิจ ความพรอมทางดานจิตใจ ทางดานอารมณ  เพราะฉะน้ันกระบวน
การตรวจรางกายและสอบสัมภาษณเปนไปเพื่อสืบหาสิ่งที่ยังไมพรอม อะรไท่ี
พรอม อะไรที่ไมพรอม เราตองสงฝายแนะแนวเพื่อจะไดเตรียมเขาใหพรอม เรา
มาชวยทํ าใหเขาพรอมสูงสุดเม่ือเขามาสูมหาวิทยาลัย ตองเขาใจวัตถุประสงคของการ
สอบสัมภาษณและตรวจรางกาย

มีอีกวิธีหน่ึง คือการใชผลสมัฤทธิ ์ ม.ปลาย ประเทศทางตะวันตก
ท้ังอังกฤษ เยอรมัน และฝร่ังเศส สวนใหญใชผลสมัฤทธิ ์ม.ปลาย เพราะมีการสอบเทียบ
สอบวัดผล ม.ปลายท่ัวประเทศ  และเปนมาตรฐานเดียวกัน  แลวเขาใชไดเลย  ไมตองมา
สอบของทบวงมหาวิทยาลัยอีก ในสมัยกอนเรามีการติดบอรด อยู ๆ  กระทรวงศกึษาธกิาร
กย็กเลกิไปเสยี  ตางโรงเรียนตางกส็อบ  เกดิปญหาตามมามากมาย GPA   ของโรงเรียน
ตาง ๆ มาตรฐานอยูตรงไหน  ไมมีใครรูเร่ือง  มาตรฐานสวนกุหลาบ  มาตรฐานวัดไรขิง
มาตรฐานวัดลิงขบ มาตรฐานไมเทากัน  ของเขาไมใช   ของเขาสอบเทียบ  เชน ฝรั่งเศส
อังกฤษ มีศูนยสอบหลายแหง  พรอมเม่ือไรก็สอบเทียบไดเลย  ของตะวันออก ญ่ีปุน
ไตหวัน เกาหลีใต เทาที่ศึกษาด ู  เปนการสอบวิชาหลัก  และวิชาเฉพาะสาขา  เหมือน
ประเทศไทย

เม่ือดูของประเทศญ่ีปุน จะเขามหาวิทยาลัยญ่ีปุน ตองสอบภาษาญี่ปุน
เปนวิชาหลัก  สอบเขามหาวิทยาลัยเกาหลีใต ตองสอบภาษาเกาหลีเปนวิชาหลัก  จีน
ไตหวันก็ตองสอบภาษาจีน  ของเราแปลก ภาษาไทยหายไปไหน  ตอนทํ างานอยูทบวง
มหาวิทยาลัย  ผมเสนอเขากรรมการวาการสอบเอ็นทรานซใหม ตองมีภาษาไทยเปน
ภาษาหลัก  เราถึงไดมีภาษาไทยเปนภาษาหลัก  เดิมเราสอบเฉพาะศิลป-ภาษา  ตอนน้ี



5

วิทยก็ตองสอบ  ไมอยางน้ันภาษาไทยจะไมมีความหมายสํ าหรับเด็ก หลักขอ 2 ของผม
ก็คือ วิธีสอบอะไรก็ตามตองไมไปทํ าลายเจตนารมณของหลักสูตรในทอนการ
ศึกษากอนจะสงมาใหเรา    เพราะฉะน้ันผมดีใจท่ีป 2542  สอบเอ็นทรานซใหมบังคับ
ใหสอบภาษาไทย  สักครูอาจารยวิเชียรจะมาเสนอผลการวิจัยของทาน ซ่ึงแปลกมากท่ี
ความสํ าเร็จในการสอบภาษาไทยของการสอบเอ็นทรานซใหมมีความสัมพันธ 
(correlate) กับ GPA ของนักเรียนมัธยมปลายมากท่ีสุด  ทางตะวันตกใชคะแนนสอบ
ม. ปลาย ซ่ึงเปนการทดสอบมาตรฐานของประเทศทางตะวันออก  ก ําหนดวิชาหลัก 4-5
วิชาเหมือนเราทํ าตอนน้ี   แลวก็มีวิชาเฉพาะดวย  บางประเทศใชองคประกอบหลาย ๆ
องคประกอบ คอื  1)ใชคะแนนสอบ ม. ปลาย  2) ใชวิธสีอบวิชาหลกัและวิชาเฉพาะ และ
เงือ่นไขอ่ืน ๆ   ท่ีมหาวิทยาลยักํ าหนด  เหมือนท่ีเราทํ าตอนน้ี

วิธีสอบคัดเลือกที่เราใชอยูในชวงป 2504-2541   มี  3 วธิ ีคอื วธิสีอบ
รวมโดยทบวง หรือสอบเอ็นทรานซ  วิธีสอบตรง หรือ สอบโควตา โดยใหสิทธิพิเศษ
กบัเดก็ท่ีอยูในภมิูภาคท่ีมหาวิทยาลยัน้ัน ๆ  ตัง้อยู วิธน้ีีเร่ิมมาจากตอนท่ีเรามี 5 มหาวิทยาลยั
ในกรุงเทพฯ   ในชวงตอมาเราไปเพ่ิมมหาวิทยาลยัตามภมิูภาค คอื เชียงใหม ขอนแกน  และ
สงขลา  ขณะน้ีมีมหาวิทยาลยัในภมิูภาคมากข้ึน  วธิสีดุทาย คอื รับดวยวธิพีเิศษ เชน
โครงการชางเผือก และโครงการพิเศษตาง ๆ อีกหลายโครงการ  ตอนนี้ผมสงสารเด็ก
ไทยท่ีอยูตามภูมิภาคมากท่ีสุด เพราะวาพอส้ินป  ตองสอบหลายครั้ง จะตองวิ่งสอบกัน
มากมาย กลับมาสูระบบเดิม เม่ือป 2504  อีกแลว ทํ าไม ครม. ถึงบังคับใหมีการสอบ
รวม  เพราะอะไรรูไหม  ผมสอบตอนป 2504 พอด ีผมตองสอบถึง 3 ท่ี  ในปน้ัน  เพราะ
วามีการรวมกัน 3 มหาวิทยาลัย  อีก 2 มหาวิทยาลัยไมรวม  เราก็สอบหมด  กลัวจะไม
ได  เพราะมาจากบานนอก  ตอนน้ีจะเขาไปสูรูปเดิมอีกแลว  ผมยังฝากไววาวันหลังใคร
มีอํ านาจวาสนา  ก ําหนดนโยบายทางน้ีได ควรจะลดตัวเลือก  ไมใหเดก็มีตวัเลอืกมาก
มายตอนเทอมสดุทาย  ว่ิงสอบกนัไมรูกีเ่ร่ือง  กีโ่ครงการ  ในระบบท่ีเราใชกนัปท่ีผาน ๆ  มา ไม
ใชอยู ๆ  กค็ดิข้ึนมา ผมเรียนอีกคร้ังหน่ึงวา ระบบเอน็ทรานซในป 2542 น้ี มีแนวคิดกัน
มาตั้งแตป 2518  ดวยเหตุผลงาย ๆ วา  เราไมไดใหความส ําคัญกับหลักสูตร
การเรียนการสอนใน ระดับม.ปลาย  ทํ าลายระบบ เด็กไมยอมอยูในหองเรียน  เดก็
บางคนเขามหาวิทยาลยัไดแลว    แตยงัไมไดสอบวิชาของ ม.ปลาย ก็มี  ซ่ึงไมถกูตอง  มีการ
คิดกันมานาน  ทบวงมหาวิทยาลัยต้ังอนุกรรมการตั้งแตป 2535 ประชุม สัมมนากัน
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หลายคร้ัง  อาจารยพจน  สะเพียรชัย  ตอนน้ันทานเปนรองปลัดอาวุโสของทบวง
มหาวิทยาลัยและเปนประธาน ไปถามทานได  ทานรูเร่ืองน้ีดีมาก ในป 2538 ทบวง
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการสอบระบบใหมข้ึน 
เดือนพฤษภาคม ป 2539  ครม. มีมติอนุมัติในหลักการ  ใหจัดตั้งส ํานักทดสอบกลางข้ึน
ผมหวังวาส ํานักน้ีจะเปนองคการมหาชนในอนาคต ใน พ.ร.บ. ใหม   ท่ีจะมีกระทรวง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ผมเช่ือวาองคกรน้ีนาจะเปนองคกรใหมท่ีข้ึนกับ
กระทรวงใหมได ผมอยากใหสํ านักทดสอบกลางดูในเชิงนโยบาย ดูในเรื่องการคัดเลือก
เด็กทุกข้ันตอน อยาดูเฉพาะ ม. ปลาย ไดไหม  สวนแนวปฏิบัติโยนใหท่ีอ่ืนเขาทํ าได ไม
มีปญหาอะไร ดูเฉพาะหลักการแตตองใหมีคนจัดการ มี Government Manager  ข้ึน
มาอีกทีมหน่ึง สํ านักทดสอบกลาง ดูเรื่องการสอบคัดเลือกตั้งแตเขา ป. 1 ม. 1 ม. 4 จน
ถึงเขามหาวิทยาลัย  ทํ าใหเปนระบบกลาง ทํ าอยางไรใหเกิดความเปนธรรม

 ดงัน้ันหลักการการสอบคัดเลือกที่ก ําหนดไว คือ
 1)  ตองการใหมกีารคดัเลอืก ผูมคีณุสมบัต ิ ความรู  ความเหมาะสม

                               กับสาขาวชิา  วิชาชีพ
  2) เนนความสมัพนัธระหวางการศึกษามธัยมปลายและอดุมศึกษา

                           3) วธิกีารคดัเลอืกท่ีมปีระสทิธภิาพ  สะดวก  ประหยัด และเท่ียงธรรม
เพราะฉะน้ันจึงใหโอกาสมหาวิทยาลยัตาง ๆ      เปนคนก ําหนดหลกัเกณฑการ

เขาเรียนในคณะตาง ๆ เปนตนวา แพทย  อักษรศาสตร  ครุศาสตร ตองสอบวิชาอะไรบาง
สมัยนีมี้การรวมตัวของคณบดีในกลุมสาขาเดียวกัน  เกิดเปนสมาคม หรือมีศูนยกลางข้ึน
มา  แลวกํ าหนดวิชาสอบให  การกํ าหนดใหใช  GPA  กับ PR ก็เพ่ือเนนใหมีความ
สัมพันธระหวางการศึกษาระดับ ม.ปลาย กับระบบการสอบคัดเลือก คณะอนุกรรมการ
เม่ือป 2538 คิดจะให GPA  กบั  PR   เปน 50 : 50   แตทางฝายมหาวิทยาลยัไมยอมรับ
เน่ืองจากใหน้ํ าหนักมากเกนิไป  ความคดิท่ี 2 กล็ดลงมาเหลอื 25 %  เปน 75 : 25 ท่ีประชุม
อธกิารบดท่ัีวประเทศก็คดัคานไมยอมกนัอีก  บอกใหอยางมาก 10 %  จึงไดออกมาเปน 90
กบั 10 %  เปนวิชาหลกัและวิชาเฉพาะตามหลกัการขอท่ี 1  90 %  และเนนความสมัพันธ
ระหวางการศกึษา ม. ปลายกบัอุดมศกึษา  คอื GPA กบั PR 10 % ตามหลกัการขอท่ี 2
แลวกแ็บงเปน   GPA  5 % PR 5 % ส ําหรับหลกัการขอท่ี 3 ท่ีกํ าหนดวาวิธกีารคดัเลอืก
ตองมีประสทิธภิาพ สะดวก ประหยดั  และเท่ียงธรรม  อนัน้ีส ําคญั  เพราะฉะน้ันการสอบ
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คดัเลอืกป 2542  จึงเกดิข้ึนดวยหลกัการ  3  ขอน้ี  จะตองสะดวก ประหยดั  และเท่ียงธรรม
มันขาดตอนเร่ืองประหยดัไปนิดเดยีว  ตอนหลงัไมคอยประหยดัเทาไร

จ ํานวนคร้ังในการสอบ มีคนวิจารณกันมากวาทํ าไมตองไปสอบเดือน
ตุลาคม  ทํ าใหเสียเวลาเรียน  จริง ๆ ทํ าประชาพิจารณไปท่ัวประเทศ  ท้ังครูแนะแนว
อาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา และท่ีสํ าคัญที่สุดคือผูเรียนอยากใหสอบ 2 ครั้ง  ไมใช
คร้ังเดียวเหมือนสมัยเกา กรรมการทุกฝายบอกวาจะไปหาเวลาท่ีไหนมาสอบ 2  ครั้ง
เพราะวาเวลาท่ีดีท่ีสุด คือเวลาท่ีเรียน ม. 6  เสร็จเรียบรอยแลว  คือเดือนมีนาคม ครั้ง
น้ันยึดเอาไวแนนอน   อีกคร้ังหน่ึงจะกํ าหนดตอนไหน  ทุกคนก็บอกขอเปนส้ินภาคแรก
ของ ม. 6  ก็ถกเถียงกันในเร่ืองน้ี   มีผูเสนอใหเรียน 5 ภาค  ไมใช 6 ภาค แตสุดทาย
เพื่อตองการลดความเครียดของผูเรียน  และตองการใหผูเรียนมีความรูสึกวา
ตัวเองแขงกับตัวเอง  ไมใชไปแขงกับคน 2 แสนคน  ในการสอบครั้งที ่1 กับครั้งที ่ 2
น้ัน  วิชาไหนท่ีเด็กสอบ ถาพอใจแลวสอบครั้งเดียวได  ไมอยากสอบตอนกลางป ม.6
ไปสอบปลายป ม.6  ก็ไดไมเปนไร  แตโดยธรรมชาติเด็กอยากลองกอน   ลองแลว
วิชาไหนไดคะแนนสูงสุด   ก็ใหใชคะแนนในคร้ังน้ัน จะไมลดคะแนน   และ
สามารถเก็บคะแนนไดถึง  3  ป  ถาสอบปน้ีไมได   ปหนาสอบใหมได   แลวมา
เทียบคะแนนกัน    เหมือนสอบ TOFEL คร้ังน้ีเราสอบได 499  เขาอยากจะได 500
ไปสอบใหได 500 ใหได  เด็กก็ไมเครียด  การแขงกับตัวเองทํ าใหสนใจเรียนหนังสอื
มากขึ้น  ใฝสัมฤทธิ์มากขึ้น  น่ีคือ เจตนารมย  การสอบระบบใหม

ส ําหรับจํ านวนคร้ังในการสอบ เดมิคดิไวเปน   2   รอบ  คอื รอบแรกใหเลอืก
ได  4-5 ตัวเลือก  หลงัจากน้ันใครไมได ใหทบวงมหาวิทยาลยัจัดสอบอีกคร้ังหน่ึง  แตวาคร้ัง
ท่ี 2  เลอืกไดเพียง 1 ตัวเลือก เอาไปเติมในมหาวิทยาลัยท่ียังรับไมเต็มจํ านวน สํ าหรับปน้ี
ทํ าไมได  แมแตมหาวิทยาลัยของรัฐยังตองรับรอบสองหรือรอบพิเศษ  ผมเปน  Board
ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คณะวิศวกรรมศาสตรขาดไปถึง 200 กวาคน  คณะ
วิทยาศาสตรขาดไป 100 กวาคน  ตองไปรับรอบสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเอกชนรับรอบสอง  ทุกมหาวิทยาลัยตางรับรอบสอง เด็กก็วิ่งวุน  ไปเฉือน
กัน 1 -2 วัน  ไมเปนไปตามหลักขอท่ี 3 ท่ีเนนในเร่ือง ประสิทธิภาพ ประหยัดและ
สะดวก  ผมไมทราบใครเอาขอ  3 ออก ผมอยากใหสํ านักทดสอบกลางรับผิดชอบ
คร้ังท่ี 2 อีกสักครั้ง  เพราะคร้ังแรกไมสามารถรับไดเต็มจํ านวน  จะมีเด็กท่ีเลือกไมเต็ม
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ผมเปนปลัดทบวงมหาวิทยาลัยอยู 2 ป เห็นบางแหงจะรับ 100  ได 1 คน หรือบางแหง
รับ 100 ได 39 ท่ีน่ังยังเหลืออยู เด็กที่ไมไดเลือกก็ม ีเพราะฉะน้ันควรใหโอกาสอีกสักคร้ัง

วิชาท่ีจัดสอบ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับตองสอบทุกสาขา
สํ าหรับภาษาตางประเทศ เดิมทบวงมหาวิทยาลัยใหเลือกเพียง 4 ภาษา คือ ฝรั่งเศส
เยอรมัน  บาล ี และอาหรับ  เพราะมีเด็กท่ีเรียนมาทางสายบาลีจึงตองเปดหลักสูตร
ภาษาบาลีและมีเด็กจากโรงเรียนสอนศาสนาทางภาคใตท่ีเรียนภาษาอาหรับ จึงตอง
เปดภาษาอาหรับดวย  ซ่ึงทํ ามานานหลาย 10 ปแลว

อยางไรก็ตาม   ผมเสนอวาในเม่ือเราคาขายกับจีน   ญ่ีปุน    และจะเปด
เปนประเทศระดับนานาชาติ (internationalization)  ทํ าไมไมเปดโอกาสใหสอบภาษา
จีนกับญ่ีปุนบาง  ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยรับขอเสนอน้ี  ปท่ีผานมาจึงมีการสอบภาษาจีน
กับภาษาญ่ีปุนเปนวิชาเลือกดวย   จากเดิม 4 วิชา  จึงเพ่ิมเปน 6 วิชา ในชวงท่ีผม
ทํ างานใหทบวงมหาวิทยาลัย เคยไปพูดในภาคกลางหลายจังหวัด  ผมไปพูดกับเด็ก
อาจารยแนะแนว ผูบริหารโรงเรียน บอกวาในระบบใหมน้ี อยากใหโรงเรียน เขมงวดให
เด็กไดเรียนเต็มหลักสูตรม. ปลาย เพ่ือจะไดพัฒนาเต็มท่ีตามหลักสูตร ม.ปลาย  อันน้ี
เปนเจตนารมยจริง ๆ ไมใชใชเวลาในโรงเรียนกวดวิชามากกวาอยูในโรงเรียน

สุดทายท่ีผมจะเรียนเปนแนวคิดและขอแนะนํ าสํ าหรับโรงเรียนมัธยม
ศึกษา ประการแรก ควรปรับระบบแนะแนวการศึกษาอยางตอเน่ืองและจริงจัง
ประการท่ี 2 โรงเรียนทุกโรงเรียนตองใหความส ําคัญกับการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในระดับ ม.4  ม.5  ม.6  เพราะวาเราตองการผลสัมฤทธ์ิตรงน้ี เด็กไทย
จะไดโตปกต ิ   ไมใชโตเรงรัด   เรงรีบแบบท่ีเรากวดวิชาโตกันแบบน้ัน ประการท่ี 3 เปน
เร่ืองสํ าคัญ คือยกมาตรฐานระบบวัดและประเมินผลใหเท่ียงตรงและเท่ียงธรรม
ระบบวัดและประเมินผลของทุกโรงเรียน 2,000 กวาโรงเรียนท่ัวประเทศเขมงวดไมเทา
กัน และทุกกรมก็ไมทํ า standardize การวัดและประเมินผล ท้ัง ๆ ท่ีแตละปมีคนจบ
ปริญญาโท  ปริญญาเอก  การวัดประเมินผลท่ัวประเทศหลายพันคน  สกัครูอาจารยทองอินทร
จะมาเปดเผยทํ าไมถึงใช GPA กับ PR ปนี้ไมได  ผมเจ็บใจมากๆ วาทํ าไมเกิดอะไรข้ึนกับ
ประเทศไทย แตเราตองไมปลอยใหความผิดพลาดนี้หลุดมือไปโดยไมแกไข เราตอง
เรียนบทเรียนท่ีแพง ๆ นี้ใหได ผมถือเปนอาชญากรรมทางการศึกษา ถาระบบวัด
และประเมินผลไมด ี ไมมีทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเลย เพราะใครจะใหคะแนน
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ใครก็ได หลังจากสอบไปแลวมาเติมทีหลัง ไมมีประเทศไหนเขาทํ ากัน ผมขอฝากไวดวย
ยกมาตรฐานระบบวัดและประเมินผลใหเท่ียงธรรม หรือเท่ียงตรงใหได ถาไมอยางน้ันไม
มีใครเขาเช่ือประเทศเรา ถาระบบวัดและประเมินผลทํ ากันแบบน้ี ไมมีใครเขาเช่ือเราอีก
ตอไป  ผมวาสักวันหน่ึงเขมรจะนํ าหนาเรา ถาเรายังทํ ากันแบบน้ี และประการท่ี 4 ใหมี
การการประกันคณุภาพทางวชิาการของโรงเรียนในสงักัดตาง ๆ ท้ังกรมสามัญศกึษา
กรมอาชีวศกึษา  กรมการศกึษานอกโรงเรียน  ส ํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
แลวแบงงานกนัใหเรียบรอย  ขอจบเพียงเทาน้ี



การนํ าเสนอผลการวจิยั
เร่ือง

ความสมัพนัธระหวางผลการเรียนเฉลีย่สะสมกับคะแนนสอบคดัเลอืก
เขาศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา  ปการศึกษา  2542

โดย ดร. วเิชียร  เกตสุงิห
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

กราบเรียนทานประธาน และผูเขารวมสมัมนาท่ีเคารพทุกทาน กอนอ่ืนตอง
ขอเรียนวา ท่ีมานํ าเสนอในวันน้ี มาในฐานะของผูท่ีสนใจเร่ืองน้ีเทาน้ัน ไมไดมาในฐานะรอง
เลขาธกิารท่ีเกีย่วของกบัเรือ่งน้ี เร่ืองน้ียงัไมอยากเรียกวาเปนผลการวิจัย งานน้ีใชเวลาทํ า
ประมาณ 15 วัน ซ่ึงเปนผลการวิจัยท่ีใชเวลานอยท่ีสดุ เปนเพียงเร่ืองของการวิเคราะหขอมูล
เทาน้ัน  สาเหตท่ีุศกึษา  เร่ืองของความสมัพันธระหวางเกรดเฉลีย่กบัคะแนนสอบคดัเลอืก
เน่ืองมาจากทบวงมหาวิทยาลยัยกเลกิการใชเกรดเฉลีย่กบัต ําแหนงเปอรเซ็นตไทล เพ่ือ
ประกอบการคดัเลอืกเขาเรียนในมหาวิทยาลยัในปน้ี  จึงมีความสนใจ ประกอบกบัทาน
เลขาธกิารเห็นวานาจะลองศกึษาด ูเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการคดัเลอืกตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา

             เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางคะแนนผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ย 
กับคะแนนสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศกึษาประจํ าปการศึกษา  2542
 วิธีด ําเนินการ
            ใชขอมูลจากใบสมัครสอบคัดเลือกของนักเรียนที่สมัครสอบเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาประจํ าป  2542  ทุกคน   โดยขอคัดลอก (Copy) ขอมูลจากแฟมขอ
มูลของทบวงมหาวิทยาลัย  โดยเลือกเฉพาะบางรายการท่ีจํ าเปน คือ  เพศ  ปท่ีจบการ
ศึกษา  รหัสโรงเรียน  ผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย)  คณะท่ีสมัคร และคะแนนสอบรายวิชา
ทุกวิชา  แลวนํ ามาวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคะแนนผลการเรียนกับคะแนน
สอบคัดเลือก (เฉพาะบางวิชาท่ีมีผูสอบจํ านวนมาก)  โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS
ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
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ผลงานวจิยัในอดตี ส ําหรับงานศกึษาวิจัยในชวงท่ีผานมา สรุปไดคราว ๆ
วา การศกึษาเกีย่วกบัความสมัพันธระหวางผลการสอบของ ม. ปลาย ( ม.ศ. 5 ในขณะน้ัน)
กบัคะแนนสอบคดัเลอืก หรือผลการเรียนในมหาวิทยาลยั มีอยูไมมากนัก  เชน งานวิจัยของ
ดร. ธนู  แสวงศกัดิ ์ และคณะ ซ่ึงเปนขอมูลตัง้แตป 2500-2509 (เร่ืองปคอนขางล ําบาก
เพราะวาเวลาอางผลการวิจัย ปท่ีเราใชมักจะเปนปท่ีทํ าเสร็จ ปท่ีพิมพ แตการด ําเนินการจะ
เปนกอนหนาน้ัน กป็ระมาณในชวงน้ัน)  ศกึษาความสมัพันธระหวางคะแนนสอบคดัเลอืกกบั
คะแนน ม.ศ. 5 ปรากฏวาไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมชั้น ม.ศ.
5  กับคะแนนสอบคัดเลือกวิชาตาง ๆ มีคาอยูระหวาง .009 ถึง .771

ตอมากมี็การศกึษาวิจัยเร่ืองความสมัพันธคะแนน ม.ศ. 5 กบัผลการเรียน
ในช้ันปท่ี 1 กบัปท่ี 2 ในมหาวิทยาลยั  พบวามีความสมัพันธระหวางคะแนนสอบคดัเลอืก
เขามหาวิทยาลยักบัผลการเรียนช้ันปท่ี1 และปท่ี 2 ในมหาวิทยาลยัสวนใหญ  และยงัพบ
วาถาใชคะแนนช้ัน ม.ศ.5 ชวยในการทํ านายจะทํ าใหมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ หรือ
อาจใชคะแนน ม.ศ. 5  เปนเคร่ืองตดัสนิการคดัเลอืกเขาเรียนในมหาวทิยาลยัก็ได

งานวิจัยอีกเร่ืองหน่ึงก็พบวา ผลการเรียนมัธยมปลายเปนตัวแปรท่ีมี
ความหมายตอผลการเรียนมหาวทิยาลยัมากท่ีสดุ     อันน้ีคงมีตัวแปรอ่ืนพิจารณาดวย

เร่ืองตอมาเปนวิทยานิพนธของผมเอง ใชผลการสอบเขามหาวิทยาลัย
โดยมานั่งดูกันทีละคน  แลวนํ ามา match กับ คะแนน ม.ศ. 5 พบวาคะแนน ม.ศ. 5 ใน
ชวงน้ัน ซึ่งเปนการสอบที่ตางคนตางสอบ ไมใชมาตรฐานเดียวกัน ก็เปนพิสูจนวา แม
มาตรฐานแตละโรงจะไมเหมอืนกัน ก็ยังแสดงความความสมัพนัธระหวางผลการ
เรียนในช้ันมธัยมปลาย กับคะแนนสอบคดัเลอืก ท้ังตวัท่ีเปนคะแนนกบัตวัผล แมจะ
วิเคราะหคราว ๆ แคไดกบัไมได คาสหสัมพันธก็ยังสูง โดยสรุปก็คือ อยูในชวง .29 -.64
ซึ่งก็นับวาอธิบายไดพอสมควร
ผลการวิเคราะหขอมูล

1.ขอมูลทั่วไปของผูสมัครสอบคัดเลือกฯ  ผูสมัครสอบทั้งหมด
124,574  คน เปนชายรอยละ  34.4 เปนหญิงรอยละ  65.6 ผูสมัครรอยละ 72.0 เพ่ิงจบ
การศึกษาในปที่สมัคร  จบการศึกษาเม่ือปท่ีแลว มีรอยละ  14.6 เหลืออีกรอยละ  13.4
จบการศึกษาในปกอนหนาน้ี และรอยละ 87.4 ของผูสมัครจบช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากสถานศึกษาในระบบโรงเรียน  รอยละ 10.3 ใชวุฒิการศึกษาจากการ
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สมัครสอบ เหลืออีกรอยละ 2.3  จบจากสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและอ่ืน ๆ เชน
โรงเรียนผูใหญ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน

     2. ผลการเรียนสะสมในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรดเฉล่ีย)
     2.1 ผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเกรดเฉล่ียของผู

สมัครแตละคนมีตั้งแตตํ่ ากวา 1.00 จนถึง 4.00  กลุมใหญที่สุดคือกลุมที่ไดเกรดเฉลี่ย
ระหวาง 2.00 - 2.50 ซ่ึงมีประมาณรอยละ 34.1 ของผูสมัครท้ังหมด  การกระจายของ
เกรดเฉลี่ย ไมวาจะพิจารณาเปนบุคคลหรือรายโรงเรียน พบวาอยูในลักษณะใกลเคียง
กับโคงปกต ิ(Normal  distribution)  โดยมีลักษณะเบไปทางซาย (Positive skewness)
และเตี้ยกวาโคงปกต ิ(Platykurtic) เล็กนอย
                 2.2 เมื่อแบงกลุมผูสมัครสอบตามกลุมโรงเรียน ท่ีมีลักษณะบาง
ประการตางกันพบวา ลักษณะการกระจายของเกรดเฉลี่ยในกลุมผูจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยการสมัครสอบ หรือท่ีเรียกกันวา “สอบเทียบ” มีเกรดเฉลี่ยตํ ่ากวากลุมอื่น ๆ
อยางเห็นไดชัด     คือมีเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00    ในขณะท่ีกลุมท่ีจบการศึกษาจากสาย
อาชีวศึกษา ไดเกรดเฉลี่ยสูงสุด (เกือบ 3.00)  นอกจากน้ียังพบวา ผูท่ีจบจากโรงเรียน/
สถานศึกษาที่ตั้งอยูในตางจังหวัด มีคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมปลาย
จากโรงเรียนท่ีอยูในกรุงเทพมหานครเล็กนอย  และเม่ือจํ าแนกตามขนาด (โดยพิจารณา
จากจํ านวนผูจบจากโรงเรียนเดียวกัน  ไมนับผูจบโดยการสอบเทียบ  สายอาชีวศึกษา
และอ่ืน ๆ)  พบวา แตละกลุมมีเกรดเฉลี่ยแตกตางกันเล็กนอย  โดยมีแนวโนมวา กลุมท่ี
มาจากโรงเรียนท่ีมีผูมาสอบคัดเลือกนอยกวา 100 คนมีเกรดเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆ
และกลุมท่ีมาจากโรงเรียนท่ีผูมาสมัครสอบคัดเลือกระหวาง 100-200 คนมีเกรดเฉลี่ย
ตํ่ าสุด  อยางไรก็ตาม เกรดเฉลี่ยของสองกลุมดังกลาวก็ตางกันเพียง 0.11 เทาน้ัน

3. คะแนนสอบคัดเลือก
3.1 วิชาท่ีสอบคดัเลอืกท้ังหมดมี  41  รายวิชา  วิชาท่ีมีผูสมัครเลอืก

สอบ (ตามเงื่อน-ไขของคณะท่ีเลือก) มากท่ีสุด 10  วิชา ไดแกวิชา ภาษาไทย  ภาษา
อังกฤษ   สังคมศึกษา คณิตศาสตร1  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาศาสตรกายภาพ/ชีว
ภาพ  คณิตศาสตร 2  และ      แววความเปนครู
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      3.2 วิชาท่ีผูสมัครสอบสามารถทํ าคะแนนไดมาก-นอย (พิจารณาจาก
คะแนนเฉล่ีย ของแตละวิชา) ตามลํ าดับดังนี้ คือ   ภาษาไทย (49.31)   สังคมศึกษา
(46.05)     ภาษาอังกฤษ (40.53)    วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ (39.49)    ฟสิกส
(35.31)    คณิตศาสตร2 (34.15)   ชีววิทยา (32.08)   และเคมี (28.72)

     3.3 การกระจายของคะแนนสอบคัดเลือกรายวิชา    และคะแนนรวม
(6 วิชา) พบวาเปนปกติ 2 วิชา  คือ ภาษาไทย กับ สังคมศึกษา  สวนวิชาอ่ืน ๆ (รวมท้ัง
คะแนนรวม 6 วิชา) จะมีลักษณะเปนโคงโดง (Laptykurtic) และเบไปทางคะแนนตํ่ า
หรือเบไปทางบวก (Positive skewness)  อยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสองอยาง  ซึ่งแสดง
วาผูสอบสวนใหญทํ าคะแนนไดนอยเม่ือเทียบกับคะแนนเต็ม แตก็มีผูท่ีไดคะแนนมาก ๆ
อยูดวยแตมีจํ านวนนอยมากในแตละชวงคะแนน  จึงทํ าโคงของความถ่ีมีลักษณะเบมา
ทางคะแนนตํ ่า

  4. ความสมัพันธระหวางเกรดเฉลีย่กับคะแนนสอบคดัเลอืก     ในภาพ
รวมเมื่อค ํานวณจากผูสมัครสอบท้ังหมดพบวา  คะแนนสอบคัดเลือกที่มีความสัมพันธ
กับเกรดเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย (r=.33)  รองลงมาคือวิชาชีววิทยา และเคมี
(r=.29)   ฟสิกส และสังคมศึกษา  (r=.27)   ภาษาอังกฤษ (r=.25)   คณิตศาสตร 2
(r=.22)
สรุปผลการวิจัย           

   ผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเห็นวาเกรดเฉล่ียช้ันมัธยมปลายจากโรงเรียน
มัธยมมีความสัมพันธกับคะแนนสอบคัดเลือก โดยภาพรวมเกรดเฉล่ียสามารถอธิบาย
คะแนนสอบคัดเลือก (รวม) ไดไมนอยกวารอยละ 11.6 ( r = .34)     และบางกลุม
สามารถอธิบายไดสูงถึงรอยละ 61 (r = .78)   และเม่ือพิจารณาคาสหสัมพันธเปนราย
โรง ก็ย่ิงพบความสัมพันธสูงข้ึน แมจะมีโรงเรียน/สถานศึกษาบางกลุม บางประเภทท่ี
พบคาสหสัมพันธในระดับตํ่ าอยูบาง แตก็มีจํ านวนไมมากนัก

อยางไรก็ตาม  จากผลอันน้ีช้ีใหเห็นวา เกรดเฉลี่ยมีความส ําคัญกับผล
การสอบ ถาใชผลการสอบ เกรดเฉล่ียก็จะสามารถเอามาใชรวมดวย อยางนอย 10 %
ตองไดแน ๆ โดยทัศนะสวนตัว 30 % สบาย ๆ จากผลตรงนี้



การนํ าเสนอผลงานวิจัย
เร่ือง ผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมท่ีมีตอการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2541
ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ ําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดย  นางสาวบุษกร  หมอนทอง และคณะ ✳✳✳✳

มหาวทิยาลัยนเรศวร

การศกึษาคนควาคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบของการสอบ 
เขามหาวิทยาลยัระบบใหมท่ีมีตอการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
และเปรียบเทียบผลกระทบท่ีมีตอการเรียน จํ าแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน ระดบัช้ัน
โปรแกรมการเรียนและผลการเรียน กลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษาคร้ังน้ี คอืนักเรียนระดบัช้ัน
มัธยมศกึษาตอนปลาย ปการศกึษา 2541 ในโรงเรียนสงักดักรมสามัญศกึษา อํ าเภอเมือง
จังหวัดสโุขทัย   จํ านวน 769 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามวัดผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลยัระบบใหมท่ีมี
ตอการเรียน  สถติท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลีย่ คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว ผลการศกึษา พบวา

1. การสอบเขามหาวิทยาลยัระบบใหมมีผลกระทบตอการเรียนดานแรงจูงใจ
ใฝสมัฤทธิอ์ยูในระดบัมาก  ดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิ ดานกระบวนการสอนของครูและ
ดานความเครียดอยูในระดบัปานกลางตามล ําดบัคาเฉลีย่

2. นักเรียนท่ีมีเพศตางกนัไดรับผลกระทบดานความเครียด ดานกระบวนการ
สอนของครู ดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิ และดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ ์ไมแตกตางกนั

3. นักเรียนในโรงเรียนขนาดตางกนั ไดรับผลกระทบดานความเครียด ดาน
กระบวนการสอนของครู ดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิ และดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์
แตกตางกนัอยางมีนัยส ําคญัทางสถติท่ีิระดบั .01

                                                                                
✳  คณะผูศึกษา  นางสาวซิดนี่ย  รักมหาคุณ
                         นางสาวสนธยา  เจียรกุลพิสิฐ
                         นางอัปสร   เกตุทิม
                         นางสัมฤทธิ ์  ชื่นชมชาติ
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4. นักเรียนในระดับช้ันตางกัน ไดรับผลกระทบดานความเครียดและดาน
แรงจูงใจใฝสมัฤทธิไ์มแตกตางกนั แตไดรับผลกระทบดานกระบวนการสอนของครู แตกตาง
กนัอยางมีนัยส ําคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิ
แตกตางกนัอยางมีนัยส ําคญัทางสถติท่ีิระดบั .01

5. นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมแตกตางกัน ไดรับผลกระทบดานความเครียด
ดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเติม และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน แตไดรับผล
กระทบดานกระบวนการสอนของครู แตกตางกันอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตางกัน ไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษ
เพ่ิมเติมไมแตกตางกัน แตไดรับผลกระทบดานความเครียดแตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไดรับผลกระทบดานกระบวนการสอนของคร ู  และดาน
แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมท่ีมีตอการ

เรียนของนักเรียน พบวา
1. ผลกระทบดานความเครียดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะวาการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมน้ันถึงแมจะเครียดในหองเรียน
มากข้ึน แตก็สามารถสอบไดถึง 2 ครั้ง และมีโอกาสเลือกคณะไดตรงตามความสามารถ
มากข้ึน เน่ืองจากทราบคะแนนกอนตัดสินใจสมัครหรือเลือกอันดับคณะ

2. ผลกระทบดานกระบวนการสอนของครู  โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูมีกระบวนการสอน ความมุงหมายและจุดประสงค
ของการสอนอันเปนอุดมการณของครูแตละคน     มีกระบวนการวัดผลส ําเร็จเพ่ือวัดวา
ส่ิงท่ีผูเรียนไดเรียนรูสํ าเร็จตามวัตถุประสงค

3. ผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิโดยภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง
ซ่ึงระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยท่ีผานมาใชการสอบเพียงคร้ังเดียว ทํ าใหนักเรียนตอง
ด้ินรนไปเรียนพิเศษเพ่ิมเติม หรือกวดวิชา สงผลใหผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิม
เติม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
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4. ผลกระทบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ี
อาจเปนเพราะวา มีการนํ าคะแนนผลการเรียนตลอดหลกัสตูรระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย
ประกอบการตัดสินผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย สงผลใหนักเรียนมีการ
แขงขันกับเพ่ือน มีความสนใจการเรียนเพ่ิมข้ึน มีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม ขยันและ
เพียรพยายามเพ่ิมข้ึน

5. นักเรียนเพศตางกนัไดรับผลกระทบดานความเครียดไมแตกตางกนั ซ่ึง
สอดคลองกบัผลงานวิจัยของ นภดล  แจมอน (2537)  ท่ีไดศกึษาความวิตกกงัวลและวิธี
ลดความวิตกกังวลในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ทบวงมหาวิทยาลยั ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 โรงเรียนสงักดักรมสามัญศกึษา
จังหวัดชลบรีุ จํ านวน 287 คน ผลการศกึษาพบวา นักเรียนเพศตางกนัมีความวิตกกงัวลใน
การเตรียมตวัสอบเขามหาวิทยาลยัไมแตกตางกนั  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาความเครียดเปน
ระดบัของความวิตกกงัวลท่ีบคุคลรับรูอันเน่ืองมาจากสภาวะการณตาง ๆ ความคงทนของ
มนุษยตอความเครียดข้ึนอยูกบัธรรมชาตขิองมนุษย เชน ประสบการณท่ีเก่ียวกับ
ความเครียด การปรับตัว พ้ืนฐานทางกรรมพันธุ   ระดับพัฒนาการการตอบสนองตอ
การเรียนรู    รวมท้ังจํ านวนคร้ังของความเครียดท่ีเกิดข้ึน  นอกจากน้ี ยังข้ึนอยูกับ
ธรรมชาติของความเครียดท่ีมารบกวน เชน ความเน่ินนานในการเกิดความเครียดของ
แตละครั้ง รวมไปถึงความรุนแรงของความเครียดท่ีเกิดข้ึน  ดังนั้น เพศจึงเปนปจจัยท่ีไม
นาสงผลกระทบตอความเครียด

6. นักเรียนเพศตางกัน    ไดรับผลกระทบดานกระบวนการสอนของครูไม
แตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาครูสอนโดยเนนกระบวนการสอนในรายวิชาตาม
จุดประสงคการเรียนรู โดยค ํานึงถงึเปาหมาย เน้ือหา และโครงสรางของหลกัสตูร อันเปน
อุดมการณของครูท่ีด ีในอันท่ีจะประสทิธปิระสาทวิชาแกผูเรียน โดยมิไดแบงเพศ หรือ ชนช้ัน

7.นักเรียนเพศตางกนัไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเตมิไมแตกตาง
กนั ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาสถานท่ีเรียนพิเศษเพ่ิมเติมตาง ๆ เปดรับสมัครผูที่มีความ
ประสงคจะเรียนโดยไมจํ ากัดเพศ และปจจุบันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในสังคมไทยวา
สิทธิของหญิงและชายมีความทัดเทียมกัน หรือถาแตกตางกันก็เพียงเล็กนอยเทาน้ัน
ดังนั้น นักเรียนเพศหญิงและชายจึงมีโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนพิเศษเพ่ิมเติม สง
ผลใหผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเติมไมแตกตางกัน
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8. นักเรียนเพศตางกนัไดรับผลกระทบดานแรงจูงใจใฝสมัฤทธิไ์มแตกตางกนั
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาระบบการสอบคดัเลอืกเขามหาวิทยาลยัโดยท่ัวไปมิไดนํ าคุณสมบัติ
ดานเพศมาใชในการตดัสนิ นักเรียนหญิงและชายมีโอกาสเทาเทียมกนัในการเรียนตอใน
ระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงมนุษยทุกคนไมวาเพศใดยอมตองการความกาวหนาในชีวิต  นักเรียน
ทุกคนไมวาเพศใดยอมปรารถนาความเจริญกาวหนาและมีความตองการท่ีเรียนตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของบุหงา  วชิระมงคลศักดิ์
(2516 ) ท่ีไดเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ช้ัน
ปก.ศ. สูง ปท่ี 2 ในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดในภาคเหนือ 228 คน ผลการศึกษา
พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน

9. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ไดรับผลกระทบดาน
ความเครียดนอยกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษต้ังอยูในตัว
เมือง ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดเล็กและกลางอยูหางจากตัวเมืองออกไป สงผลใหขอมูล
ขาวสารหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนไดรับนอยกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญและใหญ
พิเศษ ซ่ึงไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือมากมาย หลากหลายรูปแบบ ทํ าใหนักเรียนมีการ
ตื่นตัว มีการแขงขันสูง สงผลใหเกิดความเครียดสูงตามมา
 10. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไดรับผลกระทบดานกระบวนการสอน
ของครูมากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางไดรับผลกระทบดานกระบวนการสอน
ของครูมากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ท้ัง
น้ีอาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็กและกลางตองการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
ในเม่ือการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมาใชในการสอบคัดเลือก สงผลใหทุกโรงเรียนมีความตื่นตัว พัฒนาปรับปรุง
ดานกระบวนการเรียนการสอนหรือดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนของตนสนใจในการเรียน
เพ่ิมข้ึน  อันจะทํ าใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน  ขณะเดียวกันโรงเรียน
ขนาดเล็กและกลางเห็นวาเปนโอกาสท่ีจะสนับสนุนเด็กของตนใหไดผลการเรียนสะสม
สูง ๆ ประการหน่ึง และความพรอมของโรงเรียนซ่ึงนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญและใหญ
พิเศษ  จึงทํ าใหตื่นตัวมากกวา
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      11. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิม
เติมมากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญพิเศษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .01  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็มีความกระตอืรือรนเพ่ิมข้ึนสงู
อีกทั้งการเรียนพิเศษเพ่ิมเติมของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในอดีตมีปริมาณไมมาก  
ขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางและใหญพิเศษ นักเรียนมีการเรียนพิเศษเพ่ิมเติมมากเปน
ปกติอยูแลว  ผลกระทบดานการเรียนพิเศษเพ่ิมเติมของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจึง
มากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญพิเศษ

12.นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไดรับผลกระทบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
มากกวานักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็ มีแรงจูงใจใฝสมัฤทธิส์งูข้ึน
เน่ืองจากการนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   มาใชประกอบใน
การคัดเลือกการสอบเขามหาวิทยาลัย   โดยมีการคิดคะแนนต ําแหนงเปอรเซ็นไตลใน
โรงเรียน  ทํ าใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความหวังและมีแรงจูงใจสูงข้ึน  ดังนั้น
การต้ังใจเรียน มีความขยันและเพียรพยายามเพ่ิมมากข้ึน จึงเอื้อตอการไดรับระดับผล
การเรียนที่ดีและอยูในระดับตน ๆ ของโรงเรียน

13. นักเรียนระดบัช้ันตางกนั   ไดรับผลกระทบดานความเครียดไมแตกตาง
กนั โดยผลกระทบดานความเครียดในภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ
การนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใชประกอบการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัย  สงผลใหนักเรียนทุกระดับช้ันตองต้ังใจเรียนเพ่ือระดับผลการเรียนท่ีดี
ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดจากความตองการไดรับระดับผลการเรียนท่ีสูงน้ันมีโอกาสเกิดแก     
นักเรียนโดยไมจํ ากัดวาจะอยูในระดับชั้นใด

14. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ไดรับผลกระทบดานกระบวน
การสอนของครูมากกวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยางมีนัยส ําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ซ่ึงหมายถึงวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   มีความคิดเห็นวาครูมี
การพัฒนากระบวนการสอนมากกวา หรือมีความครบถวนในเน้ือหาบทเรียนมากกวา
เปนตน  ท้ังน้ีอาจะเปนเพราะวาการเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเน้ือหาท่ีลึกซ้ึง
เพ่ิมข้ึน ตองอาศัยความเขาใจอยางมาก แตมีระยะเวลาเรียนนอย คือตองเรียนใหครบ
ตามหลักสูตรภายใน 1 ภาคเรียน เพ่ือใหทันการสอบเขามหาวิทยาลัย ขณะท่ีการเรียน
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ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนชวงเร่ิมตนในการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และนักเรียนมีเวลาเรียน 2 ภาคเรียน ทํ าใหเอ้ือตอกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
ความครบถวนในเน้ือหาบทเรียน  นอกจากน้ัน การนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายมาใชประกอบในการคัดเลือกการสอบเขามหาวิทยาลัย นักเรียนระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จึงสนใจและกระตือรือรนในการเรียน เพ่ือทํ าคะแนนตั้งแตระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใหด ี สงผลใหการรับรูตอกระบวนการสอนของครูเพ่ิมมากข้ึน จึง
มองเห็นการพัฒนาทางดานกระบวนการสอนของครู

15. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรับผลกระทบดานการเรียน
พิเศษเพ่ิมเติมนอยกวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และปท่ี 5 อยางมีนัยส ําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรียน
พิเศษเพ่ิมเติมอยูแลว  ขณะท่ีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เดิมทีอาจยังไมจํ าเปน
ตองเรียน แตเม่ือทราบวามีการใชคะแนนเฉล่ียสะสมและคาเปอรเซ็นไตล จึงตอง
ขวนขวายหาท่ีเรียนแตเน่ิน ๆ  และอาจเรียนมากวิชาข้ึน  สวนนักเรียนระดับช้ันมัธยม
ศึกษาป ท่ี 6 น้ันเปล่ียนแปลงอะไรไมทันแลว

16. นักเรียนระดับช้ันตางกัน ไดรับผลกระทบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไม
แตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะการใชคะแนนเฉล่ียสะสมของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปน
เกณฑส ําหรับคัดเลือกนักเรียนเขามหาวิทยาลัย จะกระตุนใหนักเรียนเอาใจใสการเรียน
อยางตอเน่ือง  เน่ืองจากนักเรียนตระหนักดีวาผลการเรียนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4 ไปจนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   จะมีสวนเก่ียวของกับการเรียนในช้ันสูงตอไปของ
นักเรียน และการเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมวาระดับชั้นใดก็ตองการเรียน
ตอมหาวิทยาลัยเหมือน ๆ กัน  นอกจากน้ัน ความแตกตางระหวางนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ปท่ี 5 และปท่ี 6 เม่ือพิจารณาดานอายุ โดยท่ัวไปพบวาแตกตางเพียง
1-2 ป ซึ่งไมนาสงผลใหความตองการที่จะประสบความส ําเร็จในการสอบเขาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยแตกตางกัน

17.นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมแตกตางกนั ไดรับผลกระทบดานความเครียด
ไมแตกตางกนั ซ่ึงสอดคลองกบัผลการวิจัยของ นภดล  แจมอน (2537) ท่ีไดส ํารวจนักเรียน
ช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 6 โรงเรียนสงักดักรมสามัญศกึษา จังหวัดชลบรีุ พบวานักเรียนแผนการ



20

เรียนวิทยาศาสตรและนักเรียนแผนการเรียนศลิปศาสตร มีความวิตกกังวลดานการเรียน
ไมแตกตางกัน

18. นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตรไดรับผลกระทบดานกระบวน
การสอนของครูนอยกวานักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมศิลปศาสตรอยางมีนัยส ําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงหมายถึงวานักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร   มีความเห็นวาครูมี
การพัฒนากระบวนการสอนนอยกวา หรือมีความครบถวนในเน้ือหาบทเรียนนอยกวา
เปนตน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาเน้ือหาวิชาของการเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตรตอง
อาศัยกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหเขาใจในรายละเอียด และความลึกซึ้ง
ของเน้ือหามากกวาการเรียนในโปรแกรมศิลปศาสตร เชน วิชาเคมีหรือวิชาชีววิทยา
ประกอบกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีระยะเวลาเรียนนอย กลาวคือ ตอง
เรียนใหครบตามหลักสูตรภายใน 1 ภาคเรียนเพ่ือใหทันการสอบเขามหาวิทยาลัย ทํ าให
กระบวนการสอนขาดรายละเอียดสวนลึกของเน้ือหา หรือขาดกระบวนการท่ีจะสงผลให
ไดรับประสบการณจริง

19. นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมตางกัน ไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษ
เพ่ิมเติมไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา การนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายมาใชประกอบในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย ทํ าใหนักเรียนมี
ความคาดหวังและตองการมีระดับผลการเรียนสะสมที่ดี ประกอบกับสถานท่ีในการ
เรียนพิเศษเพ่ิมเติม หรือสถาบันกวดวิชามีจํ านวนมาก และเปดทํ าการสอนหลากหลาย
ทั้งโปรแกรมวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร นักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร จึงมีโอกาสเทาเทียมกันในการเรียนพิเศษเพ่ิมเติม

20. นักเรียนท่ีเรียนโปรแกรมตางกัน      ไดรับผลกระทบดานแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาการนํ าคะแนนผลการเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายมาใชประกอบในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย สงผลใหนักเรียน
ท้ังโปรแกรมวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรสนใจขยันเรียนในหองเรียนอยางสม่ํ าเสมอ

และต้ังใจเรียนทุกรายวิชาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความหวังท่ีจะเรียนตอในมหาวิทยาลัยมีอยู
ในนักเรียนไมวาจะโปรแกรมใด

21. นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสะสมเฉล่ียสูงกวา 3.00 ไดรับผล
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กระทบดานความเครียดมากกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตํ ่ากวา 2.00
อยางมีนัยส ําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนท่ีมีระดับผลการ
เรียนสูง จะตั้งความหวังในชีวิตตนเองสูง มีความเพียรพยายามเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตนตั้งไว และมีการแขงขันกันระหวางเพ่ือนสูง   จึงกอใหเกิดความเครียดสูงกวา
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํ า  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปติพงศ  ประเสริฐผล (2535)
ท่ีพบวา ความเครียดของนักเรียนมีความสัมพันธกับผลการเรียน การท่ีนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงอาจมีความคาดหวังในการคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะท่ีเปนท่ี
นิยมผูสอบจํ านวนมาก จึงยอมมีการแขงขันสูง และทํ าใหมีความเครียดสูงในที่สุด

22. นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสะสมเฉล่ียสูงกวา 3.00 ไดรับผล
กระทบดานกระบวนการสอนของครูนอยกวานักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสะสมเฉลี่ย
ตํ่ ากวา 2.00 และนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสะสมเฉล่ียระหวาง 2.00-3.00 อยางมี
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสูง
จะมีความสามารถในการเรียนรูไดดวยตนเองสูง  สนใจในการเรียนสม่ํ าเสมอ แตใน
ขณะท่ี   นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนต่ํ า      หรือปานกลางมีความตองการระดับผล
การเรียนสูงข้ึน อันเน่ืองมาจากระบบใหมในการสอบเขามหาวิทยาลัย จึงต้ังใจเรียนมาก
ข้ึน การสนใจเรียนทํ าใหการรับรูตอกระบวนการสอนของครูเพ่ิมข้ึน ทํ าใหมีความคิดเห็น
วาครูพัฒนาข้ึน ครูสอนอยางกระตือรือรนข้ึน

23. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตางกัน ไดรับผลกระทบดานการเรียนพิเศษ
เพ่ิมเติม ไมแตกตางดัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนแตละคนตางมีความคาดหวังและ
จุดมุงหมายเปนของตนเอง  เชน ตองการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมี
ความตองการท่ีจะศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและตองการระดับผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
จึงมีการเรียนพิเศษเพ่ิมเติม

24. นักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนสะสมเฉล่ียระหวาง 2.00-3.00 ไดรับ
ผลกระทบดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตํ ่า

กวา 2.00 อยางมีนัยส ําคญัทางสถติท่ีิระดบั .01  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนอยูในระดบัตํ ่า  สวนใหญจะขาดความขยนั  ความเพียรพยายาม และตัง้มาตรฐาน
ส ําหรับตนเองคอนขางตํ ่า  ในขณะท่ีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในระดบัปานกลาง สวนใหญ
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จะยงัมีความหวังวาจะเรียนตอระดบัมหาวิทยาลยั    เน่ืองจากมีโอกาสสงูในการประสบ
ความส ําเร็จตามความมุงหวังถามีความตัง้ใจเรียน มุมานะ และเพียรพยายามเพ่ิมข้ึน  จึงตัง้
มาตรฐานส ําหรับตนเองสงูกวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนอยูในระดบัตํ ่า เปนการผลกัดนัตนเอง
เขาไปอยูในกลุมนักเรียนท่ีเรียนเกง โดยไมตองการอยูในกลุมนักเรียนท่ีเรียนดอย  ซ่ึง
สอดคลองกบัธรรมชาตมินุษยตามแนวคดิ Existentialism ท่ีวา  โลกของคนเปนโลกแหง
ความมาดหมาย (The world of meaning) ความมาดหมายประจํ าชีวิตเปนของจํ าเพาะตวั
แตละคน เปนไปตามบทบาท สตปิญญา และบคุลกิ  นอกจากน้ันยงัสอดคลองกบัแนวคดิ
ของ Secord และ Backman (1964) ท่ีวาแตละบคุคลจะตอบสนองตอสถานการณแตกตางกนั
บคุคลท่ีตัง้มาตรฐานส ําหรับตนเองสงู จะพยายามอยางมากเพ่ือไปใหถงึมาตรฐาน สวนบคุคล
ท่ีไมไดตัง้มาตรฐานส ําหรับตนเองกจ็ะมีความพยายามนอย    และมีความรูสกึเฉย ๆ เกีย่วกบั
ผลสมัฤทธิต์อมาตรฐานท่ีตัง้ไว  บคุคลสองกลุมน้ีจึงมีแรงจูงใจใฝสมัฤทธิแ์ตกตางกนั

ขอเสนอแนะ
นักเรียนมีความรูสึกวิตกกังวลตอระดับผลการเรียน โรงเรียนควรมีการ

แนะแนววิธกีารเรียนท่ีดแีกนักเรียน ครูและผูปกครองควรมีบทบาทในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักเรียนมีความต้ังใจเรียนและขยันสม่ํ าเสมอ  รวมถึงมีการพักผอนอยาง
เหมาะสม  นอกจากน้ัน    ปญหาดานความครบถวนในเน้ือหาบทเรียน โรงเรียนควรก ํากบั
ตดิตาม  ดแูลและช้ีแนะแกครูเกีย่วกบัการสอนท่ีมีประสทิธภิาพ ไมเรงสอนจนขาดรายละเอียด
สวนลกึของเน้ือหา หรือขาดกระบวนการท่ีจะสงผลใหเดก็มีประสบการณจริง  ดฉินัเห็นดวยกบั
การนํ าคะแนนผลการเรียนสะสมเฉลีย่ระดบัช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย  มาใชในการประกอบ
การตดัสนิการคดัเลอืกเขามหาวิทยาลยั    แตวิธกีารคดิหรือกลวิธตีาง ๆ ควรจะค ํานึงถงึ
ความเปนธรรมใหมากท่ีสดุ  สดุทายน้ีดฉินัขอฝากไววาเพ่ือสงัคมแหงการเรียนรู และสงัคม
แหงภมิูปญญา จํ าเปนท่ีเราจะตองมีสตสิ ํานึกอยูดวยความสามัคค ี อันจะพาคนไทย สงัคม
ไทย และลกูหลานกาวไปในยคุโลกาภวัิตนไดอยางผาสกุ และม่ันคง



เวทีเสวนาทางวิชาการ
เร่ือง

การคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม  GPAX ,PR  สํ าคัญอยางไร ?

                                       วิทยากร : รศ.ดร.ทองอนิทร  วงศโสธร
                                                   : รศ.ดร.ประกอบ  คุปรัตน
                                                   : ดร.ประพัฒนพงศ เสนาฤทธ
                                                   : นางสมหมาย วัฒนะคีรี
                                                   : นายณัฐพนธ  เกษสาคร
                                       ดํ าเนินรายการโดย : นางสาวศิริบูรณ  ณัฐพันธ
นางสาวศิริบูรณ :

ขออนุญาตแนะนํ าวิทยากรท่ีเขารวมเสวนาในคร้ังน้ี   และจะเปนผูบรรยาย
บนเวทีท้ัง 5 ทาน ซ่ึงลวนแลวแตเปนผูท่ีเกีย่วของโดยตรงกบัรูปแบบการคดัเลอืกนักศกึษา
ระบบใหมท้ังสิน้  มีท้ังผูคดิ  ผูทํ า และผูถกูกระทํ า ทานแรกน่ังอยูทางดานซายมือดฉินั ทาน
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย รศ. ดร. ทองอินทร วงศโสธร  ทางดานขวามือ ทานเปนรอง
ผูอ ํานวยการฝายบริหารและการสือ่สาร จากส ํานักเลขาธกิารรัฐมนตรีศกึษาแหงเอเซียตะวัน
ออกเฉยีงใต   รศ. ดร. ประกอบ คปุรัตน  กลบัไปดานซายมือ  ถดัจากทานรองปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย ทานรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ดร. ประพัฒนพงศ เสนาฤทธ์ิ  ตอดวย
สุภาพสตรีท่ีน่ังทางดานซายมือสุด ทานเคยเปนครูอาจารยมากอน  และปจจุบันมารับ
ตํ าแหนงเปนอุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทาน
อาจารยสมหมาย วัฒนะคีร ี และทานสุดทายเปนผูถูกกระทํ า  จะไดสอบถามกันวาผูถูก
กระทํ าทานน้ีรูสึกอยางไรบาง  จะมาเปนผูแทนในการถายทอดความรูสึกและผลท่ีเกิด
การคัดเลือกระบบอุดมศึกษาระบบใหมวาเปนอยางไรบาง คุณณัฐพนธ  เกษสาคร
ผูแทนนักศึกษาเขาใหมป 2542  คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  วันน้ีมี
อาจารยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยหลายทาน  แตไมตองเกรงใจวันน้ีพูดไดเต็มท่ี  วัน
น้ีเราคงจะคุยกันวาการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหมเปนอยางไรบาง  มีการบรรยาย
พิเศษต้ังแตแรก  ทานอาจารยเกษม วัฒนชัย  ทานบรรยายใหทราบ  สรุปภาพรวม
ความเปนมา เปนไป  มีนักศึกษาคุณซิดนีย  คุณบุษกร มาเลาใหฟงวาไดไปศึกษาวิจัย
เก่ียวกับผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมน้ันเปนอยางไรบาง นาสนใจ
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ท้ัง 2 ชวง  แตวาชวงน้ีเปนชวงแลกเปลีย่นความคดิเห็น   เพ่ือฟงความคดิเห็นจากทานผูเขา
รวมสมัมนา ทานอาจารยเกษมเลาใหฟงวาระบบเอ็นทรานซแบบเกาเร่ิมมาตัง้แตป  2504
จนถงึป 2541  เวลา 35 ปมาน้ี  เราพยายามเปลีย่นแปลงใหเปนรูปแบบใหม  จากป 2518-
2541 เปลีย่นแปลงไมได ไมทราบวาเกดิอะไรข้ึน ตองเรียนถามวาผูมีเกยีรตท่ีิเขารวม
สมัมนาวาเกดิอะไรข้ึน เพราะวามีทานอาจารยบางทานบอกวาปญหาอยูท่ีมหาวิทยาลยัไม
ยอมรับการปรับระบบใหม  สิง่ท่ีฟงมาท้ังหมดก ําลงัจะหาบทสรุปวาปญหาเกดิข้ึนมาจาก
ตรงไหน  เพราะวาปญหาท่ีเกดิข้ึนน้ันไมวาเราจะปรับระบบเปนระบบใหม  ปรับระบบดวย
รูปแบบของประเทศอะไรกแ็ลวแต  เรากม็าปรับระบบใหใชกบับานเรา ท้ังเร่ืองของทัศนคติ
ท้ังเร่ืองของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน กระทรวงศกึษาธกิาร ทบวงมหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยั ยงัมีความเห็นไมตรงกนั   และเช่ือวาวิธกีารคดัเลอืกนักศกึษาระบบใหม
อยางไรกค็งไมประสบความส ําเร็จ  เพราะฉะน้ันวันน้ีเรามาระดมความคดิเห็นกนั

ในรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีพวกเราพยายามผลักดันกัน
อยู  มีอยูมาตราหน่ึง คือ มาตรา 25  ระบุวาใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน  โดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  ความประพฤต ิการสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การ
รวมกิจกรรม  และการทดสอบควบคูกันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา  ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ  และใหนํ าผลการประเมินผูเรียนตามวรรค 1 มาใช
ประกอบการพิจารณาดวย  เราจะมาดกูนัวาแนวคดิในการคดัเลอืกนักศกึษาระบบใหมกบั
แนวของราง พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิมีความสอดคลองสัมพันธกันเพียงใด  หนวยงานท่ี
เก่ียวของโดยตรง คือ ทบวงมหาวิทยาลัย เพราะเปนหนวยงานท่ีจัดสอบคดัเลือกเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ทาน ดร. ทองอินทร จะกลาวถึงมูลเหตใุนการนํ า GPAX  กับ
PR มาใชในการคัดเลือก ระบบใหมและคณะกรรมการท่ีทํ าการปรับปรุงปฏิรูประบบการ
คัดเลือกระบบใหมของทบวงมหาวิทยาลัยมีแนวความคิดอยางไรบาง

รศ. ดร.ทองอนิทร  :
เร่ืองน้ีนับวามีความสํ าคัญมาก     เม่ือสักครูชัดเจนท้ังผลงานของผูเสนอ

การวิจัย ผลงานของอาจารยวิเชียรไดช้ีใหเห็นวามีความสัมพันธระหวาง GPA กับ
คะแนนการสอบเขา    เปนเร่ืองท่ียืนยันความนาเช่ือถือของ GPA และรายงานท่ีเก่ียวกับ
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สุโขทัยก็ชัดเจน  ผมจดไวเขาใจวาประมาณ 68 %  ของเด็กท่ีเห็นดวยกับวิธีการท่ีจะให
เอา GPA มาใช  เพียงแตวาวิธีการจะเปนอยางไร  ส ําคญัคอืใช 2 องคประกอบ คอื GPA
กบั PR ซ่ึงใช 10 % แลวก็ไปสอบวิชาหลัก วิชาเฉพาะอีก 90 %  และสอบ 2 หน   คือ
สอบเดือนตุลาคมกับสอบเดือนมีนาคม  ซ่ึงกระบวนการท่ีสอบ 2 คร้ังท่ีผานมาเรียบรอย
มีคะแนนเปดเผย พอแมผูปกครองไปดูคะแนนได    ครั้งที่แลวมาติดเรื่องความไม
สมบูรณของ GPA กับ PR จึงไดยกเลิกไป  ปน้ีทบวงมหาวิทยาลัยไดรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการและกรมท่ีเก่ียวของ พยายามปรับปรุงแกไข  ในที่สุดก็ถูกบังคับ
ดวยเง่ือนไขของเวลา  ก็ไมสามารถจะใชไดในปน้ี  หลักการเดิม ผมคิดวายังมีอยู  และ
ยังคงอยู  และควรจะใช แตการจะใหความส ําคัญของ GPA และ PR  10 % ของวิชา
รวมท่ีจะไปสอบ  ถาหากวาสอบวิชาน้ัน 300 ก็ให 10 % ของ 300  400 ก็ให 10 %  ของ
400 ใน 10 %  ก็แบงเปน 2 สวน  สวนท่ีหน่ึงก็คือ GPA อีกสวนหน่ึงเปน PR ผมเรียนใน
เชิงปญหาวา  ปญหาท่ีรับฟงมา  ที่ถูกวาตลอดเวลา  ก็คือเร่ืองของความเช่ือถือของ
GPA ผมเคยไปสัมมนาหลายแหง  แลวก็ไปรับทราบปญหาน้ี   ประเด็นแรกคือ GPA
จะเชื่อถือไดอยางไร  หนองหมาวอกับโรงเรียนท่ีมีช่ือ โรงเรียนท่ีมีช่ือ ความสัมพันธสูง
มาก  จะเช่ือถือไดอยางไร  ผมก็ประสานไปทางกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  ให
ชวยตอบเร่ืองมาตรฐานของโรงเรียน  และไดพยายามช้ีแจงไปวามีครูอาจารยจํ านวน
นอยเทาน้ันเองท่ีเห็นแกการปลอยเกรดใหเฟอ       ผมเช่ือม่ันตรงน้ัน         ผมอธิบายตอ
สาธารณชนไปแลว  นอกจากน้ันกรมสามัญเองก็ยังมีสหวิทยาเขตท่ีจะไปควบคุมดูแล
กันได เพราะฉะน้ันทานม่ันใจเถอะวา GPA ของโรงเรียนเช่ือถือได และทางกระทรวง
ศึกษาก็มีระเบียบของการวัดผลท่ีชัดเจน  กรมวิชาการก็บอกชัดเจน  เม่ือสักครูผมฟง
แลวเกรดตํ ่ากวา 1  ก็ยังสอบได  ผมสงสัยอยูเหมือนกัน  นาจะมีเกณฑเดียวของ
ประเทศไทยคือ 1.00 ของกรมวิชาการ  แตฟงเม่ือสักครู  ผมกท็ราบ  ผมก็ยืนยนัตรงน้ี

ศึกมีอยู  2  ดาน  คือ   ศึกในเชิงความคิด และ ศึกในเชิงการปฏิบัติ
สํ าหรับศึกในเชิงการปฏิบัติไมนามีปญหา คิดวาจะประสานงานกับกรมสามัญศึกษาซึ่ง
เปนลูกคารายใหญมีโรงเรียนในสังกัด  2 พันกวาโรงเรียน     ถาหากวาเอามาใชจริงถึงป
หนา  ผมวานาจะทํ าไดส ําเร็จ  ทํ าใหสมบูรณถูกตอง ก็ปรับรื้อระบบ  แมกระท่ังท่ีกํ าลัง
ผานไปแลว  ปหนาพวกน้ีคงจะกลับมาอีก  ผมกํ าลังจะรวมมือทํ าหนังสือไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการ  จะแก GPA แก PR ใหถูกตอง คงประสานกับทางโรงเรียน คิดวาคงจะเสร็จ
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ทันใชมิถุนายนกับกรกฎาคม เขา file database อยางสมบูรณ  พูดงายๆ คือเดือน
มีนาคมมีคะแนนสอบ  เดือนตุลาคมมี GPA กับ PR ท่ีถูกตอง  อันน้ีผมคงจะรวมมือกับ
โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการดวย  สวนท่ีเขามา ม. 6 ปน้ีแลว  จะตองเรงทํ า ทาง
ผมก็ตั้งกรรมการแลว ก็คงประสานงานกัน  ผมคิดวาจะทํ าได  แลวก็ทํ าใหเบ็ดเสร็จ
สมบูรณ  ถึงวันสมัครเด็กไมตองนํ าผลการเรียนมาแสดงเอง  แตโรงเรียนจะตองบรรจุขอ
มูลลงในคอมพิวเตอร ผมกราบเรียนในเชิงปฏิบัต ิ ผมคิดวาเราในฐานะที่เปนจํ าเลย
รวมกัน คร้ังน้ีนับเปนบทเรียนราคาแพง เราควรจะหันหนาเขาหากัน ผมเองไม
สนใจวาใครถูกใครผิดเวลาน้ี ผมสนใจแตเพียงวา มาคิดรวมกันและแกปญหา
รวมกัน (solve problem together)  ทํ าใหเกิดระบบที่ด ี และเห็นดวยกับหมอเกษมท่ี
พูดวา โรงเรียนตองปรับระบบการใหเกรด เราถือโอกาสนี้สังคายนาเรื่องของการ
ประเมินผลระดับโรงเรียน  เร่ืองการใหเกรดระดับโรงเรียน และมากไปกวานั้น
คือเร่ืองของการแนะแนว การแนะแนวก็สํ าคัญ มีพอแมผูปกครองหลายทาน มาถาม
วาจะเลือกอะไร เม่ือสักครูผมฟงการเสนอรายงานการวิจัย คนที่ตํ ่ากวา 2 ไมเครียดเลย
ก็จะไปเครียดไดอยางไร ถาตํ่ ากวา 2 ไมจํ าเปนตองคิดเขามหาวิทยาลัย ก็ไมเครียด
อาจารยแนะแนวก็ตองมาคิดกันใหม จะใหคนกลุมนี้ไปสูอนาคตอยางไร อุดมศึกษาอาจ
จะไมใชทางเลือกทางเดียวของกลุมน้ี  ควรจะจัดการเรียนการสอนใหกวางขวาง สํ าหรับ
กลุมที่เครียดกลายเปนกลุมที่ได 3 ข้ึนไป ครูแนะแนวผมคิดวามีบทบาทสํ าคัญอยางยิ่ง
สมมุติวาสอบวิชาที่วาดวยสถาปตยไมได จะสอบใหมอีกก็ได ถาสอบได 2 หน ผมคิดวา
เราตองใชขอมูลน้ีไปแนะแนวเขาใหถูกตอง ผมพูดถึงการปฏิบัต ิวาเราควรจะรวมมือกัน
หันหนาเขาหากัน ผมยืนยันวาทบวงมหาวิทยาลัยจะรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
แลวเราก็ทํ ารวมกัน ณ ปจจุบันน้ีเราไดต้ังกรรมการข้ึนแลว ก็ประสานกันอยู

ศึกในเชิงความคิด  จะเอาอยางไร  GPA ท่ีบอกวาหนองหมาวอ ไม
เหมือนกับท่ือ่ืนเราก็ยอมรับ แตผมก็เคยกราบเรียน ผมเคยไปเมืองนอก บางรัฐท่ีเขาเอา
GPA มาใช เชน แคลิฟอรเนีย  สูงสุด 12 % เหมือนกับเดินเขามหาวิทยาลัยเลย 12 %
ของโรงเรียนตาง ๆ อยูเหนืออยูใต ก็ตางกัน เขาก็บอกวาน่ันฝร่ัง ฝรั่งดีกวาเรา  ก็ไมวา
ตรงนั้น แตน่ีเปนประเด็น GPA พอไปถึง PR ตองยอมรับวาเปนเร่ืองใหม แตครูอาจารย
ก็ยังไมคุนท่ีจะให PR ขอผิดพลาดมีมาก โรงเรียนตาง ๆ ท่ีให PR มามีจํ านวนเทาไหร ซ่ึง
เราก็คงจะชวยกันแกไขประเด็นของ PR ซ่ึงเปนการจัดอันดับ เพราะฉะน้ันโรงเรียนท่ีมี
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ช่ือเสียงสมมุติท่ี 1 ได 4.00 ที่สุดทายได 3.00 คนที่ได 3.00 PR จะตองเปน 1 ใชหรือ
เปลา ก็จะตองตํ่ า  ซ่ึง PR เราแบงเปน 20 ชวง 1 - 5.00 ชวงหน่ึง 5.01 – 10.00 เปนชวง
หน่ึง แตละชวงจะมีตัวคูณ เพราะฉะน้ันสมมุติคะแนนเต็ม 50 คือคิดแลวคะแนน 50 ท่ี
จะไดจากสวนน้ี คนที่ไดเต็มก็เหมือนได 50 ที่ได PR 100 PR 99 แตคนท่ี PR 1 จะวาไป
เหมือนไมไดผุดไมไดเกิด ถาจะมองอีกแบบหน่ึง เพราะพบวาจะไปทํ าใหคะแนนตางกัน
มาก  เด็กบางคนอาจจะได 2 แตม เพราะ PR 1 แลวคนที่ได PR  99 ไดคะนน 50 เต็ม
คือชวงตางกัน เพราะฉะน้ันนักวิชาการนักคิดก็ยังติดท่ีประเด็นน้ี ผมกราบเรียนวา
ประเด็นน้ีคงจะปรึกษาหารือได แมกระท่ังในท่ีประชุมน้ี  ผมวาลองเสนอแนะทํ าอยางไร
ประเด็นตรงน้ีจะตองใหชัดเจน สามารถที่จะตกลงกันไดตอนนี ้ ผมเองยังมองวาเกณฑ
เดิมท่ียังใชอยู เกณฑแรกผมวาคงไมมีทางอ่ืน แลวเราก็ตองยอมรับกัน สักระยะโรงเรียน
ของเราคงมีการปรับมาตรฐาน ทํ าอะไรดีขึ้น ระบบของการตรวจสอบตรงนี้ดีขึ้น PR ก็
เหมือนกัน แตวาประเด็นความคิดตรงน้ี คงถกเถียงกันอยูใน 2 ประเด็นน้ี และผมเห็นวา
วิธีท่ีจะพัฒนาการศึกษาของเราตองไปเอา GPA มาใช ผมเห็นดวยอยางเต็มท่ี เม่ือเร็ว ๆ
น้ี  ยูเนสโกประชุมกันท่ีปารีส เม่ือวันท่ี 9 เดือนตุลาคมปที่แลว  ปฏิญญาโลกวาดวยการ
อุดมศึกษา พูดถึงมาตราท่ี 3 เขาใชค ําอยู 5 คํ า คือวาการเลือกคนเขาศึกษาตอ  ตอง
คํ านึงถึงอะไรบาง คํ าแรกเขาบอกวา ตองมี คุณธรรม (merit ) คํ าท่ี 2  คือ ความ
สามารถสวนบุคคล (capacity ) คํ าท่ี 3 คือ ความพยายาม (effort ) คํ าท่ี 4 คือ
ความอุตสาหะ (persevere) พยายามทํ าใหประสบความส ําเร็จ คํ าสุดทายคือ การ
อุทิศตน อุทิศเวลา  (devotion ) ถาดูอยางนี ้ผมกราบเรียนตามตรงวา การสอบครั้ง
เดียววัดอะไรไมได ทานตองด ู GPA หรือผลการเรียนในโรงเรียนมัธยม จึงจะเปนไปตาม
ปฏญิญาโลกวาดวยการรับเขาศกึษาตอ

ผมกราบเรียนเบ้ืองตนเพียงเทาน้ี อยากใหทานเห็นวา ศึกในเชิงการ
ปฏิบัติผมคิดวาเราประสานกันได และคิดวาจะท ําใหสมบูรณได ผมเปนหวงอยางเดียว
คือ ศึกความคิด  GPA เช่ือถือไดอยางไร   PR พอเอามาใชแลวบางโรงเรียน GPA สูง
แต PR ตํ่ า  ทานจะปรับกันอยางไร อันน้ีเปนประเด็นท่ีเขาถกเถียงกันอยู ผมก็ขอฝากไว
เพียงเทาน้ี
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คุณศิริบูรณ :
จริง ๆ แมจะยอมรับวาเปนจํ าเลย แตดิฉันขอแสดงความช่ืนชม ไมทราบ

วาทานผูมีเกียรติในท่ีน้ีเห็นดวยหรือเปลา อยางท่ีไดเรียนไวขางตน เรามีความพยายาม
เปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป 2518 จนถึงป 2541 แลวเราสามารถท่ีจะทํ าระบบใหมไดในปนี้
แมวาจะมีการเตรียมการใน 2-3 ปมาแลวก็ตาม แตวาส ําเร็จไดในปน้ี สํ าเร็จเบ้ืองตนแม
วาจะยังเอาไปใชจริง ๆ ไมได แตก็ถือวาเปนความกลาหาญท่ีกลาเปล่ียนแปลง เพราะ
วาเราทํ ามาเปน 10 ๆ ป ไมมีใครทํ าตรงนี้ไดส ําเร็จเลย เพราะฉะน้ันการเปล่ียนแปลง
คร้ังแรกยอมมีปญหาอุปสรรคอยู แตดิฉันเช่ือวา คงตองอาศัยความคิดความเห็นจาก
ทานผูรู ณ ท่ีน้ี  อยางท่ีทานอาจารยทองอินทรบอกอันแรกก็คือ ระบบการใช GPAX หรือ
GPAแลวก็ PR กับการคัดเลือกเขาสูระบบการศึกษาระบบใหม ทานเห็นดวยหรือเปลา
คิดค ําตอบเอาไว และชวยแสดงความคิดเห็นดวย ถาไมเห็นดวยขอขอเสนอแนะวาควร
จะเปนอยางไร เชิญทานรองอธบิดกีรมสามัญศกึษา ทานประพัฒนพงศ เสนาฤทธิ ์เราฟงใน
สวนของทบวงมหาวิทยาลัยไปแลว ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผูปฏิบัต ิถูก
วิพากษวิจารณมาก เพราะวาเปนผูดํ าเนินการและมองไปถึงครูอาจารยวามีความผิด
พลาด ใหทานเลาใหฟงแลวกันวามีปญหาอุปสรรคติดขัดตรงไหนบาง มาตรฐานตกลง
เทาหรือไมเทาอยางไรบาง เชิญทานรองคะ

ดร. ประพัฒนพงศ :
ผมไดมารับงานน้ีได 1 เดอืนพอด ี ไดรับมอบหมายใหดแูลเร่ืองน้ี    ผมดใีจ

ท่ีมีการจัดสมัมนาอยางน้ี   เพราะวาเม่ือมาดขูอมูลตาง ๆ แลว  กมี็ความคดิหลายอยาง
การพัฒนาการศกึษาของไทยมีอยางน้ี 40 ปแลว ผมเองกเ็ปนผลพวงของการสอบแขงขัน
เขามหาวิทยาลยัเหมือนกนั      แตเวลาเราไปเรียนเมืองนอก    เราไมเห็นเขาสอบแขงขัน
เลย สงใบสมัครเขาไปเขาก็คัดเลือกเอาเขาเรียน มหาวิทยาลัยไหนก็ได ไมรูเราแขงกับ
ใคร แตเราสงเขาไปแลว    เขาตอบรับหรือไมรับเทาน้ันเอง เขาไมไดไปดูวาจะตองสอบ
เอ็นทรานซกับใคร ไมไดมีการสอบสัมภาษณ ยกเวนบางคร้ัง Professor มาสอบ
สัมภาษณที ผมอยากจะเรียนวา ถาเราดูประวัติศาสตรของการเตรียมการเพื่อปรับการ
สอบเอ็นทรานซระบบใหม ผมวา 10 กวาป ทํ ามาตั้งแตป 2518-2540 เปนการเตรียม
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การอยางเดียว จะเห็นวา พอเร่ิมทํ าป 2541 ทานบอกจะตองใหได 100 % เราหวังเกิน
ไปหรือเปลาในสังคมไทย หลาย ๆ อยาง   ระบบท่ีเราทํ า ระบบแบบท่ีเราใช  ถามวามี
ผิดพลาดหรือเปลา เลือกตั้งที่เราใชมีผิดพลาดหรือเปลา อีกหลายอยางท่ีเราทํ า อบต.
ระบบทุกอยางท่ีเปนของใหมท่ีใชของไทย มันอาจจะเกิดขอผิดพลาดได ผมมีความคิด
อยางน้ัน  สวนท่ีผดิพลาดน้ัน  เราลองมาดกูนั ทานรองปลดัทบวงมหาวิทยาลยักไ็ดบอก
แลววา มันเกดิขอผดิพลาดได ทางกระทรวงศกึษาธกิารมีขอผดิพลาดได เทาท่ีผมดขูอมูล
ท้ังหมดในเวลา 2-3 สปัดาหในเร่ืองน้ี ผมคดิวาระบบท่ีเราคดิกมี็สวนผดิพลาด เพราะวาเรา
คดิไวนาน บางทีเราอบรมครูเม่ือ 2 ปท่ีแลว เตรียมการนานเกนิไป พอถงึตอนน้ันครูคนน้ัน
ยายไปอยูท่ีอ่ืน     บางโรงเรียนกไ็มรูเอาจริงหรือเปลา   จะใชแคไหนอยางไร   แลวกก็รอก
ใบสมัครกใ็หผูสอบไปกรอกเอง บางทีพอรูวาใช GPA กเ็ลยกรอกผดิกรอกถกู

ประการแรก      ยังขาดระบบท่ีตรวจสอบความถกูตอง   บางทีเปนขอ
ผิดพลาดเล็กนอยแตทํ าใหเสียเวลาในการแกไข  ประการท่ี 2 ปญหาเชิงเทคนิค มีขอ
ผิดพลาด  เพราะวาเทาท่ีตรวจสอบแลว   ปรากฏวาหลายโรงเรียนไมวาจะเปนของกรม
สามัญศึกษา  ของเอกชน  ของใครก็ตาม ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการคิด GPA
แตกตางกัน จุดทศนิยมบางแหง 2 จุด 3 จุด 4 จุด แลวแตโปรแกรมท่ีคิดข้ึนมา    บาง
กรมเอกชนทํ ามาขาย ซ้ือไปแลวตองใช บางโรงเรียนมีนักวิชาการคิดข้ึนมาเอง เพราะ
ฉะน้ันมีขอผิดพลาดอยูบางในเร่ืองเหลาน้ี  และเจาหนาท่ีบางคนไดรับโปรแกรมไปแลว
อาจยังไมลึกซ้ึงในโปรแกรมเหลาน้ัน  ทํ าใหเกิดขอผิดพลาดข้ึนไดในเวลาจํ ากัด
ประการท่ี 3 เกิด human error ข้ึนมาได ในภาพตางๆ เหลาน้ี มีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน
ผมไดรับทราบคร้ังแรกจากการประชุมท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดข้ึน เพ่ือพิจารณาเร่ืองน้ี
โดยเชิญท้ังอาจารย นักวิชาการ และครูท้ังหลายมาพูดใหขอคิดเห็น ทานบอกวาเพียง
แตเรามีเวลาอีกสักนิดหน่ึงไมเกิน  2  สัปดาห  เราจะสามารถใช GPA ในการประกาศ
ผลสอบในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยปน้ีไดแนนอน แตเผอิญชวงน้ันเปนชวงวัน
หยุดสงกรานต มีวันหยุดราชการมาก และมีเวลากระช้ันชิดมาก ในการแกปญหาตาง ๆ
เลยจํ าเปนตองรับมติของการประชุมอธิการบดีวาจํ าเปนตองยกเลกิไปกอน ระบบไมไดผดิ
พลาดท้ังหมด ยงัใชไดอยู แตเวลาไมเอ้ืออํ านวย และก็เปนระบบใหม เวลาคิดตั้ง 10 ปใช
ใหถูกในปเดียวก็อาจจะหวังมากไปนิดหน่ึง
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อยางไรกต็าม      ถอืวากรมสามัญศกึษาเปนตวัแทนของอีกหลายหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีผูจบช้ัน ม.ปลาย ไมวาจะเปนอาชีวศึกษา การศึกษาเอกชน
กรมศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือหนวยงานท่ีจบทางน้ี ตางไมไดนิ่งนอนใจ
ขณะน้ีมีการประชุมไป 2-3 ครั้งแลว วันจันทรก็จะประชุมอีกคร้ังหน่ึง การประชุมทุกคร้ัง
ไดเชิญผูแทนจากทบวงมหาวิทยาลัยมาชวยแนะนํ า แกไข อยากจะเห็นระบบน้ีเปนไปใน
ทิศทางท่ีถกูตอง  เม่ือไดฟงการวิจัยและทานผูรูบอกวา การใช GPA   จะชวยทํ าใหนักเรียน
สนใจการเรียนมากข้ึน คิดวานาจะเปนทิศทางท่ีเราเดินไปถูก ผมอยากจะกราบเรียนวา
ในสวนของกรมสามัญศึกษาในขณะน้ี ต้ังเปาหมายในใจไว 2 เร่ือง

เร่ืองแรกคือ จะตองคิดแกไข การคิด GPA และ PR ใหถูกตอง ปน้ี
 กรมสามัญศึกษาคิดวาจะใหม ีerror เทากับ 0 จะหวังมากเกินไปหรือเปลาไมทราบ ผม
อาจจะกลับมาเปนจํ าเลยตัวจริงก็ได ถามวาเราจะทํ าเร่ืองน้ีไดอยางไร ผมอยากจะกราบ
เรียนระบบท่ีเราคิดออกมาแลวเวลาน้ีก็คือวา เราจะแบงระบบการทํ างานออกเปน 4
ระดับ ในระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับสหวิทยาเขต หรือกลุมโรงเรียน
หลายโรงเรียนเขามารวมกัน ซ่ึงมีอยู 500 กวากลุม และระดับโรงเรียน จุดสํ าคัญ
จะตองไปดูที่ระดับโรงเรียน  ซ่ึงเรากํ าหนดใหแตละโรงเรียนจะตองมีเจาหนาท่ีเปนตัว
เปนตน อยางนอย 2 คน ดูแลเร่ืองน้ีเปนการเฉพาะและกอนโรงเรียนจะสง GPA และPR
ข้ึนมาโดยแผนดิสก หรือ print out ก็ตาม ตองเซ็นรับรองโดยผูอํ านวยการ เสร็จแลวก็สง
เขาสหวิทยาเขต ซ่ึงจะมี 3 - 5 โรงเรียนชวยกันคิด กรรมการจะตองดูแลตรวจสอบ ใคร
ใหเกรดเฟอ ไมเฟออยางไร ประธานสหวิทยาเขตรับรอง แลวสงข้ึนมา โดยแผนดิสเก็ต
หรือ ซีดีรอม เขามายังจังหวัด ทุกจังหวัดเรามีผูอํ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด จะตองดู
พรอมกับผูอํ านวยการโรงเรียนรวมกัน วาในจังหวัดของเราเกรดเปนอยางไร นาเช่ือถือ
หรือไม แลวผูอํ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดตองเซ็นรับรอง สงซีดีรอมเขามาใหกรม
กรมก็จะมารวมกันเขาเปนภาพของกรม ตรวจสอบสงไปใหกระทรวง ระบบที่เราคิดกัน
เวลาน้ี กระทรวงฯมีศูนยคอมพิวเตอรแลว จะเช่ือมโยงกับทบวงมหาวิทยาลัย โดยระบบ
คอมพิวเตอรดวยกัน นักเรียนจะกรอกอะไรก็แลวแตในใบสมัคร แตจะถูก modify โดย
ขอมูลท่ีเรามีอยูในฐานคอมพิวเตอร ถามวาทํ าไดไหม ระบบ credit card ท่ีเราใช ผมคิด
วาเราทํ าได เทคนิคมีอยูแลว ขณะน้ีเราตรวจสอบได  ปหน่ึงผมคิดวาคนสอบเอ็นทรานซ
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ประมาณแสนคน นาจะตรวจสอบได วาโรงเรียนน้ี รหัสตรงน้ีออกมาแลวเกรดเทาน้ีจริง
หรือเปลา สามารถตรวจสอบกับ reference ท่ีเรามีในระบบตรงน้ี  ก็จะแกไขใบสมัคร
ของนักเรียนเหลาน้ันได ถาเราทํ าไดอยางน้ีความถูกตองก็จะเกิดข้ึน  สมมุติวามีรหัส
ผิดออกมาท่ีกรมสามัญศึกษา กรมสามัญก็จะเช็ควารหัสอะไร  ตรวจสอบเสร็จก็จะรู
วาจังหวัดอะไร   รูวาสหวิทยาเขตไหน  รูวาโรงเรียนไหน  ท่ีทานอยากใหช้ีมือไปหาคน
รับผิดชอบ ก็จะสามารถช้ีไดในปหนา เพราะฉะน้ันถาเราสรางระบบอยางน้ี ผมคิดวา
การคิด GPA ไมไดยากเย็นอะไร ถาเราคิดกันจริง ๆ ทานท่ีเปนครูอาจารย ก็เปนลูกศิษย
ของอาจารยท่ีอยูมหาวิทยาลัยท้ังน้ัน ท่ีสอนหนังสืออยูทุกวันน้ี ผานการคิดเร่ืองน้ีมา
หมดแลว ไมมีคอมพิวเตอรเราก็คิดไดอยูแลว เพียงแตวาตอนน้ีเราจะคิดใหเปนระบบ
เดียวกัน อยางเดียวกัน อันน้ีเปนเร่ืองของระบบ ส่ิงท่ีจะตองแกไขในเร่ืองของเทคนิคก็คือ
วา เรามีความคิดอยากจะใหทุกโรงเรียนทุกสังกัดใชโปรแกรมการคิด GPA PR  เปน
โปรแกรมเดียวกัน แตก็มีผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรใหขอเสนอแนะเหมือนกันวา บาง
โรงเรียนเขาบอกโปรแกรมเขาดีมากทํ าไดไมมีผิด ทํ าไมเขาตองไปทํ าโปรแกรมใหม
อยางน้ีเปนตน  อยากใหทบวงมหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีจะมา audit และcertify
program ตางๆ รับรองวาโปรแกรมน้ีไดรับรองโดยทบวงมหาวิทยาลัย ใหนํ าไปคิด GPA
PR ได  โรงเรียนไหน  กรมไหน    จะนํ าโปรแกรมไหนไปคิด   สงใหทบวงมหาวิทยาลัย
รับรองกอน  ผมคิดวาอยางนี้ดานเทคนิคจะแกไขได

สํ าหรับ  human  error   กรมสามัญศึกษาคิดวา   เม่ือเราเลือกครูทุกคน
โรงเรียนละ 2  คนเปนอยางนอย   ก็จะมีประมาณ 5 พันคน  เราเตรียมการท่ีจะอบรม
เจาหนาท่ีภายในเดือนกรกฎาคม 2542 ระบบการคิด 4 ระดับนี ้คิดวาจะใหเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 2542  เม่ือถึงเดือนกันยายน ก็ทดลองระบบตางๆ เหลาน้ีไปแลวโดยใช
ตัวเลขเดิม   พอเดือนตุลาคมทบวงมหาวิทยาลัยจะสอบ  ก็เอาอันน้ีไปใชกับตัวเลขใหม
ท่ีจะออกมาในเทอมแรกของทบวงมหาวิทยาลัย  ผิดตรงไหนแกไขได จนถึงมีนาคม คิด
วาจะทํ า error ใหเทากับ 0 ใหได อันน้ีกรมสามัญศึกษาถือวาสํ าคัญ กรมสามัญจะมี
คณะกรรมการท่ีจะติดตามในเร่ืองน้ีวาแตละโรงเรียนทํ าอยางไร แตละเขตทํ าอยางไร
สหวิทยาเขตทํ าอยางไร แตละจังหวัดทํ าอยางไร เรามีความม่ันใจวา งานช้ินน้ีจะแกไข
ขอผิดพลาดไดทันเวลาในปหนา     อยากจะสรางความม่ันใจกับทุกทาน  ก็มีผูบริหาร
โรงเรียนหลายทานน่ังอยูในท่ีน้ี ก็อาจเสนอแนะความคิดเห็นตางๆ
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เร่ืองท่ี  2    คอืตองสรางความมัน่ใจเร่ืองมาตรฐานของโรงเรียน       จะเช่ือ
ไดอยางไรวา 4.0 ท่ีหนองหมาวอ กบั 4.0 ท่ีสวนกุหลาบเหมือนกัน เหมือนกับการท่ีทานไป
ซ้ือผลไมทุกวันน้ี ทานม่ันใจไหมวาซ้ือผลไม 1 กิโลกรัม ได 10 ขีด ผมคิดวาเราไมมั่นใจ
ถาอยากจะม่ันใจ ตองไปชั่งกิโลของกรมการคาภายใน ในแงของการศึกษาก็เชนเดียว
กัน ไมมีตราชั่งวัดได เพราะฉะนั้นผมคิดวาตองมีระบบกลาง ประเมินคุณภาพ
ประเมินมาตรฐานกลาง ซึ่งใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติมี ผมยังหวังวาระยะยาวจะ
สามารถแกไขปญหาน้ีได สรางความเช่ือม่ันได

ถามีปญหาเกิดข้ึน    สมมุติโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงให 4.0 มา 20 คน
จาก 30 คน ก็รับไป พอไปสอบอีก 90 % ทํ าไมได เพราะไมใช 4.0 จริง เพราะไมใช 10
ขีดจริง  ไปสอบอีก 90 %  ของการสอบเอ็นทรานซ จะทํ าคะแนนไมได ซ่ึงทดสอบแลววา
ถาหากเกรดเฟอ โรงเรียนน้ันจะตกเปนจํ าเลยของชุมชน ของผูปกครอง ของนักเรียนเอง
ของผูอํ านวยการ เด็กของเราได 4.0 ทํ าไมถึงสอบเอ็นทรานซไมได สังคมก็เร่ิมถามเขา
เขาก็ตองปรับตัวเองใหเปนเกรดท่ีจริง ๆ ระบบการตลาดจะบังคับเขาเองวาถาเด็ก
เขาไมเกงจริง จะสอบ 90 % ไมได ผมวาเราอยาวิตกเกินไป แลวคนท่ีเปนครูก็ตองมี
ศักดิ์ศรีในการคิดเหมือนกัน ระบบการตลาดมันจะบังคับเขาเองถาเด็กเขาไมเกงจริง จะ
สอบ 90 % ไมได ถาไมใชเกรดท่ีเปนจริงสะทอนความรูจริง ผมคิดวาทํ าไดไมนาน อันน้ี
ผมคิดวาระยะยาวระบบจะแกปญหาดวยตัวเอง  แตถาทานรองปลัดฯถามวา แลว PR
จะทํ าอยางไร เพราะวาโรงเรียนเกง ๆ อยางสวนกุหลาบ เตรียมอุดม ตํ่ าสุดอาจจะ 3.0
อยางทานวา แตโรงเรียนอมกอย โรงเรียนท่ีอ่ืน ๆ จะไมมีใครได 3.5 เลย แต PR จะข้ึน
มาอันดับ 1 ระยะยาวนาจะเปนเร่ืองดี เพราะวาคนเกง ๆ จะไดไมตองไหลมากองอยูที่
เดียว การฝากเด็กเขากรมสามัญศึกษาจะไดเลิก สมมุติวาถาเราทํ าระบบน้ีจริง ใช PR
จริง  คนที่เกงไดเกรดแค 3.5 จะไมมาเตรียมอุดม 3.0 เขาจะอยูตามจังหวัดของเขา ตาม
โรงเรียนของเขา เพ่ือเปน 1 ในโรงเรียนตาง ๆ ท่ัวประเทศ ท่ัวภูมิภาค โรงเรียนก็จะมี
ขนาดเล็กลง เหลือขนาดท่ีควรจะเปน หองหน่ึงก็จะลดลงจาก 70 คน เหลือ 40 คน ตาม
หลักวิชาการ

ดงัน้ันควรใช  GPA และ PR ตอไป  จะทํ าใหเราเกลีย่คนเกงไปตามโรงเรียน
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ตาง ๆ ใหเขามีโอกาสไดเขาเรียนในมหาวิทยาลยั ถาเขากองอยูท่ีเดยีว เขารูวาเขาเกงไมจริง
เขาจะไมมาสู แลวเดีย๋วน้ีบางคนพอแมเลอืกเอง วิทย-คณิต พอไปถงึเทอมท่ี 6 ไปไมไหว
แลวขอเปลีย่นโปรแกรม พอแมเองกเ็ปนตนเหตขุองปญหาอยางหน่ึง จะตองมีการประชาสมัพันธ
มีการแนะแนวใหชัดเจน จะทํ าใหการศกึษาเปนไปตามหลกัสตูรท่ีควรจะเปน

อันสุดทายผมมีขอคิดเห็นสวนตัวเล็กนอย นอกจากการเปนผูแทน ถาเรา
ใช GPA หรือ PR จริง ๆ ผมวาเราท่ีเปนนักวิชากากร   รูดีวาใครจะเปนผูที่ได GPA  สูง
มีการวิจัยของทานรองวิเชียรออกมาแลววา มีความสัมพันธระหวางสถานะทางสังคม
ทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ กับ GPA  คนรวย ๆ จะได GPA สูง      เพราะเขาเตรียม
มาพรอม  ดังน้ันถาใช GPA มาก ๆ  คนจนก็หมดโอกาสท่ีจะเขามหาวิทยาลัย เพราะวา
GPA ย่ิงคาสูงข้ึนเทาไร  พอแมท่ีมีความพรอม  ก็จะเตรียมตัวเพ่ือใหได GPA สูง  ๆใน
ม. 6  มากข้ึนเทาน้ัน  แลวโอกาสจะเปนอยางน้ันดวย เพราะสติปญญาของเขาจะดีตั้ง
แตเขาอยูในทอง ผมก็เลยคิดวา  อาจจะเปน GPA สวนหน่ึง PR สวนหน่ึง  อาจจะมี
โควตาบางสวนหน่ึง  สํ าหรับคนท่ีลูกไมเคยเขามหาวิทยาลัยก็ใหเขาไปครอบครัวละคน
ไดไหม   บางคนลูก 6 คน จบปริญญาโท  ปริญญาเอกหมดเลย  สวนบางคนลูก 4 คน
ป.6 ก็ไมจบ  แลวจะเขามหาวิทยาลัยไดอยางไร  การันตีไปเลยวาครอบครัวไทยตอไปนี้
ใครที่มีลูก 1 คน ใหเขามหาวิทยาลัยเลย ถาอยางน้ีเขาก็จะเตรียมลูกเขามหาวิทยาลัย
พอจบมหาวิทยาลัยเขาจะดูแลนองของเขา  ดูแลญาติพ่ีนองของเขา  ดูแลครอบครัวของ
เขา  มีศักดิ์ศรีในสังคม  แทนท่ี 6 คนน้ันเขามหาวิทยาลัยหมดแลวรัฐบาลก็สนับสนุนเขา
อยางเต็มท่ี  อีกครอบครัวหน่ึงไมมีโอกาสไดเขาแมแตมัธยม  คิดวาวิธีการสอบคัดเลือก
คนเขามหาวิทยาลัยตองการมีการคิดหลาย ๆ อยาง มีนักวิชาการสงสัยเร่ืองความคิด  ก็
เปนเร่ืองท่ีถูกตอง  ก็อยากจะฝากตอท่ีประชุม  อาจจะไมใชทางเดียวท่ีเราเลือกมาแลว
อาจจะมีทางเลือกอันอ่ืน ๆ เพราะไหนๆ  ทานเลขารุงก็พาเราปฏิรูปการศึกษากันแลว
กรุณาเปดใจไวบางวาการปฏิรูปการสอบเขามหาวิทยาลัยน้ี อาจจะมีมากกวาหน่ึงทาง

คุณศิริบูรณ  :
ไดความคิดอะไรใหมๆ   เพ่ิม  ดิฉันวาความคิดของอาจารยนอกจากจะ

ปรับระบบการศึกษาใหม  อาจจะชวยกันคมุกํ าเนิดดวย  เพราะตอไปครอบครัวอาจจะมี
ลูกแคคนเดียว  จะไดเขามหาวิทยาลัยไดเลย  ไดความคิดอะไรหลากหลายเหมือนกัน
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ดิฉันเห็นปฏิกิริยาผูเขารวมสัมมนา  คงอยากจะลุกข้ึนมาพูดกันหลายทาน  อดใจอีกนิด
เดี๋ยวคงไดแสดงความคิดเห็นกันไดเต็มท่ี  น่ันคือสวนราชการท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง
เปนผูกํ าหนดนโยบาย  เรามาดูในภาคปฏิบัต ิ  คนท่ีเก่ียวของโดยตรงเหมือนกัน  มีผล
กระทบโดยตรง  เพราะวาเปนผูปฏิบัติหรือวาเปนผูท่ีมีผูถูกกระทํ าอยูในมือ ก็คือ ผูปก
ครอง  เขารูสึกอยางไรกับการปรับระบบใหมแบบน้ี  มีผลกระทบอะไรเกิดข้ึนมาบาง
เรียนเชิญทานอุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ทานเคย
เปนผูอํ านวยการของสวนกุหลาบวิทยาลัยดวย ทานอาจารยสมหมาย วัฒนะคีรี

อาจารยสมหมาย  :
กราบเรียนทานผูมีเกียรติทุกทาน    วันน้ีดิฉันมาในนามผูปกครอง

ดิฉันเกษียณอายุแลว  เคยเปนครู ท่ีมาวันน้ี ดิฉันมาเก็บขอมูลดวย เพราะวาสวนหน่ึง
ก ําลังทํ างานเร่ืองน้ีใหกรรมาธิการการศึกษา

ไดฟง  2 ทานบอกวาเปนจํ าเลย   เพ่ิงจะไดยินวันน้ี   คํ าวาจํ าเลยของผูท่ี
รับผิดชอบ  เพราะวาทานไมเคยประกาศวาทานเปน  แตทานเปนตรงน้ี  แลวก็ยังมีทาน
ผูมีเกียรติท่ีนํ าเสนอเม่ือเชาน้ี  ใชคํ าวาอาชญากรรมทางการศึกษา  ดิฉันชอบใจมาก
เพราะวาท้ัง 2 หนวยงานถือวารวมกันทํ าอาชญากรรมทางการศึกษา  ไมทราบวามัน
ตรงกับหนวยงานใด  มีการจับ มีการทํ าโทษ  หรือมีการทํ าอะไรสักอยาง

ในฐานะผูปกครองดิฉันเจ็บปวด   ในฐานะครูก็เจ็บปวด   เพราะถูกทบวง
มหาวิทยาลัยเรียก  และผูบังคับบัญชาขมขู  แลวก็ตองรับผิดชอบเซ็นลงนามอีกตาง
หาก  ก็ใหเปนจํ าเลยโดยไมรูตัว  พวกเรากลายเปนจํ าเลย  อันน้ีกลายเปนความเจ็บปวด
โดยท่ียงัหาใครรับผดิชอบไมได  ดฉินักเ็ลยมองไปขางหนา ในฐานะหัวอกผูปกครอง  ถามัน
พลาดอีกในเร็ววันน้ี อีก 2-3 เดอืนกจ็ะสอบคร้ังท่ี 1 แลว  แลวก็จะตองใชคํ าวา จะ  คงจะ
เรงจะ  นาจะทํ าได  สมมุติวาจะใช GPA และ PR  อีกตางหาก    ท่ีผูแทนพูดมา
(ตัวจริงทานไมมา) ทานก็อาจจะใชค ําวาตรงน้ี  ตองได  ตองทํ า ดิฉันเห็นขอมูลของ
กรมสามัญศึกษา  และพวกเราไดไปวิเคราะหเรียบรอยแลว ขอมูลท่ีเรากํ าลังรวบรวม
ขณะน้ี คือวา ตัวที่เปนผลส ําคัญที่สุดในหัวอกผูปกครอง  แมกระทั่งครูคือลูกศิษย  ชาติ
บานเมืองคือเยาวชนหรือเปลา  ดิฉันอยากจะถาม เพราะฉะน้ันการทํ าอะไรก็แลวแต มี
เวลาตั้งนาน ทานคิดป 2518 ทานบอกวานานไป  คิดแลวหลงลืม  คนเกาก็ออกไปแลว
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แตในการคิดคือการสะสมอะไรตออะไรมา  แลวอะไรท่ีดีท่ีสุด  ท่ีแนๆ   จะรูวาทํ าคือ 3 ป
แนๆ   เพราะดิฉันอยูในเหตุการณ ในชวงท่ีดิฉันทํ าหนาท่ีอยู  ดิฉันรวมขบวนการการ
เตรียมตัว  เพราะเราไมรูจะใหใครชวย  ผูบังคับบัญชาไมบอก  ดิฉันพูดไดเต็มที ่นอง ๆ
หามพูด เพราะวาทานจะเสียหาย  ดิฉันพูดแทนใหเพราะวาเราตางคนตางอยู  ตางคน
ตางชวยตัวเอง แมกระท่ังแผนอะไรของทานท่ีอุตสาหไปน่ังทํ ากัน  กรมวิชาการกับกรม
สามัญ  แลวสงมาให  ดิฉันก็ไปสุมถาม ดิฉันไปมา 5 จังหวัด ดิฉันไปถามตามโรงเรียน
เลยวาทานได เม่ือไร  ไดแลวใชเม่ือไร  บางแหงเพ่ิงไดมาเม่ือตนป 2542 ก็มี  เพราะ
ฉะน้ันคิดวาเรามีเวลา 3 ป  ทานตองเห็นความสํ าคัญของเด็กๆ   เพราะน่ีคือการสอบ
ของเดก็ เดก็จะโตเหมือนพวกเรา เพราะฉะน้ันพอมีการผดิพลาด ทบวงมหาวิทยาลยัยกเลกิ
บอกวาไมใชแลว  ผูปกครองบางคนไมรูเร่ือง  ดฉินัเองไมรูเร่ือง  ตวัเลข GPA ตวัเลข PR
ค ํานวณยุงเหยงิไปหมด  ตวัเลขท่ีบงช้ี  ท่ีแบงเปนทอน ๆ ตรงน้ันแคไหนอยางไร  ประชาชน
ไมเขาใจ แตโรงเรียนตองเขาใจ  โรงเรียนจะเขาใจไดอยางไร กใ็นเม่ือผูบงัคบับญัชาจะเอา
อยางไรกไ็มรู   ฟงเจานายกอนวาจะสัง่อยางไร  ไมมีการสัง่การ  แมกระท่ังแผนโปรแกรมก็
ไมไดบอกวาจะใช      เม่ือจะใชเขากต็องรีบควานหาเอง   ในกรรมาธกิารการศกึษา เราสุม
ตวัอยางมีบางโรงเรียนผดิ  100 %  ดฉินัไมโทษตรงน้ี  เพราะเขาตองชวยตัวเองกับการท่ี
คนหาโปรแกรม  จะใชจุดทศนิยม 4 หรือ 2 ทศนิยมก็ไมบอก    ผูบริหารบางคนยังไมรู
อีกวาสอบเอ็นทรานซมีอะไรบาง  เม่ือสักครูๅทานบอกวาตองมีเปนตัวเปนตน  ดิฉันก็
เลยเดาวาแตกอนไมมีตัวไมมีตน   มีแตช่ือ  มีแตแผน   นํ าเสนอสวยหรูมาก  เราก็เลย
แปลเอาเอง  ถึงแมทานบอกวายกเลิกเลย เพราะวามันไมตางกันเทาไรหรอก  แตทานรู
ไหม  ขณะน้ี เรายังไมมีความเช่ือม่ันเลย ดิฉันอยากจะใหมีความชัดเจน  ดิฉันก็เลย
เสนอกรรมาธิการวาตองมีการติดตามเร่ืองน้ี  ตองทํ าเร่ืองน้ีแลวสรุปเสนอเขา ครม. ให
รัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวานดิฉันไปสงขลา  ไปมุกดาหารก็ถามนักเรียน  นักเรียนฝากมา
ถามวาปน้ีจะใช GPA และ PR อีกหรือไม  เพราะฉะน้ันอยากไดขอสรุป เอาจริงหรือ
เปลา แลวก็เร่ืองมาตรฐานของโรงเรียนท่ีวาไมเทากัน  โรงเรียนอะไร  ความเครียดเกิด
ขึ้นไดตลอดเวลา  ความรักของลูกคือที่สุดในชีวิตแลว  เปนธรรมดา ดิฉันวายังโชคดีท่ี 2
กระทรวง ทบวง ผูปกครองไมลุกข้ึนมารอง เแบบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพราะเขา
ไมรูวาเขาจะทํ าอะไร  ดังน้ันเขาก็เลยไมไดมารอง  ปญหาท่ีตามมาอีกประการหน่ึงคือ
ปญหาพ้ืนฐานท่ัวไป  คือ  ความรับผิดชอบ ความมีระบบ  ความจริงจัง  และเห็นความ
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สํ าคัญของเร่ืองน้ี  เพราะฉะน้ันถาสมมุติวาวัวหายแลวลอมคอก ดิฉันวาปหนาทานอาจ
จะถูกดาครั้งที่ 3  เพราะวาทานถูกดาไป 2 รอบ เพราะปหนาอาจจะมีการผิดพลาด
อยางน้ีข้ึน เน่ืองจากบางโรงเรียนท่ีไมมีคอมพิวเตอร  เขาใชมือเขียน และบางโรงเรียนถึง
จะมี แตนักเรียนเขามีประมาณ 20-30  คน เทาน้ันเขาก็มีสิทธ์ิใชมือคิดเอา  แตทานเอง
ในชวงระยะเวลาท่ีทานรับไปเปนแสน    ทานปอนขอมูลเขาไป    ทานปอนขอมูลถูกหรือ
เปลาก็ไมรู

เพราะฉะน้ัน         ตองศึกษาอยางใกลชิดระหวางทบวงมหาวิทยาลัยกับ
กระทรวงศึกษาธิการ วาระบบเปนอยางไร  แลวมาตรา 25 ถูกตองแลวท่ีเขาเขียนตรง
น้ัน เพราะเราหยิบเด็กของเราออกจากโรงเรียน  ในระยะเวลาที่สมควรแลว  แตท่ีทาน
เอาไว 90 % ทานใจแคบ สวนผลการเรียน 10 %  ท่ีทานไมเช่ือม่ัน  ดิฉันคิดวาคงทํ าได
ในตางประเทศใชผลการเรียนถึง 30 %  แตอยางไรกต็าม การหยบิเดก็ท่ีพรอมท่ีสดุไป  คอื
สิง่ทีท่านจะสบายที่สุดและถูกตองที่สุด      เราในฐานะผูปกครองท่ีลูกของเราจบไปจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อยางผูท่ีมีความพรอม และเขาไปยังมหาวิทยาลัย ทาน
ก็จะรับอยางสบายใจ  เม่ือวานน้ี  มีครูคนหน่ึงฝากมาถามอีกวา  อาจารยรูไหมวาใครได
ใครเสีย  ท่ีมีการใช GPA กับ PR ในปน้ี เขาบอกวาท่ีแนๆ   คือ ทบวงมหาวิทยาลัยไม
อยากไดเด็กของพวกเรา   ท่ีเขาไปในระบบแบบน้ี  เขาอยากสอบ งายด ี  ทํ าใหเด็ก
เครียด แตขอใหความเช่ือม่ันวาตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  ประกาศใหสาธารณชน
ทราบโดยท่ัวกันอยางรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือพวกเราเองจะไดมีความสุข  ไมอยางน้ันก็
เครียด  เปนความเครียดอันย่ิงใหญ

คุณศิริบูรณ  :
วันน้ีเปนการสะทอนความรูสกึลึก ๆ   ของผูท่ีถูกกระทบอยางตรง ๆ   จาก

ระบบใหมท่ีจัดต้ังข้ึนมา  ในฐานะท่ีเปนผูปกครอง อาจารยเห็นดวยกับระบบน้ี  แตขอ
ความเช่ือม่ันเทาน้ันเอง  ขอใหเกิดความเช่ือม่ัน  มั่นใจ  แลวทํ างานประสานกันทุก  ๆ
ฝาย  ขอแคน้ัน  พอใจแลว  ฟงความรูสึกของผูปกครองไปแลว  ลองฟงความรูสึกของผู
ท่ีเขาสูมหาวิทยาลัยดวยระบบใหมกันดูบางวานองณัฐพนธ เกษสาคร  รูสึกอยางไรบาง
กดดันกวาเดิม  หรือแยกวาเดิม  เพ่ือน ๆ  เปนอยางไรลองสะทอนความรูสึกใหทานครู
อาจารยท่ีน่ังอยู ณ ท่ีน้ีฟงหนอยแลวกัน
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คุณณัฐพนธ :
เร่ืองแรก การเปลีย่นแปลงระบบใหม อันท่ีจริงแลวอะไรกต็ามท่ีเปนมา

โดยตลอด สมมุตวิาถาเกดิเราเดนิเฉมาโดยตลอด  แลวมาเดนิตรง  ยอมมีการผดิพลาดแน
แตความผดิพลาด  ไมนาจะเกดิกบัสวนรวม  ไมนาจะเกดิกบัประเทศชาต ิ สวนเร่ือง  GPA
กับ PR มีผลดีอยางไร ตามทฤษฎีแลว  ไมใชแตผม เพ่ือน ๆ ทุกคนก็เห็นดวย  เขาบอก
วาเปนการลดความเครียดจริงหรือไม เพราะต้ังแตพวกผม เพ่ือน ๆ ทราบเร่ือง ใหมีการ
เก็บคะแนน 3 ป   การกวดวิชา  จึงเปนเร่ืองสํ าคัญมาก อยู ๆ  ก็มีการกวดวิชาสารพัด
ต้ังแตการปูพ้ืนฐาน เตรียมตัวเนนหนักเน้ือหา  เก็งขอสอบ และกวดวิชาตั้งแต ม. 4  เพ่ือ
ตองการทํ าคะแนนเก็บในแตละระดับช้ันใหมากท่ีสุด  ฉะน้ันพอตกเย็นก็ไปเรียน  บาง
คนกลับบาน 2-3 ทุม น่ีแหละคือท่ีเรียกวาไมเครียดของระบบใหม  ตรงกันขามทุกคนจะ
เครียดกับทุกวิชา    ทุกคนเครียดกนัหมด      และบอกวาถาเรียนทุกวิชาจะมีคุณภาพ
ท่ีจริงแลว คุณภาพของคน เราไมไดวัดท่ีการเรียนหนังสืออยางเดียว แตอยูท่ีการท่ีเราได
มีสวนรวมในการคิดหรือการทํ ากิจกรรมดวยหรือเปลา  เม่ือเราเนนหนักดานการเรียน
มาก  ส่ิงท่ีผมพบมา  ผมมาจากสวนกุหลาบ  คือผมเปนรองประธานนักเรียน  กิจกรรม
ปกติเคยรุงมาก  ทุกคนเคยเรียนไปดวย  ทํ ากิจกรรมไปดวย  กลายเปนวากิจกรรมเร่ิม
ลดลง  ความสนใจเร่ิมนอยลง  ไมคอยมีโอกาสไดคุยหรือมีปฏิสัมพันธกัน  ผมก็ไมรูวา
ตอไปเจอหนากันเขาจะคุยกันอยางไร เขาจะวางตัวในสังคมไดหรือเปลา  เพราะคนเรา
สํ าคัญที่สุดคือ การใชชีวิตรวมกับผูอื่น ไมไดใชชีวิตกับต ําราตลอดชีวิต ต้ังแตเร่ิมทํ า
ความเขาใจคร้ังแรกเม่ือ    2-3  ปกอน มีตัวแทนจากกรมวิชาการ ไปตามโรงเรียนตาง  ๆ
มาอธิบายใหเพ่ือนนักเรียนทุกคน อยางสวนกุหลาบจะมีรวมเปนสวนกลาง  หลาย ๆ คน
ตอนนั้นไมใหความไววางใจ  ไมเช่ือถือ  เวลาเขามาอภิปรายวา GPA คิดงาย ๆ เพ่ือน ๆ
ผมหรือเพ่ือน ๆ โรงเรียนอ่ืน  ท่ีฟงจะถามวา  จะใชไดหรือ มาตรฐานจะเทากันหรือ
ขนาดอาจารยโรงเรียนเดียวกัน วิชาเดยีวกันยังมีมาตรฐานในการใหคะแนนนักเรียนไม
เทากัน  แลวน่ีระดับท้ังประเทศ 3 ป จะพอหรือ ส่ิงท่ีเขาตอบมา คือพอ  ทํ าไดแนนอน
แลวเวลานักเรียนออกมาพูดวาไมนาจะเกิดข้ึน ทางผูใหญก็จะพูดวานักเรียนจะไปรูอะไร
เขาระดบัไหนแลว  เปน ดร. กค็อืไมฟงความคดิเห็น   แลวพวกผมจะโดนยอนวา  เถยีงผูใหญ
รูไมจริง  สดุทายทุกคนกเ็ช่ือ  ทํ าไดจริงกเ็ช่ือ  ผลท่ีออกมากค็อื  เกดิการเปลีย่นแปลง ถาใคร
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ท่ีอยูท่ีน่ีติดตามขาวจะเห็นวามีอยูชวงหน่ึง  ท่ีมีเด็กนักเรียนไปย่ืนจดหมายเปดผนึกท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ    ผลเอ็นทรานซออกมาสอบติดหมด  แมผมหรือเพ่ือนเองก็ตาม
มีท้ังหมอ วิศวะ มีทุกสาขา การยกเลิก GPA คือทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนั้น  แตทํ าไมถึง
ปลอยใหเกิดขึ้น เพราะวาเราไปในฐานะของนักเรียนท้ังประเทศ  ไมนาจะนํ านโยบายน้ี
มาใชจริงโดยท่ีไมไดผานการทดลองหรือการวิจัย      หรือการยืนยันใหแนชัดวาเกิดข้ึน
ไดจริง  แถวบานผม  เด็กท่ีเขาชวยพอแมขายกวยเต๋ียว  อยูโรงเรียนวัดสุทธิ  พอไดขาว
ยกเลิก GPA  เขารองไห   บางคนอาจจะไมคิด  เหมือน 10 คะแนน  ในเม่ือบอกวาจะ
คิดแลว เด็กคนไหนบางจะไมคิด คิดทุกคน  เพ่ือนผมเองก็คิด  ไมวาจะอยูสตรีวิทยา
หรืออยูเตรียมอุดมศึกษา  เขาก็คิดกันหมด  พอไดขาวตรงน้ี   เวลาถามความคิดเห็น
ทุกคนรูสึกวาทํ าไม ทํ าไมถึงตองสรางความไมชัดเจนเกิดข้ึน  ทํ าไมตองทํ าลายความ
หวังของเขา ในขณะท่ีเขาต้ังใจเรียนมาตลอด  แลวไมนาจะเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเลยกับ
นโยบายระดับประเทศชาติ  แลวพอเวลาเกิดข้ึนมา  ไมมีใครรับผิดชอบ  ในชวงแรกใน
ตอนน้ัน ทุกคนปดความผิดหมด  แลวอยางน้ีศรัทธาท่ีนักเรียนสรางข้ึนมาใหเช่ือวา  ตอง
ทํ าได หรือส่ิงท่ีดีงาม  ตองเกิดขึ้น  ก็หมดลง  พวกผมเลยจํ าเปนท่ีจะตองไปย่ืนจดหมาย

เร่ืองท่ี  2       การมองขามความคดิของเดก็        ทุกคร้ังท่ีการจัดระบบ
เกิดข้ึนมา  เคยมีไหมวาเด็กนักเรียนมีสวนรวม  เดก็ในวันน้ีคอืผูใหญในวันหนา  ถาเด็ก
ในวันน้ีมีความคิดหรือไมสามารถมีกระบวนการในการคิดได  แลวตอไปประเทศชาติจะ
พัฒนาไดอยางไร  เด็กทุกคนมีความคิด  แตความคิดถูกปดกั้น  คือไมสามารถจะ
แสดงความคิดเห็นได  อยางท่ีผมพูดตอนแรก  ทุกคนมองวาเด็กยังเรียนมานอย  เด็กไม
สามารถจะมาคิดระบบ  หรือจัดระบบการศึกษาได  เวลาผมเจอใครท่ีไหน ผมก็จะพูด
อยูเร่ืองหน่ึงวา  ถาผมอยากจะสรางบานหลังน้ี ผมไมจํ าเปนจะตองมีความรูวา  จะตอง
เทปูนอยางไร จะตองวางเสาเข็มอยางไร  หรือวาจะตองใชอิฐ 3 สวน ดิน 2 สวน ผมไม
จํ าเปนตองรู  ขอเพียงแคผมมีวิศวกรเกง ๆ   สักคนหรือ 2 คนก็ได  แลวก็บอกเขาวาผม
ตองการบานอยางน้ี แลวก็บอกเขาวา ทาสีขาว สีฟา  และรูปทรงอยางน้ี ถาวิศวกรบอก
วาทรงน้ียังไมทันสมัย  เปล่ียนหนาตางเปนโคงๆ  ไหม ผมก็ตกลง  พอสรางเสร็จแลว คน
อยูก็สบายใจ  วิศวกรก็สบายใจ  สรางแลวคนอยูพอใจ  ก็เหมอืนกับระบบการศึกษา
เดก็อาจจะไมรูวาจะตองจดัอยางไร แตเดก็สามารถบอกผูใหญไดวา เขาตองการ



17

อะไร  ถาเราสามารถปรับความเขาใจกัน   เขาหากันได   เดก็ก็จะเดนิอยางมี
ความสุข  แลวผูใหญท่ีจัดระบบมา ก็จะสบายใจไดวา  สามารถจะไปดวยกันได

 เร่ืองท่ี  3  การใหคะแนน  ผมวาไมมีอาจารยท่ีไหนท่ีไมอยากใหเด็ก
ของตัวเองไดคะแนนดี  ผมเคยเสนอความคิดใหกับทานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วาทํ าไมถึงไมทดลองใชกับกลุมโรงเรียนกอน  เราอาจจะทดลองกับม.ตน ก็ได  ทํ าเปน
กลุมโรงเรียน  สัก 5 โรงเรียน  อาจจะเปนโรงเรียนสวนกุหลาบ  สตรีวิทยา วัดราชบพิตร
เบญจมราชาลัย และเทพศิรินทรกอน  ใชขอสอบเดียวกันในการวัดมาตรฐาน  และ
ทดลองคิดคา PR ในกลุมและในโรงเรียน  นักเรียนก็จะต้ังใจเรียนมากข้ึน  เพราะรู
คะแนนตัวเองวาอยูในระดับไหนเม่ือเทียบกับกลุม และรูวาตัวเองอยูในอันดับท่ีเทาไร
ของโรงเรียน  ในสวนของอาจารยเองก็จะเปนการวัดความสามารถในการสอนดวย เชน
โรงเรียนวัดราชบพิตร  ทํ าคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรได  70  โรงเรียนสตรีวิทยาได  80
โรงเรียนเทพศิรินทรได 60 โรงเรียนสวนกุหลาบได 40  อาจารยสวนกุหลาบก็จะเครียด
วาเราสอนอยางไร   เด็กทํ าไดนอย  การปรับเปล่ียนวิธีการสอนจะเกิดข้ึน  จะเกิดการ
แขงขันกัน  และอาจารยจะทุมเทมากข้ึน  และลองขยายกลุมตอไป  จึงคอยทดลองจริง
แตถาเกิดผิดพลาด  ก็จะสามารถเจาะกลุมยอย ๆ ไดวาผิดพลาดอะไร

ในสวนของเด็กเอง     ถาเกิดนํ าระบบน้ีมาใช    ผมคิดวานักเรียนก็คิดได
อาจจะไมถูก 100 % อยางนอย 90 % เมื่อนักเรียนสามารถคิดได  การตรวจสอบก็จะ
งายข้ึน  เพราะนักเรียนจะรูวาตรงน้ีผิด  ตรงนี้ถูก  ทํ าไมคิดมาไมตรงกับอาจารย  ทํ าไม
คดิมาไมตรงกบัโปรแกรม  นักเรียนพัฒนาความคดิของตวัเองได  และสามารถตรวจสอบ
ระบบไดดวยตวัเอง  รวมถงึผูปกครองดวย อันน้ีทดลองกบั ม. ตน แลวถาได  คอยกระจาย
ตอไป

สวนอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีบอกวาเด็กนักเรียนจะแหมาสอบโรงเรียนดัง  ถาเกิด
ทํ าตรงน้ีแลวจะอยูกับท่ี  อันน้ีผมก็ไดขอมูลมา  อยากจะพูดวา  การท่ีนักเรียนไปสอบ
โรงเรียนท่ีมีช่ือ  ก็เปนสิทธ์ิของเขา  เปนความผิดหรือท่ีเด็กคนหน่ึงพอเรียน ๆ  อยูจะ
พัฒนาตัวเองใหขยันข้ึนมา    ผมเองตอนแรกผมมาสอบสวนกุหลาบผมก็ไมรูจักมากอน
แตเห็นเขาบอกวา ท่ีน่ีดี  สถานที่ด ี  อาจารยสอนด ี  ก็เลยขยัน ตั้งแตนั้นมาก็ลองสอบดู
แลวสอบไดซ่ึงผมเองก็ไมไดอยูในพ้ืนท่ีบริการ  บานผมอยูเกือบสมุทรสาคร  แลวก็มา
สอบ แลวเพ่ือน ๆ อีกหลายคน บางคนมาจากขอนแกน  มาจากตางจังหวัด  เขารูวาทีน่ี
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ดี  เขาพัฒนาตัวเองมาสอบ  ผมมีคนรูจักเปนเพ่ือนอยูเตรียมอุดม  เขาเลาใหฟงวา  รุน
นองเขาสอบเขาเตรียมอุดมได  รูสึกจะมาจากภูเก็ต  เขา ม. 4  พอทราบขาวเร่ือง GPA
กับ PR ยังไมทันเรียนเลย  เขาก็ลาออก คนท่ีมา เขาไมไดแหมาท้ังโรงเรียน  แตเขาลองดู
ในเม่ือคานิยมของสังคมไทย ไมสามารถลบได แมแตคานิยมของการเรียนมหาวิทยาลัย
ก็ตาม  ทานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการบอกวา  นาจะใหคนท่ีมีลูกคนเดียวเขาเรียน
มหาวิทยาลัยไดเลย นี่คือคานิยมวาตองเรียน ก็เหมือนกัน น่ีคือคานิยมของการมาสอบ
คนน้ันเขาก็เลยตัดอนาคตของตัวเองไป  เขามาอยูอาจจะไมดีกวาเดิมก็ได  แตบางทีเขา
อาจจะไดเพ่ือนมากข้ึน  เขาไดสังคมอีกรูปแบบหน่ึง  และเขาอาจจะกลับไปถายทอดให
กับคนในสังคมท่ีจากมา  เปนเร่ืองของเขา  แตตอนน้ีเขายังไมทันเร่ิมเลย เขาตัดอนาคต
ของตัวเองไปแลว  อันน้ีคืออีกจุดหน่ึง

สวนเร่ืองโอกาสทางการศึกษาของผูท่ีมีฐานะดีกวา จะเห็นวาผูท่ีมีฐานะ
ดีก็มีโอกาสไดเรียนกวดวิชา มีโอกาสไดทํ าอยางอ่ืนไดมากกวา  อยางคณะท่ีผมเรียนอยู
ไมใชมีแตเด็กกรุงเทพ  มีเด็กระยอง เด็กตางจังหวัดเยอะไปหมด  แตเสารอาทิตยมา
กวดวิชาท่ีกรุงเทพ  อยูตางจังหวัดก็มากวดวิชาท่ีกรุงเทพได  เด๋ียวน้ีเปนอยางน้ีแลว และ
ท่ีสํ าคัญคือเร่ืองของการสอบเทียบ ทํ าไมตอนแรก ผมไดขาววาจะมีการยกเลิก  ก็รูสึกดี
ใจ เด็กในโรงเรียนจะไดทํ ากิจกรรมมากข้ึน จะไดเปนผูเปนคนกับเขาบาง   ไมใชเรียน
อยางเดียว  เพราะเรียนมากจะคุยกันไมรูเร่ือง ส่ือสารกันไมคอยเขาใจ  เพราะวาอานแต
หนังสือ อยางน้ันคือเรียนอยางเดียว แตพอปญหาตรงน้ีเกิดข้ึน  ทีแรกผมสอบเทียบ รูสึก
ดีใจไมใหสอบ แตพอตอมามีขอหาม เชน ถาไมมี lab  สอบเอ็นทรานซระบบใหมไมได
แตทํ าไมเปดใหลงเพ่ิม   ถาใครอยากได lab กไ็ปลง จะไดเอ็นทรานซได  กต็องเสยีเงนิเพ่ิม
กลายเปนวาเดก็สอบเทียบเกดิข้ึนมามากข้ึน  แลวอะไรเกดิข้ึน  เดก็ท่ีเรียนยงัไมครบ กเ็นน
กวดวิชา  กเ็ปนผลประโยชนเร่ืองเงนิมหาศาล    ปท่ีผมสอบ   เพราะความไมม่ันใจในระบบ
สอบเอ็นทรานซ  เพ่ือนผม 90 % สอบเทียบหมด แลวเม่ือยอนอดีตไป 3 ปกอน เปนปท่ีรูสกึ
จะมีการสอบเทียบมากเลย  คอืตามท่ีสอบตาง ๆ  เงนิไหลมาเทมามากมาย  เพราะอะไร
ทํ าไมถงึปลอยใหตรงน้ีเกดิข้ึน ถาเกดิเรายงัมองเห็นเงนิทองหรือสิง่น้ีเปนสิง่เลก็นอยในตอน
น้ี  แลวผมกไ็มรูวาอะไรจะเกดิข้ึนกบัประเทศชาติ

เร่ืองสดุทายคอืเร่ืองสาเหตท่ีุยืน่หนังสอื คอือยากใหเปดเวทีประชาพิจารณ
ใหนักเรียน เขาบอกไมไดวาอะไรชอบหรือไมชอบ  แตบอกไดวาอะไรดหีรือไมด ี  อะไรควร
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ปรับปรุง  และอยากใหมีนักวิชาการหรือใครท่ีตองการทํ าประโยชนใหกบัประเทศชาต ิ  ให
มีสวนรวมมา  พวกผมเลยจํ าเปนตองทํ าตรงน้ันไป  เพ่ือวาอยากจะจุดประกายวาตอนน้ี
แมแตเด็กเองก็มองเห็นความสํ าคัญของการศึกษาวาอะไรเกิดข้ึน  แลวผูใหญหลายคน
ไมอยากใหนิ่งดูดาย เพราะวาคนท่ีเกง  คนท่ีมีความสามารถในประเทศยังมีอยูอีกเยอะ
ใหย่ืนมือเขามาชวย  แลวก็ไมไดมีใครท่ีไมเห็นดวยกับ GPA หรือ PR  ในการจัดครั้งนี้
ไมมีใครบอกวาไมดี  ทุกคนบอกวาทฤษฎีออกมาดีหมด ทุกอยางดีหมด  แตเปนอุดมคติ
จะเปนไดหรือเปลา ถาการจัดระบบน้ีสามารถจัดใหอยางท่ีเขาบอกเปนหัวขอในตอนตน
ของนโยบายอยางยุติธรรม  ใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง  ทํ าได ก็ทํ าไปเถอะ  ไมมี
ใครเขาไมอยากใหทํ า ส่ิงดีท่ีเกิดข้ึนมา แตตอนน้ีเวลา 3 ปท่ีผานมากับการพิสูจนผลงาน
บางทานบอกถาให 2 สัปดาหจะทํ าได 3 ปท่ีผานมาไปไหน เต็ม ๆ เลย 3 ปท่ีผานมา
เปนบทพิสูจนแลววา  ไมสามารถจะเกิดข้ึนได  ไมมีใครอยากจะใหยกเลิกระบบ GPAX
กบั PR แตถาเกดิความพรอมและสามารถทํ าใหเกดิข้ึนไดจริง ก็ควรจะทํ าตอไป ทุกอยาง
เหมือนกํ าลังจะเร่ิมตนข้ึนมาใหม  เพียงแตมีบทเรียนเทาน้ันเอง  ถาเกิดไมสามารถจะทํ า
ไดจริง ๆ หลาย ๆ คน เพ่ือน ๆ ผมถามมาแลว อยากใหหยุดกอน  แตไมใชหยุดไปเลย
ใหหยุดท่ีจะนํ ามาใชกอน แตเร่ืองการวิจัย การทํ าทดลองตองจริงจัง และใหไดผลชัดเจน
มากข้ึน  ถาตรงน้ันทํ าไดจริง  ถูกตองยุติธรรมจริง  พวกผมอยากจะบอกวาปผมขอ
ใหเปนความโชครายเปนคร้ังสุดทายท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนกวาแสน 2 หม่ืนกวา
ชีวิต  และเกิดข้ึนกับประเทศไทย  อยากใหเปนบทเรียนคร้ังสุดทาย  แลวไมอยากให
ผลท่ีเกิดมาเกิดข้ึนกับรุนหลัง ๆ เกิดข้ึนกับรุนนอง ๆ ตอไป เพราะวาเขาก็คืออนาคตของ
ประเทศชาต ิ  เมื่อสิ่งตรงนี้ยังไมมั่นคง ศรัทธาก็ไมเกิดข้ึน  ตอไปก็จะไมสามารถพัฒนา
ประเทศชาติได

คุณศิริบูรณ  :
นองณัฐพนธ คิดวาอะไรท่ีจะเปนความสุขท่ีสุดของการเรียน

คุณณัฐพนธ :
เพ่ือนกับสังคม  ถาเราเรียนไป  เรามีเพ่ือนดวย ถึงแมเราจะไมเขาใจ

เพ่ือนก็อธิบายใหเราฟงได  ถาเพ่ือนไมเขาใจ  เราก็อธิบายใหเพ่ือนฟงได
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คุณศิริบูรณ  :
มีความสุขที่สุด คือมีความรูคูกับเพื่อนไปดวย มีสังคมไปดวย

คุณณัฐพนธ :
หลักของการศึกษาคือความรูคูคุณธรรม

คุณศิริบูรณ  :
เดก็หรือผูเรียนจะเปนศนูยกลางของการเรียนรู  ผูเรียนบอกแลววาตองการ

อะไร  จัดการศกึษาตามความตองการของผูเรียน  มีนักวิชาการอีกทานหน่ึงบอกวาจะหยดุไป
กอนดหีรือวาไมหยดุ  แลวถาไมหยดุจะม่ันใจไดอยางไรวา ฝนรายท่ีนองณัฐพนธเจอน้ันจะ
ไมกลับมาเกิดข้ึนอีกกับนอง ๆ  รุนตอไป  เชิญทานอาจารย ดร. ประกอบ คุปรัตน

ดร. ประกอบ :   

สิ่งท่ีผมคิดวาสํ าคัญท่ีสุด  คือ ขอกลับไปใชชีวิตเหมือนท่ีเคยเปนอาจารย
มหาวิทยาลัย เปนอาจารยหนุม ๆ 30 ป  แลวใชหลักวิชาการกับความเปนมนุษยท่ี
เราตองมี วาสิ่งท่ีเรามองกับสิ่งท่ีเราเห็นคืออะไร  อะไรไดเกิดข้ึนในบานน้ีเมืองน้ี
น่ันคือสิ่งท่ีผมอยากจะพูดและใชเวลาพูดไมมากนัก ผมขอพูดถึงระบบวาควรจะ
เดินตอไปหรือไม  ผมเห็นวาควรจะเดินตอ  3 ปท่ีรอกันมานานพอแลว  เราคิดยอน
กลับไปดูวาเศรษฐกิจตกตํ่ า  คนเดือดรอน 18 เดือน เงินไมไดออกจากธนาคาร
ตกงานเปนแสน  เด็กท่ีเขามา จบมาไมมีงานอีกเทาไร  เราอยากรอนักหรือ กับการ
เคลื่อนประเทศไปชา ๆ  อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เดินตอทํ าอยางไร  ผมคิดวา
คะแนนท่ีใช Grade Point Average จากโรงเรียน คะแนนท่ีเปน Percentile Rank
จากโรงเรียนน้ัน  เปนสิ่งท่ีดี  ไดพูดกันมานานแลว  แตไมใชดีท่ีสุด  แตควรเดินตอ
และผมเคยยืนยันหลายคร้ังในการพูดออกส่ือ 2-3 สื่อ วานอยไปท่ีเขาใหเพียง 10 %    
ผมไมไดมองเพียงโรงเรียนหนองหมาวอ  หรือสวนกุหลาบ  แตโรงเรียนในอนาคตในบาน
เราน้ัน  ไมควรเปนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันน้ี โรงเรียนในอนาคตจะดีกวาน้ีอีกมากมาย
ถาเราเปล่ียนวิธีการคิด  วิธีการสอนใหม   แตถายังจมปลักกันแบบน้ี   คงยังทํ าไมได
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ขอเสนอของผมจากการวิเคราะห  เดินตอทํ าอยางไร  ลองแกปญหา 8 ประการ ซึ่งผม
เขียนไวในสมมุติฐานของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ประการแรก เปนจริงหรือเปลาวา ปญหาเกิดจากความออนลาใน
ระบบราชการ   ส่ิงท่ีเปนปญหาขณะน้ี  เปนภูเขาน้ํ าแข็งท่ีเห็นลอยอยู 10 % เทาน้ัน
และเปนภูเขาน้ํ าแข็งท่ีเรือไททานิคเจอ แลวมองไมเห็น ไปชนจนลม   แตระวังวาจะเปน
ภูเขาน้ํ าแข็งท่ีทานยังไมไดแกไข  ระบบราชการยังไมไดแกไข ระบบการศึกษาในระบบ
ราชการยังไมมีการกระจายอํ านาจ  พระราชบัญญัติการกระจายอํ านาจยังไมไดเกิด
ระวังไททานิคภาค 2 จะเกิดข้ึน  สิ่งที่คาดวานาจะเปน  อาจจะไมไดเปนอยางน้ัน  แตผม
เห็นวา ควรตองเดินหนา  แตตองเขาใจวา ยังเดินหนาดวยกรอบปญหาท่ีราชการเส่ือม
และออนลา  ไมมีเหตุผลจะมาบอกไดวาเพราะสงกรานตเลยไมไดดูแลการสอบใหดี
หรือดูแลคะแนนสอบใหด ี   สงกรานตก็สงกรานต   แตตองมีคนดูแล  ถาไมอยางน้ัน
นักบินบอกชวงสงกรานต  คนเฝาหอการบินเขาก็กลับไปนอนบานหมด  ตํ ารวจจราจรก็
กลับไปนอนบานหมด  อันน้ันไมใชคํ าตอบ อันน้ันไมใชทางเลือก

ประการท่ี 2  ในระดับภายในของกระทรวงน้ัน     มีการเปล่ียนแปลง
บุคลาหลักในระดับสูงบอยมากในท้ัง 2 หนวยงานหรือเปลา  แตท่ีผมเห็นมากคือ
กระทรวงศกึษาธิการในสวนน้ี  ซ่ึงทํ าใหถามวาแลวใครรับผิดชอบอะไร    มีคนใหมมา
รับผิดชอบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ประการท่ี 3  ระบบการเมอืงระดบัสงูเปลีย่นแปลงฝายบริหารบอย
ทายสุดไมมีใครรับผิดชอบ  แกไขไดไหม  ผมมองวาเง่ือนไขน้ี ยังไมไดแก  แตก็ใหรับ
ทราบวาอันน้ีคือขอปญหาแทจริงท่ีไดเกิดข้ึน

ประการท่ี 4  ระบบการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงยังไมดีพอ
ณ วันน้ีผมไดฟงวาในกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษาไดมีความพยายามท่ีจะ
ปรับเปล่ียนและก็มองเห็นวา 70-80 % นาจะเปนไปในทิศทางน้ัน  และนาจะดีข้ึนกวา
เดิมมากมาย แตคนท่ีสงเขาไปเรียนในระบบอุดมศึกษาในปจจุบันไมไดมาจากกรม
สามัญอยางเดียว  มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิต  กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคนท่ี
สอบเขาได กรมอาชีวศึกษา ก็สามารถสอบเขาได  ระบบเปนระบบเปดและกวางขวาง
อยางมากมาย แตขณะน้ีเราตรวจสอบบอกวาน้ํ าเนาท่ีจะไหลออกจากกรุงเทพน้ัน  ได
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แกไขปญหาแลว แตน้ํ าท่ีไหลจากท้ังประเทศ  ลงแมน้ํ าเจาพระยายังไมไดแกไข  วันน้ียัง
ไมมีค ําตอบ  ทํ าอยางไร  แตผมเห็นวา  ตัวน้ีนาจะตองมีการปรับปรุง

ประการท่ี 5  ขาดการซอมใหญ  ซอมใหญท่ีราคาแพงท่ีสุดไดเกิดข้ึน
แลว คือการสอบท่ีผานมา  ควรตรวจสอบ  แลวก็ไปเอากลองด ําท่ีเคร่ืองบินโบอ้ิง 747
ตกพรอมกัน  คนตายพรอม ๆ กัน  แสน 2 หมื่นคน หมายความวาตายไมมาก  แตทุกคน
ไดรับผลกระทบจากตรงนี ้  ลองมาแกะกลองดํ า  แลวก็ศึกษาอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะน้ันการขาดการซอมใหญเปนเร่ืองสํ าคัญ

ประการท่ี 6 ทานอดตีปลดัทบวงมหาวิทยาลยั ไดพูดถงึวาเปนอาชญา
กรรมทางวิชาการ  ผมคดิวาขอเท็จจริงคอืเปนอาชญากรรมทางแผนดนิ  มผีดิตาม
กฎหมาย ขอประทานโทษถามีทานผูอํ านวยการน่ังอยู  ณ ท่ีน้ี ถาทํ าผดิแลว  ตรวจสอบไป
พบวาเปนความผดิของระบบโรงเรียน  ทานเพียงเซ็นสงเหมือนบรุุษไปรษณีย  ความผดิน้ัน
คอืความผดิอาญา สอบไดเหมือนความผดิเร่ืองยา พิจารณาด ู เพราะฉะน้ันผมเขาใจวา
ทานผูอํ านวยการในยคุใหมน้ี  ตองแกรง กลา และไมใชบรุุษไปรษณีย และไมใชคนท่ี
เปลีย่นไปตามจังหวัดตาง ๆ  หรือโรงเรียนตาง ๆ   ตามวาระตามสมัย  แตตองยนืหยดั ณ
จุดท่ียืนอยู และทํ าระบบน้ี แกปญหาน้ีใหได ผมคดิวาแมทัพดานแรก คอืทานผูอํ านวยการ
ระบบทุกระบบ     ซ่ึงจะตองสงคะแนน เพราะมีลายเซ็นตวัเอง อยาเซ็นสง เซ็นผาน

ประการท่ี 7 คือการขาดการมอบหมายและใหอํ านาจในแตละ
ระดับ  ผมคิดวา  ณ  เวลาน้ี   ผมยังไมมีค ําตอบชัดเจน งานน้ีเปนงานใหญ  ถามวาใคร
คือคนรับผิดชอบสูงสุด ในการทํ าใหระบบการคัดเลือกของประเทศจะดํ าเนินตอไปได
ถาจัดเอเชียนเกมส     ยังรูเลยวามีแมงานคือใคร     จัดโอลิมปคยังรูวา    แมงานคือใคร
นายกเทศมนตรีของเมืองน้ัน  ๆ รับผิดชอบ  ถามวาคราวน้ีคนรับผิดชอบสูงสุดคือใคร
ไมมี เปลี่ยนได ยายได โยกได  ผมวาค ําตอบทายสุดคราวหนาก็คือวา ผมก็เพ่ิงมาเดือน
น้ี ผมก็เพ่ิงมาปน้ี ผมก็เพ่ิงมา ผมกํ าลังเรียนรูงาน  แลวถามวาใครคือตัวจริง อันน้ีตอง
เตรียมวาปญหาน้ีอาจจะเกิดข้ึนอีก ไมมีแมงานชัดเจน   อยูที่ใคร    แตถามวาจะมีอะไร
ดีขึ้น เพราะขณะน้ีระบบราชการก็รวนอยูแลว  ยังเวียนยายกันอยูตลอด  เพราะฉะน้ัน
แมงานขาด แตผมอยากมองวา ใครคือผูรับผิดชอบในระดับทองถิ่น  ทองถ่ินในท่ีน้ี ไมได
หมายความทองถ่ินของกรมสามัญ มีหลายหนวยงานท่ีเขามีสิทธ์ิท่ีจะสอนคนแลวจบ
เทียบเทากับมัธยมศึกษาได  แกปญหาตรงจุดน้ันอยางไร ผมอยากมองท่ีจังหวัด วานา
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จะมีคนประสานงานท่ีไมสังกัดกรม ผมก็ไมไดอยูกระทรวงศึกษาธิการ แตเผอิญบานเรา
มีระบบองคชาย 14 จริง ๆ เพราะมี 14 กรม ตางคนตางอยูและไมประสานกัน  องคชาย
14 แลวยังมีวังหนาวังหลัง คือ  ทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการ  จุดประสาน
งานตรงน้ียังขาด ถามวา nobody’s land  เยอะจริง ๆ ถามวาแผนดินตรงนี้ใครปกครอง
น่ีคือปญหาของระบบ ก็คือนาจะตองมีคนในจังหวัด ซ่ึงมีพ้ืนฐานท่ีดีทางดานสถิติ ทาง
ดานการวัดการประเมินผล และตั้งทีมงานในระดับนั้น เพ่ือจะดูแลในระดับการศึกษา
ของจังหวัด

ประการท่ี 8 ผมวาคราวหนาไมนาจะเกิดได คือ ตองเตรียมหามาตร
การรองรับ ผมอยูในมหาวิทยาลัย ผมรูวาในมหาวิทยาลัย ไมตองการระบบใหมท่ี
เปล่ียนแปลง  มหาวิทยาลัยเกา ๆ ก็อยากไดคนด ี ๆ คนแบบเกาในระบบเดิม เขามา
เหมือนเดิม เพราะฉะน้ัน การท่ีฟงเขาแลวบอกวา ได 4.0 ยกช้ัน ได 4.0 ท้ังโรงเรียน  ควร
ฟงหูไวหู ควรตองเอามาศึกษาอยางที่สภาการศึกษาไดศึกษาแลววา ขอมูล ขอเท็จจริง
เปนอยางไร และในขอเท็จจริง น้ัน คือ There is no life test  ไมมี life test ถูกหมดแต
อาจไมประสบความส ําเร็จในชีวิตก็เปนได  ก็ฝากไว  ถึงเสียชีวิตไปแลวก็ยังบอกไมได
คน ๆ นั้นประสบความส ําเร็จในชีวิตหรือไม  นักเขียนหลายคนเสียชีวิตไป 200 ป เพ่ิงถูก
เอางานออกมา    แลวบอกวาน่ีเปนงานช้ันเย่ียมยอด   แต 200 ปท่ีผานมา   ไมมีคนรู
ส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนได  พยายามทํ าสิ่งสมมุติวาเปนค ําตอบจากพระเจา แมแตระบบท่ีจะ
จัดข้ึนในอนาคต ก็เปนไปได ผมอยากมองอยางน้ีวา ในความผิดพลาดน้ัน ตองเขาใจวา
เกิดข้ึนได  ปน้ีก็เกิดข้ึนอีก  แตวาไมมากนัก   เราตองยอมรับวา  ถาผิดพลาดในระดับ
โรงเรียน ก็จัดการไปตามโรงเรียน ผิดพลาดในระดับจังหวัดก็พิจารณาระดับจังหวัด และ
ท่ีสํ าคัญที่สุด ผมคิดวาความยืดหยุนน้ัน ทุกมหาวิทยาลัยตองเตรียมรองรับ เชน ใน
สาขาน้ีรับเกินเอาไว 15 % เสร็จแลวก็บวกลบบางเล็กนอย  อันน้ีผมคิดวาเปนส่ิงท่ี
สํ าคัญ    เพราะฉะน้ันเตรียมรองรับ no show   รับครั้งเดียวก็ได  จะเหลือเปอรเซ็นตท่ี
ผิดพลาดนอยมาก  เพราะมหาวิทยาลัยจะรูอยูแลววาจะเหลือเปอรเซ็นต drop เทาไร
อยางในมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง  บางคณะวิชา จะมีการ drop ถึงประมาณ  50  คน
ในจํ านวนผูเรียนประมาณ 200 คน  เพราะฉะน้ันเตรียมรองรับ no show

ท้ังหมดน้ี ผมอยากขอใหเตรียมเดินหนาตอไป และตองเขาใจวาเปน
เวลาการตอสู ผมมาจากมหาวิทยาลัย ผมลาออกจากชีวิตราชการแบบมหาวิทยาลัย
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แลว และผมก็รูวาอาจารยมหาวิทยาลัยไมใชผูท่ีจะรูเร่ืองและเปนผูท่ีจะกํ าหนดอนาคต
อาจจะเสนอเปล่ียนแปลงโลกท้ังโลกได  เปลี่ยนแปลงประเทศได เปล่ียนแปลงการเมือง
ได แตส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยไมอยากทํ าท่ีสุด คือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง  รอยละ 80  ของ
มหาวิทยาลัย   เห็นดวยวาใหปรับระเบียบการเงิน เปนการคาเสรี เห็นดวยวาใหมีการ
กระจายอํ านาจ เห็นดวยอยางน้ันอยางน้ี ยกเวนไมเห็นดวยท่ีจะใหมหาวิทยาลัยออก
จากระบบราชการ  รอยละ 85 เห็นวาไมควรออก  แตเพราะทุกคนมีผลประโยชนสวนตัว
ท่ีตองคดิอยางน้ัน  ผมคดิวาในขณะน้ีคนท่ีเปนผูตดัสนิน้ัน ในเวทีน้ีคอืประชาชน เปดกวาง
อยางท่ีมีในวันน้ี ก็สํ าคัญ  คุณณัฐพนธ ไดมาวันน้ี ผมอยากนํ าเด็กอีกคนซ่ึงเขาไมไดมี
โอกาสพูด แลวผมคิดวาระบบการสอบมีผลตอเขาอยางมาก  มีเด็กคนหน่ึงในโครงการ
จุฬาชนบท ผมไดมีโอกาสสมัภาษณเขาเม่ือวันท่ีเขาเขามา และรับฟงเขา เขาเลาใหฟงวา
ตอนเขาอาย ุ 4-5 ขวบ  แมเขายากจน แตอยากใหเขาไดรับการศึกษาท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได  จึงสงไปอยูกับญาติ ท้ัง ๆ ท่ีเด็กไมอยากไป  แตพอไปอยูกับญาติ ก็ปรากฏ
วาญาติเขามีลูกใหมข้ึนมา  เด็กคนน้ีกลายเปนเด็กนอกความตองการ เขาก็เกิด
ความรูสึกวากาวราวมากข้ึน ไปอยูกับครู ความกาวราวก็ติดตัวไปอีก  เขาเปล่ียนท่ีอยู
ถึง 7 แหง  แตเด็กคนน้ีเผอิญเกง ท่ียังรักการเรียนและสอบเขามหาวิทยาลัยได แตจาก
การท่ีคนสัมภาษณตรวจสอบแลว  พบวาเด็กคนน้ีเปนโรคท่ีสํ าคัญที่สุด แลวอาจจะแก
ไมไดตลอดชีวิต  คือ เปนโรคขาดความรัก  ถูกผลักออกจากบาน เราผลักเขาออกจาก
ตํ าบล   อํ าเภอ      อาจจะผลักแลวไปอยูโรงเรียนสวนกุหลาบก็ได   ทํ าไมโรงเรียนเล็ก ๆ
ของเราจึงเปนโรงเรียนท่ีดีไมได ทํ าไมหนองหมาวอจะเปนโรงเรียนท่ีดีไมได ในอเมริกา
โรงเรียนท่ีดีท่ีสุดคือ Home School  เล็กท่ีสุด แตเขาอยูกับพอแม  อยูกับสิ่งที่ส ําคัญท่ี
สุด คืออยูกับความรัก อยูกับพอแม  ทํ าไมเราไมไปสูจุดน้ัน โรงเรียนท่ีเรียนขณะน้ีอยู
กรุงเทพ เราก็ไมพอใจ ฝุนควันขางนอกเต็มไปหมด  มองขามแมน้ํ าเจาพระยาก็เปนเชน
น้ัน ทํ าไมเราไมช่ืนชมกับโรงเรียนเล็ก ๆ  ท่ีเปนโรงเรียนดี ๆ แลวชวยกันทํ าโรงเรียนเหลา
น้ันใหดี

ท่ีเสนอมาท้ังหมดผมเห็นดวย 100 %  วาการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีสมบูรณ
100 %  แตอยางนอยตองใหโอกาส ใหแตมตอกับโรงเรียนเล็ก ๆ  เหลาน้ัน แลวใหเด็กท่ี
ช่ือนนท ท่ีผมไดสัมภาษณเขา และเด็กคนอื่น ๆ อีกมาก อยูใกลบานเขา ไดสิ่งที่ส ําคัญ
มากกวาการศึกษาคือความรัก
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คุณศิริบูรณ :
ขอยอมรับวา    วันน้ีดํ าเนินการอภิปรายดวยความยากลํ าบากมากท่ีสุด

เพราะวาดิฉันไมสามารถสรุปไดวา เน้ือหาของการสัมมนาบนเวทีแหงน้ีจะสรุปวาอยาง
ไร ดิฉันอยากจะบอกวาน่ีคือการนํ าเสนอขอมูลมากกวา นํ าเสนอขอมูลของแตละฝาย ท่ี
เก่ียวของ เก่ียวของไมใชเฉพาะระบบการศึกษา แตเก่ียวของกับชีวิตของเด็กไทยท่ีจะ
พัฒนาเปนผูใหญตอไปในอนาคต เพราะฉะน้ันวันน้ีมีคนแสดงความรับผิดชอบเยอะ แต
ดิฉันขอปดความรับผิดชอบแลวกัน ขอใหคนท่ีจะสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง สู
เสนทางปฏิรูปอุดมศึกษาไทยคร้ังน้ี ขอใหเปนหนาท่ีของผูมีเกียรติ หลังจากจบส้ินบน
เวทีน้ีไป  ดิฉันขอมอบเวทีน้ีใหกับทานผูมีเกียรติทุกทาน  ชวยกันหาขอสรุป ชวยกันหา
คํ าตอบ วาการด ําเนินการเพ่ือนํ าไปสูการคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม ควรจะดํ าเนินการ
อยางไรตอไป ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และท่ีสํ าคัญขอฝากไวเม่ือก้ีดิฉันเร่ิมตนท่ีมาตรา
25  ขอจบทายท่ีมาตราท่ี 22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความส ําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ตามศักยภาพ ขอใหยึดถือตรงน้ี      และขอมอบเวทีน้ีใหกับทานผูมีเกียรติตอไป   ใน
โอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณสํ าหรับวิทยากรทุกทาน  ท่ีใหความรู  ใหอารมณ  ให
ความรูสึกลึก ๆ  กันอยางหลากหลายเหลือเกิน  ขออนุญาตเรียนเชิญทานเลขาธิการฯ
ดร. รุง  แกวแดง  เปนประธานแสดงควาามคิดเห็นตอไป



การอภิปรายท่ัวไป
เร่ือง

การคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม  GPAX ,PR  สํ าคัญอยางไร ?

ดร. รุง แกวแดง :
กราบนมัสการพระคุณเจา   กราบเรียนผูเขารวมสัมมนาท่ีเคารพทุกทาน

วาระตอไปเปนสวนอภิปรายท่ัวไป แลวก็สรุป ขอเชิญทานแรก อาจารยกมล

ดร. กมล  สุดประเสริฐ :
ขอเสนอความคดิเห็น  ดงัน้ี
- ระบบการสอบรวม  ไมสอดคลองกับกฎหมายการศึกษา มาตรา

38  ท่ีตองการใหกระจายอํ านาจใหสถานศกึษามีอํ านาจ (authority) ในการบริหารจัดการ
มากข้ึน เพราะไมไดใหสถานศกึษาและมหาวิทยาลยัท้ังหลายมีอํ านาจ ในการด ําเนินการ
เชน การมีกรรมการรับนักศึกษา (Admission Board) ท่ีสามารถพิจารณากํ าหนด
หลักเกณฑและด ําเนินกจิกรรมตาง ๆ  ในการรับนักศกึษาของตนไดโดยอิสระ

-   การปฏิรูปการศึกษาตามแนวกฎหมายใหม    ตองยกระดับ
คุณภาพการศึกษา คํ าวาคุณภาพ หมายถึง โรงเรียน สถานศึกษาทุกแหงตองมี
โปรแกรมท่ีดี มีโปรแกรมการศึกษาท่ีแสดงถึงความเปนเลิศ แลวจึงไปคัดเลือกเด็กเขา
มาเรียน เหมือนท่ีจิม  ฮันส  ผูวาการรัฐนอรธโคโรไลนา กลาววา ถาจะแขงขันแรงงานระดับ
โลก  ตองพัฒนาการศึกษาต้ังแตตนอยางตอเน่ืองกัน อยางท่ีอาจารยหมอเกษมทานพูด
ใหมีความตอเน่ืองกันใหไดจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ไมใชอยู ๆ ระดับตนก็สอนไปอยาง
ระดับปลายสอนไปอยาง  และตองมีโปรแกรมตางๆ  อยางหลากหลาย  ท่ีสํ าคัญที่สุด
คือความรวมมือ ไมควรใหแตละฝายตางคนตางทํ า หรือปลอยใหโรงเรียนมัธยมทํ าเอง
โดยมหาวิทยาลยัไมเขาไปชวย แตควรเปนpartnership ในอนาคตโรงเรียน มหาวิทยาลยั
ตองเปน partnership  เพราะโรงเรียนมัธยมท้ังหลายตองเปนตัวสง  ตัวปอน     ดังนั้น
ตัวปอนตองดูเหมือนกันวา มหาวิทยาลัยตองการแบบไหน  อีกประการหน่ึงคือ การฝก
ตองเปนการฝกท่ีตอเน่ืองกัน  ตองทํ าทุกระดับ ในเวลาเดียวกัน ผูฝก เด็กก็จะตองมี
มาตรฐาน   ในสมัยท่ีผมเปนผูอํ านวยการสํ านักทดสอบน้ันไดเลิกสอบ มศ.5 ไป ดวย
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เหตุผล  เน่ืองจากทบวงมหาวิทยาลัยมีการสอบซ้ํ า  ผมเห็นวาควรจะมีการสอบคร้ังเดยีว
และในชวงน้ันเกดิประชาธปิไตยเบงบาน เวลาสอบไลทุกครั้ง     เด็กก็เอาระเบิดมาวาง
หนาช้ัน ก็ตองจางต ํารวจไปคุมแทบทุกโรงเรียน  ในที่สุดกระทรวงศึกษาก็เปลี่ยนระบบ
การสอบมาเปนระบบหนวยกิต แตก็ไมไดหมายความวา ควรจะเลิกใชขอสอบมาตรฐาน
กรมวิชาการหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ดี ตองสรางขอสอบมาตรฐาน ระบบใหมใน
อนาคตจึงควรจะให ป. 3 ป. 6 ม. 3 ม. 6 ใชขอสอบมาตรฐานวัดเปนระยะ ๆ ไป เหมือน
อยางท่ีอเมริกาบอกกวาเด็กเกรด 3 เกรด 4  เกรด 8 เกรด 12 ตองแสดงความสามารถ
คือหมายความวา ตองมีขอสอบมาตรฐานตรวจสอบ อังกฤษก็เหมือนกัน สอบท่ีอายุ  7
ขวบ 11 ขวบ 14 ขวบ 16 ขวบ   เพราะฉะน้ันเขาก็จะมีวิธีการท่ีจะตรวจสอบตอเน่ืองไป
มหาวิทยาลัยก็สามารถดูขอมูล ผมอยากจะเรียนวาในอนาคตโรงเรียนจะตองเก็บขอมูล
เหลาน้ี  ท่ีเราเรียก MIS (Management Information System)   ในระบบโรงเรียน

สุดทายผมขอใหก ําลังใจกับเด็กเกง ๆ  เด็กเหลาน้ันรูอยูแลววาเขาเปน
คนยอด  เขาควรจะเขามหาวิทยาลัยได แตเหตุไฉนจะตองไปสอบเขาอีก  ควรจะสอบ
Aptitude test วาเขาจะถนัดทางดานไหน ไมใชไปสอบ entrance เหมือนในขณะน้ี
และโรงเรียนท่ีมีโปรแกรมด ีๆ เกง ๆ ก็ควรจะตองยอมรับ ไมใชเฉพาะสวนกหุลาบ  แมแต
นครสวรรค  ผมเคยพบอาจารยช่ืน   สมัยท่ีเปนผูอํ านวยการโรงเรียนน้ัน   ทํ าโปรแกรม
วิทยาศาสตร และเด็กเกงวิทยาศาสตร  หมายความวา  ท่ีน่ันมีโปรแกรม  อยางท่ีเราพูด
กนัวา Program Result Oriented สามารถมีโปรแกรมและทํ าใหเดก็ไปสูความเปนเลศิได

ดร. อนุมงคล ศิริเวคิน :
ประการแรก อยากจะเรียนเสริมท่ีทานอาจารยเกษมไดพูดไวตั้ง

แตตอนแรก ผมเห็นดวยวาเหตุผลตาง ๆ ท่ีจะตองมีการสอบคัดเลือก  ไมวาจะเปน
ความสามารถในการเรียน  ไมทํ าลายระบบการเรียนในช้ันท่ีตํ่ ากวา เร่ืองของความ
เท่ียงธรรม  และสิ่งท่ีสํ าคัญมาก  โดยเฉพาะสํ าหรับประเทศเรา  ซ่ึงผมคิดวาไมมี
ทรัพยากรมาก คือเร่ืองของสะดวกและประหยัด   เหตุผลหลาย ๆ อยางน้ีจะทํ าให
ขัดกัน และเห็นชัดจากท่ีเราพูดมา ไมมีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด บางวิธีอาจจะสนองความ
สามารถในการเรียน  แตวาไปขัดความสะดวก  ความประหยัด  เชนวามหาวิทยาลัย
รับเอง อันน้ันชัดเจน  ขัดกับสะดวกและประหยัด  แตขอหน่ึงท่ีไมไดพูดและผมเห็น
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วาเปนเร่ืองส ําคญัคอืเร่ืองการแขงขัน  เพราะวาผูท่ีสอบเขาได  เปนผูท่ีมีอภสิทิธิ ์  เราแยงท่ี
น่ังท่ีมีจํ ากดั จากเดก็ท่ีเกดิมาปละ 1 ลาน 2 แสนคน  หลดุมาจนจบประโยคมัธยม  1 แสน
2 หม่ืนคน  ท่ีน่ังท่ีเขาไดมีประมาณ 3 หม่ืนท่ี  เพราะฉะน้ันอยางไรกเ็ปนการแขงขันแลว
การแขงขันถาเอาหลกัสงัคมมาพิจารณามากนัก    ประเทศชาตกิจ็ะออนดวย   อาจจะถงึ
ลมจมได เพราะวาคนเหลาน้ี ถาเทียบกบัสมัยโบราณ  กจ็ะเปนขุนศกึท่ีไปรบทัพจับศกึ  ไม
วาจะเปนในทางเศรษฐศาสตร    ทางการเงนิ   ทางวิศวกร    ดงัน้ันจํ าเปนตองเลอืกคนท่ี
เขมแข็งท่ีสดุ คอื เรียนดท่ีีสดุ  อันน้ีผมคิดวามีความจํ าเปน  ความไมเสมอกนัของสงัคม
ความเหลือ่มลํ ้า  เรากร็องรับแลวดวยหลาย ๆ  อยาง เชน   โควตาภมิูภาค  โครงการ
ชางเผอืก  เปนตน สิง่เหลาน้ีคดิวาเสริมได  แตคดิวานาจะเปนวัตถปุระสงครอง

ประเด็นท่ี 2   คอื    ระดบัความยากงายของขอสอบตาง ๆ  จากสงูสดุมา
ตํ่ าสุด  ผมหมายถึงผลการวิจัยท่ีทาน ดร. วิเชียรไดนํ าเสนอ  โดยเฉพาะท่ีทํ าในตอนแรก
ทํ ามานานแลว คือ 20 กวาป  สวนใหญจะดูวา  ผลการเรียนคือ GPA สอดคลองกับการ
เรียนในมหาวิทยาลัย  หรือสอดคลองกับคะแนนสอบเขามากนอยเพียงไร  ผมอยากจะ
เรียนเปนขอสังเกต ความยากงายของการสอบไมเทากัน  ในความเห็นของผม คิดวาการ
สอบเขายากท่ีสุด  สมมุติวาระดับ 100  การสอบในมหาวิทยาลัยผมคิดวาอาจจะอยู
ระดับ 50-95  แลวแตมหาวิทยาลัยไหน  ภาควิชาไหน   เฉล่ียอาจจะอยูท่ี 75   และใน
โรงเรียนก็อาจจะอยูท่ีระดับ 60 ตรงน้ีจะมีผลถึงความเสมอภาคหรือไมเสมอภาค  ทานท่ี
เปนนักวิชาการคงเขาใจดี

ประการตอมา ท่ีทานอาจารยทองอินทรพูดถึง เปนปญหาเหมือนกัน
เพราะจะไปขัดกับความเท่ียงธรรม  ซ่ึงตอนน้ีไมเปนปญหาใหญ แตก็เร่ิมเกิดแลว  ตอน
นี้ที่คณะวิศวะบางแหงรับไมครบ  หรือวาท่ีสุดทายไดคะแนนเพียง 100  กวาคะแนน  ซ่ึง
เราก็ทราบวาเขาเรียนไมไดแนๆ   จะตองตกรอบสองก็ทํ าเปนการแกปญหา แตวาทํ าให
เกิดความเท่ียงธรรม  หรือจะมีการสละสิทธ์ิ  มีรอบสาม รอบสี่
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ขอเสนอแนะ
1.เห็นดวยกับหลาย ๆ ทานวาควรจะตองทํ าตอไป  ท้ัง  GPAX  และ  PR

ถึงแมจะมีขอเสีย  แตผมคิดวาคงจะปรับปรุงได  เมื่อสักครูอาจารยกมลก็ไดพูดถึงการ
สอบรวมบางช้ันวิชา ซ่ึงก็ตรงกับความคิดของผม  เปนการหามาตรฐาน  และไมใชการ
ถอยหลังเขาคลอง  สมัยกอนเราก็ทํ าอยางน้ี ป. 4  ม. 3 ม. 6 ม. 8   ผมจํ าไดสมัยน้ันมี
ม. 8 ผมเรียนอยู  ตองใชขอสอบกระทรวง  แลวก็เลิกกันไป  ไมมีอะไรมาทดแทน แลวก็
ทันสมัย เพราะฉะน้ันเร่ืองน้ีควรจะรีบทํ าใหเร็วท่ีสุดไมวาการสอบคัดเลือกจะเปนอยางไร
เพ่ือวานักเรียนท่ัวประเทศจะไดรูวา  จริง ๆ แลว  เขาอยู ณ จุดไหน  ไมใชวาไมรูเลย
แลวก็มาพบความจริงคร้ังแรกในการสอบเขามหาวิทยาลัย  เหมือนกับว่ิงชนกํ าแพง
เด็กท่ีมาจากตางจังหวัด  เปนการทํ าลายความเช่ือม่ัน ทํ าลายทุก ๆ สิ่ง ทุกอยางของเขา
ผมคิดวาอันน้ีโหดรายมาก  ระบบท่ีเราใชมา 30  กวาป  เพราะวาเขาไมรูตัวเลยวาเขา
อยูตรงไหน จนกระท่ังสายไปเสียแลว  อีกวิธีหน่ึงคือการปรับ GPA เราสามารถทํ าได
หลายวิธ ี     จัดกลุมโรงเรียนอยางท่ีผูแทนนักศกึษาพูดถงึ เปนตน   เพราะวาเราจะดู
ยอนหลังวา GPA ของแตละโรงเรียน  แตละกลุมสอดคลองกับการสอบเขาอยางไร  แลว
เอาสถิติยอนหลัง  1 ป   3 ป  5 ป  มาปรับ คิด GPA ของเขา   อยากใหอยางไรก็ให
แตวามาปรับ  อยางน้ีเปนตน  ก็จะได GPA ซ่ึงคอนขางเปนมาตรฐาน  แกเร่ืองเกรดเฟอ
แตก็มีค ําถามวาจะยุติธรรมกับนักเรียนแตละปหรือเปลา  สมมุติวาแตเดิมเขาทํ าไวไมดี
ผูบริหารโรงเรียนทํ าไวไมดี  มาบัดน้ีเปนปท่ี 6  ผมเอามาใชตองมาเฉลี่ย  โรงเรียนทํ าดี
ข้ึน  ก็มีปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ  อยางน้ี  คงจะตองดูกันตอไป

2.ประเด็นเร่ือง PR อยางท่ีทานรองทองอินทรฝากไว  ทุกประเดน็มี 2
แนวคดิเสมอ  ท้ังเหมาะ และไมเหมาะ  ไมสอดคลองแนๆ  แตผมคิดวา  ดวยเหตุผล
สวนตวันาจะยอม   เพราะทํ าใหเดก็ตัง้ใจเรียน แตรักษาไวอยาใหเกนิ 5 % อันนี้ผมคิดวามี
สวนชวยใน 3 ป  จะยกคะแนนสอบเขาของคนเหลาน้ันใหสูงข้ึน  จะยก GPA ของคน
เหลาน้ีใหสูงข้ึน  และเปนทางเลือกของนักเรียนและผูปกครอง ใหโอกาสผูดอยโอกาส
ซ่ึงเราก็ตองยอมรับวายังมีอยูในสังคมไทย  ทายท่ีสุดผมคิดวาทานรองท้ังหลายท่ีข้ึนมา
วันน้ีก็ไดรับทราบความรูสึกไปแลวอยางมาก  ทานอาจารยสมหมาย  ทานอาจารย
ประกอบ และตวัแทนนักศกึษาพูด เห็นชัดเจนวาเปนเร่ืองของความผิดพลาด  และไมมี
การรับผิดชอบอยางแทจริง  ต้ังแตรัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวย  และ อธิบดีท่ีเก่ียวของ
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ดร.ธีระพร  วีระถาวร :  
ผมจากภาควิชาสถิต ิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ขอตั้งขอสังเกตรายงานการวิจัยของ ดร. วิเชียร เกตุสิงห   และผม
ขอเสนอแนะขอคิดเห็นบางประการ    โดยสวนตัวแลวเห็นดวย  ในหลักการวาการ
นํ าผลการเรียนสะสม ซ่ึงใชเวลา 3 ป  เปนสิ่งท่ีเหมาะสม  คนเราจะวัดกัน  จะตอง
วัดฝมือ  และความคงเสนคงวาดวย  แตสิ่งท่ีนักวิชาการทวงติง  คือวิธีการท่ีนํ ามา
ใช  เกณฑตางๆ  ท่ีใชในขณะน้ียังไมถูกตอง  ในแงของวิชาการทางดานสถิติและ
หลักการเปรียบเทียบ ผมคงไมกลาวถึง เพราะวาไดเขียนขอเสนอแนะไวในบทความ
ตางๆ  ผมขออนุญาตมาต้ังขอสังเกตรายงานการวิจัย ทราบวายังไมเปนฉบับท่ีสมบูรณ
ขอตั้งขอสังเกตไววา  ในเอกสารหนา  11   ท่ีแสดงลักษณะการกระจายเปนราย
โรงเรียนกับรายคน  รูปมีลักษณะคลายปรกติมาก  ตรงน้ีถาจะทํ าวิจัยจริง  ๆ แลว
ควรจะตองตรวจสอบดวยวิธีการทางสถิติ    ไมใชมองจากรูปอยางเดียว    และ
ประเดน็ท่ีวารูปการกระจายของกลุมโรงเรียนมีช่ือกบักลุมท่ีไมมีช่ือ  ไมมีความแตกตาง
กันมากน้ัน การสรุปเชนน้ี  จะตองระมัดระวังอยางมาก  เพราะการท่ีไมมีความ
แตกตางกันมากนักน้ัน อาจเปนเพราะวาวิธีการตัดเกรดของเราอาจจะยังไมได
มาตรฐาน  ตามหลักการจริง ๆ  แลว โรงเรียนมีช่ือกับโรงเรียนท่ียังไมมีความ
สามารถถึงระดับ  ถามีลักษณะการกระจายท่ีไมแตกตางกันมากนัก  ตองดูวาเกิด
อะไรท่ีผิดปรกติข้ึน สิ่งท่ีนาจะเจาะลงไปก็คือวา  คะแนนวิชาหลัก ๆ ในการสอบ
แตกตางกันไหม ระหวางโรงเรียนท่ีมีช่ือกับโรงเรียนท่ียังไมถึงมาตรฐาน

สํ าหรับในสวนของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอกทางดานวิจัยการศึกษา
ไดตรวจสอบตัวอยางบางสวนมาแลววา ผลการตัดเกรดของโรงเรียนท่ีแบงเปน
มาตรฐาน วาสอบเขาไดมากกับสอบเขาไดนอย  เกรดเฉลี่ยวิธีการตัดไมแตกตาง
กัน แตวาเม่ือเจาะลงมาดูรายละเอียด  หรือรายวิชาท่ีเปนวิชาหลัก  กลุมโรงเรียน
มีช่ือก็จะแตกตางกับโรงเรียนไมมีช่ือมาก  สะทอนใหเห็นวาวิธีการตัดเกรดกับผล
การตัดเกรดของเรามีลักษณะท่ีผิดปรกติ  แลวสิ่งท่ีเปนหวงมาก ๆ คือ สรุปวาเกรด
ท่ีไดจากคราวน้ีไมพอ เน่ืองเกิดจากการตัดท้ิงไปแลว จึงไมเห็นคาผิดปรกติ เพราะ
ฉะน้ันเวลาท่ีจะทํ าการวิจัยตรงน้ี จะตองทราบวาเงื่อนไขกอนสอบเปนอยางไร
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เงื่อนไขหลังจากท่ีเราเก็บขอมูลเปนอยางไร  แตกตางกันอยางไร อันน้ันเปนสิ่งท่ี
เสนอไวเปนขอสังเกตในกรณีของงานวิจัย ถาจะทํ าลึกลงไป

สํ าหรับขอเสนอแนะ      เห็นดวยกับอาจารยอนุมงคล และนักวิชาการ
หลาย ๆ ทานเพราะวาเวลาน้ีการใช GPAX กับ PR ไมไดผลดี เน่ืองจากวามาตรฐานยัง
ไมเทาเทียมกัน  ถาเทาเทียมกันแลวจะไมมีปญหา การท่ีจํ าแนกมาตรฐานของโรงเรียน
ได  ไมไดมาจํ าแนกเพ่ือเปรียบเทียบวาใครเกงกวาใคร แตวาเปนการพัฒนาเพ่ือนํ าไปสู
ระดับที่ดีขึ้น เม่ือจํ าแนกไดด ี ก็สามารถจะจัดงบประมาณ เพื่อการศึกษาไดถูกตอง  ผม
คิดวาในระยะตน ถาจะเก็บคะแนน GPAX  อาจจะจํ าเปนตองใชขอสอบมาตรฐานไป
สักระยะหน่ึง คือ ม. 4 สอบคร้ังหน่ึง ม. 5 สอบคร้ังหน่ึง ม. 6 สอบคร้ังหน่ึง  แลวมาเฉล่ีย
ทํ าใหไดขอมูลเบ้ืองตนวา ในขณะท่ีเราเร่ิมใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีแตกตางกัน
ตาม พ.ร.บ. ผลลัพธเปนอยางไร     เราพอท่ีจะจํ าแนกลักษณะของโรงเรียนไดชัดเจน
อันน้ันเปนขอเสนอ แลวสิง่ท่ีไดเสนอตรงน้ี คอืขณะน้ีนิสติปริญญาเอกของคณะครุศาสตร
ไดทํ าการวิจัยอยู ผมเผอิญไดไปสอบโครงรางวิทยานิพนธของเขาพอด ี  GPA ท่ีเราใชอยู
เวลาน้ีมีปญหา    จะตองมีวิธีการ กระบวนการปรับอยู  5 วิธ ี ก ําลังเปรียบเทียบอยู
คาดวา 2 ปจะเสร็จ อันน้ีเขาทํ ามานานแลว

ดร. รุง แกวแดง :
สรุปงาย ๆ   เน่ืองจากความคดิเห็นของอาจารยเปนเร่ืองเทคนิค      ทานรอง

วิเชียรจะเชิญทานอาจารยมาพิจารณารายงานกันใหลึกในรายละเอียด  แลวก็เชิญนิสิต
ปริญญาเอก ซ่ึงกํ าลังทํ ามารวมกระบวนการน้ีดวยเลย

ดร.ธีระพร  วีระถาวร :
ได   แตวาท่ีเรียนอาจารยไวเพ่ือจะไดเห็นภาพ  ในลกัษณะท่ีทํ า     จุดมุงหมายดี

ในแงหลกัการถกูตอง  แตวาวิธกีารจะตองระมัดระวังมากกวาน้ี และจะตองทอดเวลาสัก
ระยะหน่ึง เพราะวาเม่ือเรารีบเกินไป ก็ผิดพลาดไดงาย อยางท่ีผมเรียนใหทราบแลว

นางมัลลิกา นิตยาพร :
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อยากจะกราบเรียนวา     ดิฉันเปนหนึ่งในผูบุกเบิกเชนเดียวกับอดีตปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย แลวก็ดิฉันยังไมเคยเห็นปลัดทบวงทานใดท่ีลงพ้ืนท่ีมากเทาอดีต
ปลัดเกษม  ดิฉันก็เปนคนหน่ึงท่ีเจ็บปวดเชนเดียวกับลูกชายลูกสาวท่ัวประเทศ แสนกวา
คน รวมทั้งผูปกครองดวย ดิฉันอยากจะเรียนเสนอแนะขอเสนอแนะส้ัน ๆ 2 ประเด็น
ใหญ ๆ  สวนรายละเอียดนั้นดิฉันไดตอบไวในแบบสอบถามของ สกศ.

ประเด็นแรก  ดิฉันอยากจะเสนอวา   เร่ืองน้ีเปนเร่ืองของชาติบานเมือง
อยากจะเห็นกรรมการกลาง ซ่ึงไมเพียงแตมาคิดแค 10 %  เทาน้ัน แตมองไกลไปถึงขาง
หนาท่ีเรามุงหวังวาวันหน่ึงเราจะไมตองการสอบคัดเลือกตอไป อยากเห็นกรรมการ
ระดับนั้น เปนผูทรงคุณวุฒิของประเทศท่ีจะมารวมกันคิดรวมกันสราง มองไปขางหนา
และเร่ิมทํ ากันต้ังแตวันน้ี  อยากจะเห็นตัวจริง  ไมอยากเห็นผูแทน เหมือนอยางท่ีทาน
ประธานน่ังอยูตรงน้ี และอยากใหทางสกศ. เปนเจาของเร่ืองในเร่ืองน้ีดวย เพราะเปน
หนวยงานกลางท่ีดูแลระบบการศึกษาท้ังระบบ

ประเด็นท่ี 2 ดิฉันอยากจะเสนอแนะหนวยปฏิบัต ิ ระหวางกระทรวง
ศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลัย ควรจะไดมีการพิจารณาประสานงานรวมกันอยาง
จริงจัง  แลวก็ประกาศออกมาใหสาธารณชนทราบกันโดยท่ัวไปวาแตละชวง จะวัด
ความส ําเร็จไดอยางไร โดยทบวงมหาวิทยาลัยจะเปนผูท่ีตรวจสอบเปนระยะ ๆ วาเราไป
ไดถึงแคไหน ประกาศใหสาธารณชนทราบ  และใหกรรมการกลางทราบ ตรงนั้นดิฉันวา
มีรายละเอียดมากมายที่จะตองพูดกัน และไมมีการซอมใหญ แตวาในระดับกอนที่ได
10 %  เราไดเสนอในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมไววา จะมีการทํ าอยางไรบางในการทดลอง
ใช  ซ่ึงตรงน้ันก็ขาดไปอยางนาเสียใจมาก ๆ  เพราะฉะนั้นดิฉันคิดวาระบบนี้ไมควรลม
แนนอน   แลวดิฉันม่ันใจวามีท้ังระดับนโยบาย  และระดับปฏิบัติรวมท ํางานกันอยาง
ใกลชิด ไมตองนับเวลาหรอก เราทํ าไดแนนอน
พันเอกหญิงวนิช วรรณพฤกษ  :

ดฉินัเห็นดวยกบัการสอบ      และเห็นดวยกบัการใชคะแนนของ GPA และ
PR แตมีเงือ่นไขวา การท่ีเราจะรับเดก็ในระดบัอุดมศกึษา เราอยากจะไดเด็กที่มีความรูใน
ดานอื่นดวย ไมใชความรูในดานวิชาการอยางเดียว  อยากใหเขาไดเห็นความเปนไปใน
สังคม  ไดเรียนรูการใชชีวิตกับเพ่ือนฝูง มีความเปนมนุษย

ระยะแรกจะใหใช   GPA  ประมาณ 20 %     แตปรากฎวาใชเพียง 10 %
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ทํ าใหเด็กตองวิ่งไปกวดวิชากันมากมาย ไมเปนไปตามความตองการ  เพราะเดิมคิดวา
การสอบเอ็นทรานซ  เปนการตัดสินเด็กโดยสอบครั้งเดียว ไมคอยยุติธรรม   ถาเปน
ระยะเวลา 3 ป นาจะไดเห็นวาเขามีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมอยางไร แตตรงน้ีมันจะ
ไมคอยมาเขากับคะแนนของ GPA เทาไร คิดวามีการปรับปรุงตรงนี้ไดคงจะด ี สํ าหรับ
ทางดานของ PR  กค็ดิวาถาคะแนนท่ีนํ ามาคดิ ไมไดเปนมาตรฐานเดยีวกนั แลวนํ ามาใช
วัดคงจะล ําบาก  เลยไมคอยเห็นดวยกบั PR ในเบือ้งตน จนกวาจะสามารถใชคะแนนสอบ
จากมาตรฐานเดยีวกนั แลวมาทํ าเปน PR ใหได ถงึจะยตุธิรรม แลวกไ็ดมาตรฐานพอ

นายสมชาย ปญญาอนิแกว  :
ผมไดยินไดฟงทานวิทยากรพูดกันหลายทาน เกี่ยวกับระบบการคิด GPA

และ PR  ผมขอเรียนตามตรง ยังไมเขาใจค ําวา GPAX  ตัว X หมายถึงอะไร  เปน
variable ใชไหม เพ่ือเราจะเอาตัว X ตัวนี้ปรับเปลี่ยน ผมคิดวา สกศ. เปนหนวยงาน
ระดับชาติ ถายังสับสนวา GPA กับ GPAX  คนท่ีมาสัมมนาวันน้ีไปโรงเรียนก็จะคิดผิด
อีก  วา GPA หรือ GPAX กันแน

ผมมีขอมูลท่ีจะนํ าเสนอใหผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบวันน้ี        ผมเปน
กรรมการสอบสัมภาษณ เด็กนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ผมคิดวา
ตามความรูสึกสวนตัวของผม ผมวาเปนไปไมได  มีเด็กอยูคนหน่ึง คะแนนเฉลี่ยสะสม
เปน 2.09 แลวคะแนนเฉล่ียสะสมของโรงเรียน ก ็ 2.09  แสดงวาโรงเรียนน้ันเด็กทุกคน
ไดเกรดเทากัน  ตามความหมายความเขาใจของผม หรืออีกกรณีหน่ึงคือ โรงเรียนมีเดก็
คนเดียว  แลวบอกวา Percentile ได 100  ก็คงจะ 1 คน แน ๆ  ผมไมตองเอยช่ือ ทาน
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยก็อยู ลองไปเปดด ู  เด็กได 2.09  Percentile เทากับ 100
เด็กอีกโรงหน่ึงได 3.20 Percentile 69

ผมจะอยากเรียนฝากไปทางสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ
อาจจะไมเกีย่วของโดยตรง ในฐานะท่ีเราบอกวา GPA และ PR มีสวนสํ าคญั มสีหสมัพันธ
กบัความคดิความอานของเดก็ท่ีจะไปเรียนในระดบัอุดมศกึษา และในฐานะท่ีผมทํ าหนาท่ี
เปนบรรณาธกิารของวารสารสภาคณาจารยอยู  ผมไดพูดคยุกบัภาคอุตสาหกรรม เขาบอก
วาในปจจุบนั บณัฑติท่ีจบมาจากมหาวิทยาลยั ท่ีเปนผลพวงจากมัธยมศกึษา เขาบอกวา
เดก็สวนใหญแลว จะคดิไมคอยเปน ทํ าไมคอยเปน  ในสาขาท่ีผมเก่ียวของคือ วิศวกร
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เปนวิศวกรกดปุมเสียสวนใหญ  ผมอยากจะฝากทาน  ส่ิงท่ีทานสอนอยูในโรงเรียน จะ
ทํ าอยางไรสอนคนใหเปนคน ไมใชสอนใหเปนเคร่ืองจักร ใหทํ าตามค ําสั่ง GPA และ PR
ท่ีใหผมมา ผมเช่ือวาดี แตขอขอมูลท่ีดีกวาน้ี

ผมไดทราบขอมูลจากเพ่ือนท่ีไปทํ างานท่ีทบวงมหาวิทยาลัย เก่ียวกับ
การสอบเอ็นทรานซ   ท่ีบอกวาบางโรงเรียนยังคิด GPA คิด Percentile ไมเปน ผมไม
ทราบวากระทรวงศึกษาจะเปนเหมือนกับหนวยงานอ่ืน ๆ  ของทางราชการหรือไม  เวลา
เราจะใหแนวความคิดและนโยบายท่ีเปนการปฏิบัติงานจริงๆ  จะเอาหัวหนางานมาเปน
ผูรับนโยบาย   แลวเอาหัวหนางานไปส่ัง 3-4 ทอด  เพ่ือใหคนสุดทายทํ างาน  อยางท่ี
คุณหมอเกษมไดพูดวาชองวางท่ีมีมันลดไดไหม นาย ก. บอกวาหมาปากด ํา นาย ง อาจ
จะวาหมาด ําปากก็ได ตรงนี้ผมคิดวาถาเปลี่ยนได ควรจะเอาคนท่ีเก่ียวของโดยตรง ให
เขามารับรูโดยตรง แลวใหมันเปนภาษาเดียวกัน

นายสมนึก วาสประสงค  :
ท่ีฟงมาแลวเปนปญหาของมหาวิทยาลัยท้ังน้ัน สวนมัธยมยังไมมีใครพูด

ผมมีอยู 2 ขอ
1.ในโทรทัศนเขาใชคํ าวา  GPAX  แตพูดไปพูดมาแลวกลายเปน   GPA

ท่ีผมทราบมาเพราะทางกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา เคยเชิญ ดร. ชอบ ลีซอ
จากกรมวิชาการไปพูด  คํ าวา GPAX ทานบอกวา  ก็คือ เอา GPA ของทุกโรงเรียนแปลง
ใหเปนคะแนนมาตรฐานเสียกอน  เม่ือแปลงแลว ก็แสดงวาทุกโรงเรียนท่ัวประเทศมี
มาตรฐานเดียวกัน  นี่คือค ําวา GPAX ดังน้ันผมจึงอยากจะถามวา ปหนาจะใชคํ าวา
GPAX  หรือ  GPA เพราะวาเวลาเราช้ีแจงนักเรียน ช้ีแจงผูปกครอง ช้ีแจงครู  เราใชค ําวา
GPAX  แตพอมาฟงวันน้ีมันไมใช  GPAX   มันกลายเปน GPA ไป  ผมเคยทราบจาก
ดร. ชอบ เชนเดียวกันวา กรมวิชาการเคยทํ าขอสอบ SAT และมีนโยบายท่ีจะใหสอบ
พรอมกนักบัสอบเขามหาวิทยาลยั แตเห็นวาทางทบวงมหาวิทยาลยัไมเอา ผมคิดวาตัวน้ัน
นาจะนํ ามาพิจารณาดวย เพราะวาเปนการสอบท่ีวัดนักเรียนไดเหมือนกัน

2. เรื่องของการสอบเดือนตุลาคม คนท่ีไมอยูในโรงเรียน อาจจะไมทราบ
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วามีปญหา  ในสวนผมเองผมทราบปญหา อยางนักเรียนช้ัน ม. 5 เมื่อถึงเดือนตุลาคม
เขาจะตองสอบคร้ังท่ี 1  ซ่ึงคร้ังท่ี 1 เน้ือหาช้ัน ม. 6 ภาคเรียนท่ี 2 ยังไมไดเรียน  ทํ า
อยางไรถึงจะมีความรู เพราะฉะน้ันเดือนเมษายนเด็กสวนหน่ึงจะตองมากวดวิชา อยาง
สงขลาก็ข้ึนมากรุงเทพฯ หรือกวดวิชาท่ีสงขลาบาง พอเปดเรียน จะตองสอบในเดือน
ตุลาคมแลว  เสารอาทิตยกวดวิชาอีก  รายวิชาละ 1500 บาท ไมนอยเลย  ท้ังชวงเดือน
เมษายน   และเสารอาทิตยปกติอีก   แลวยังเรียนพิเศษในชวงของวันธรรมดาอีก ตกลง
ต้ังแตเดือนเมษายนมา เด็กนักเรียนเรียนอยางเดียว ผมคิดวาปญหาน้ีทางทบวง
มหาวิทยาลัยทํ าไดไหม การสอบครั้งที่ 1 ใชขอสอบแค 5 ภาคเรียนเทาน้ัน ก็มี 2 เร่ือง
เทาน้ีท่ีอยากฝากใหทานพิจารณา

รศ.พวงแกว ปุณยกนก  :
  1.เกรดเฉลี่ยสะสมกับต ําแหนง percentile ท่ีใชกัน 10 % น้ัน เคยมี

การศึกษาบางไหม  วาทํ าแลวเปอรเซ็นตท่ีจะมีผลกระทบควรเปนเทาไร ดิฉันวา 10 % น้ี
มันไมมีผลกระทบเลย  ไปทํ าแลวก็ยุงเหยิงกันหมด  ดิฉันอยากใหพิจารณาตัวน้ีกอนเปน
ตัวตน

   2.ตอนเริ่มตน เราบอกวามัธยมก็โทษอุดมศึกษา อุดมศึกษาก็โทษ
มัธยมศึกษา เราบอกวาเด็กไมเรียนหนังสือ เพราะมัวแตไปกวดวิชาเพ่ือสอบเอ็นทรานซ
มาวันน้ีเด็กกวดวิชาใหญเลย เพ่ือจะทํ าเกรดเฉลี่ยสะสม  ตอนแรกเราคิดวาการนํ า
คะแนนในระดับมัธยมเขามารวมน้ัน  เพ่ือแกปญหาตรงน้ี     กลายเปนวาสรางปญหา
ซ่ึงทานผูอํ านวยการก็พูดแลว  ทานตัวแทนนักศกึษาก็พูดแลว   วาเขาเสียคุณภาพชีวิต
ท่ีควรจะเปน กิจกรรมท่ีเด็กจะตองรวม ทางแพทยมงกุฎก็บอก เราอยากไดเด็กอยางน้ัน
ตางหาก ถาถือวาอันน้ีเปนการซอมใหญ ยังจะทํ าเชนน้ีอีกหรือ  เห็นชัดแลวจากขอมูล
เชิงประจักษ (empirical data) ท้ัง 2 ฝาย  เด็กเรียนกวดวิชากันมากข้ึน กศน. ไดเงิน
มากข้ึน  แลวยังจะทํ าอีกหรือ   ดิฉันคิดวาพิจารณาจากขอมูลเชิงประจักษดวย

      3. ผลการวิจัยท่ีทานทํ าน้ัน ดิฉันเกรงวาทานจะสรุปเกินขอบเขต โดย
เฉพาะผลการวิจัยท่ีทํ ากับโรงเรียนมัธยมท่ีสุโขทัย  เปนตัวอยาง กลุมเล็ก ๆ กลุมหน่ึง แต
ที่ดิฉันตกใจมากเลย ไดยินบนเวทีทานพูดวา  จากผลการวิจัยน้ันสรุปวา ระบบน้ี ทํ าให
เด็กที่ไดตํ ่ากวา 2 ไมมีความเครียด เพราะไมไดทํ าการวิจัยวากอนท่ีจะใชระบบใหมน้ัน
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เด็กตํ ่ากวา 2 มีความเครียดหรือเปลา  ดิฉันวาระบบไหนเขาก็ไมมีความเครียด  โดย
เฉพาะทานท่ีน่ังอยูบนเวทีแลวดวนสรุปอยางน้ัน นากลัวมาก มีอะไรอีกหลาย ๆ อยางท่ี
ทานสรุปจากผลการวิจัยเกินขอบเขตของการศึกษา

ภราดาวิศิษฐ  ศรีวิชัย  :
ถงึแมวาเดก็ในโรงเรียนมัธยมศกึษาปจจุบนัน้ี      จะกวดวิชากนัหลากหลาย

มากข้ึน และมีวิชาในการสอบมหาวิทยาลัยมากข้ึนกวาเม่ือ 2 ปแลว ซ่ึงเขาจะเรียนเพียง
2-3 วิชา  นอกน้ันครูสอนอะไรจะไมฟง ไมเรียน    เตรียมตัวเพ่ือจะไปสอบอยางเดียว
ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยอยากจะไดเด็กท่ีเปนคนสมบูรณ ไดรับการพัฒนาครบ ทั้งจิตใจ
สติปญญา อารมณ สังคม  แตถาขอสอบของมหาวิทยาลัยยังเปนแบบน้ี ทานก็จะไมได
ตามที่ตองการ เพราะฉะน้ัน เราตองหาวิธีชวยเด็กของเรา ซ่ึงผมก็คิดวาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาใหม จะมีส ํานักงานมาตรฐานเปนองคกรมหาชน  แตจะตองใชเวลา
อีก 2-3 ปกวาจะด ําเนินการไดเปนรูปธรรม ระหวาง 2-3 ปท่ีจะถึงน้ี เราจะทํ าอยางไรท่ี
จะยกระดับโรงเรียนใหเทากันท่ัวประเทศ

นางสาวรจนา ศรีบุญ :
ดิฉันขออนุญาตเสนอความคิดเห็นวา  GPA  กับ  PR  เปนระบบท่ีดีมาก

แตวาในปจจุบนัยงัไมสามารถนํ ามาใชในประเทศไทยได เราควรจะพัฒนามาตรฐานของ
โรงเรียนกอน โดยใชระบบการประกนัคณุภาพข้ึนมากอน       ในระหวางท่ีพัฒนาโรงเรียน
นาจะมีการเกบ็ขอมูล GPA กบัPR ของเดก็ ตลอดไป  เกบ็มาแลวเรามาทดลอง แลวมา
เปรียบเทียบ ระหวาง 10 %และ 30 %  อันไหนด ี พิจารณาวาอันไหนสอดคลองกนัอยางไร
หลงัจากท่ีพัฒนามาตรฐานโรงเรียนไดคอนขางจะดแีลว  ถึงนาจะนํ ามาใช ไมเชนน้ันจะมี
ผลกระทบตอเดก็มากอยางท่ีผานมา หลงัจากน้ันปญหาหน่ึงท่ีนาพิจารณา คอื การเลอืก
คณะของนักเรียน  ปน้ีปรากฎวาเด็กกลวัจะเอ็นทรานซไมติด ก็ไปเลือกคณะที่ตํ ่ากันมาก
คนท่ีเลือกคณะท่ีคะแนนสูงก็จะมีนอย  ซ่ึงจะไมมีความเปนธรรมในจุดน้ี ไมทราบวา
ทานผูทรงคุณวุฒิพิจารณาในจุดน้ีอยางไร
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สดุทายอยากใหพยายามสรางทัศนคตท่ีิดตีอเดก็วา ถาเอ็นทรานซไมตดิไม
ไดหมายความวาชีวิตจะลมเหลว ทํ าอยางไรท่ีจะทํ าใหเด็กมีความรูสึกวา เรียนท่ีไหนก็ได
สามารถทํ าใหประสบความส ําเร็จในชีวิตไดเหมือนกัน

ดร. รุง แกวแดง :
 ในนามของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบคณุทุก
ทาน ท่ีกรุณามารวมในวันน้ี และการนํ าเสนอเม่ือเชา  ต้ังแตอาจารยเกษม วัฒนชัย ซ่ึง
เตรียมการมาอยางด ี และดร. วิเชียร มาจนกระท่ังบนเวทีท้ังหมด ผมเขาใจวาอันน้ีคือ
ความพยายาม ความตั้งใจของพวกเราทุกคน และวันน้ีพวกเรามารวมกันมากกวาปรกติ
จากท่ีสํ านักงานฯเคยจัด และทุกคนคงจะเห็นดวยวาการสอบเขามหาวิทยาลัยใน
ปจจุบันเปนตัวกํ าหนดพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กในโรงเรียนมัธยม โรงเรียนประถม
และอนุบาล เพราะเปากํ าหนดจากตรงน้ัน และจากท่ีทานดู  ก็พบวาการเรียนจริง ๆ
แลว หลายคนพูดถึงการเรียนท่ีเครียด  การทองจํ าการกวดวิชา  เพราะวาตรงน้ีชัดเจน
คือเราแยกเร่ืองการเรียนออกไปจากวิถีชีวิตของเรา ส่ิงท่ีเปนเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม
ซ่ึงเราฟงจากนองณัฐพนธเห็นชัดเจนวา กิจกรรมตางๆ ในบานเรา ไมไดเปนสวนหน่ึง
ของคะแนนเฉล่ียของชีวิต ทุกคนก็เลยท้ิงออกไปหมด ผมเขาใจวาเปนถึง 3 ระดับ อยาง
ท่ีทานอธิการบดีเซ็นตคาเบรียล พูด คือเดิมเรียนกวดวิชาแค 4-5 วิชาท่ีจะสอบ ตอนน้ีก็
เพ่ิมข้ึน แตในอนาคตสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีท้ังหมดผมเขาใจวาเร่ืองทุกเร่ืองท่ีเราพูด ปญหา
ทุกปญหาท่ีเกิดข้ึน ในประเทศไทย ถาเรามารวมกัน เราหันหนาเขาหากัน  ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติใหมน้ัน เร่ืองน้ีมีการบัญญัติไวท้ังหมดแลว เหลือแตเพียงวา
จากบัดน้ีเปนตนไป เราจะทํ าอยางไร  และทํ าโดยใคร แตผมเห็นวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองใหญ
เกินกวาท่ีใครคนใดคนหน่ึง และหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงจะทํ าแตผูเดียวได  เพราะ
ถาฟงอยางท่ีทาน ดร. ประกอบพูดวา การสอบคัดเลือกครั้งที่แลวเหมือน 747 ตก แมคน
จะไมเสียชีวิตท้ังหมด    แตก็เสียขวัญแสน 2 หมื่นกวาคน ถาบวกคนในครอบครัวอีก
อันน้ีผมเขาใจวา  เปนส่ิงท่ีเปนปญหา เพราะฉะน้ัน อีกไมก่ีวัน 747 เท่ียวใหมจะเร่ิมออก
ไปอีก ถาพวกเราทุกคนชวยกัน ใครเปนชาง ใครเปนคนเติมน้ํ ามัน  ใครเปนอะไรตออะไร
เพราะวาลํ าพังกัปตันคนเดียว  บังเอิญใน 747 ลํ าใหม เราใช co pilot 2 คน  คนหน่ึง
จากทบวงมหาวิทยาลัย คนหน่ึงจากกรมสามัญศึกษา  เพราะฉะน้ันถาเราซ่ึงเปน สวน
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support ผมก็คิดวาเราคงชวยกันได สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติใน
ฐานะท่ีเปนคนดแูลนโยบายและภาพรวมทางการศึกษา คิดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีจํ าเปน
เปนเร่ืองท่ีประเทศไทยจะตองทํ าตอไป มีปญหามีอุปสรรคหลายเร่ืองท่ีเราคงจะตองแก
กันไป แตส่ิงหน่ึงท่ีผมคิดวาทานอาจารยสมหมายพูดดีมากๆ  คือวา  รัฐบาลจะตองพูด
ใหชัดเจนตอไปน้ีวาเราเอาแน  ผมเขาใจวาสังคมรอธง และรอสัญญาณอยู คํ าพูดวาจะ
ทํ าใหเกิดปญหามาก ผมคิดวาการสัมมนาในวันน้ี สวนหน่ึงเราก็จะสรุป และจะนํ าไป
เสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   เพ่ือนํ าเสนอตอครม.    ซ่ึงตอนน้ันเปนเร่ือง
ระดับชาติ   ซ่ึงเราเรียกกันวา  เปน   National  Agenda   ในเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีสํ าคัญ
เราตองท ําอยางจริงจังและถึงจุดนั้น เขาใจวาคนทั้งประเทศจะมั่นใจ เมื่อคนทั้ง
ประเทศมั่นใจแลว เร่ืองท่ีเราทํ าก็จะประสบความส ําเร็จ  เราก็จะแกปญหา
สังคมที่ยาก ๆ ดวยฝมือ ดวยพลังของพวกเราคนไทยดวยกันเอง เขาใจวาคงไม
ตองใชเงินกูธนาคารโลกมาในโครงการน้ี  เราสามารถจะทํ าได  ขอขอบคุณทุกทานอีก
คร้ังหน่ึง ใครมีปญหาอะไร เสนอแนะเขามา แลวอาจจะมีการคุยกันอยางน้ีอีกสักคร้ัง
หน่ึงกอน ท่ีจะออกมาเปน National Policy ในเร่ืองน้ีตอไป  ขอปดการสัมมนา



โครงการสมัมนาทางวิชาการ
สูเสนทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย คร้ังท่ี 3

 เร่ือง
 การสอบคัดเลือกระบบใหม  ; GPA,PR  สํ าคัญอยางไร

-------------------------
หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการที่ทบวงมหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือก
บคุคลเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาระบบใหมในปการศกึษา 2542 โดยใชผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) และคาเปอรเซ็น
ไทลแรงก (PR) ของผูสมัครประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยใหคาน้ํ าหนักรอยละ 10
รวมกับคะแนนสอบวิชาความรูพ้ืนฐานทางวิชาการ (วิชาหลัก) และวิชาเฉพาะวิชาชีพ
(วิชาชีพ) รวมกันอีกรอยละ 90

แมจะมีกระแสวิพากษวิจารณการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาระบบใหมน้ี   ถึงความไดเปรียบเสียเปรียบของโรงเรียนดีมีช่ือเสียง รวมไปถึง
ความไมเทาเทียมกันในคณุภาพของโรงเรียนมัธยมศกึษาในประเทศ  แตโดยหลักการ
แลวระบบใหมน้ี นอกจากจะสงผลใหการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหมหาวิทยาลัย/สถาบันไดผูเรียนท่ีมี
ความรู ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนแลว ยังมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ท่ีกํ าหนดใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลาย
ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนํ าผลการการประเมินผูเรียนมาใช
ประกอบการพิจารณาดวย

อยางไรก็ตาม เม่ือเร่ิมใชระบบการคัดเลือกระบบใหมในป  2542 น้ี
พบวาเกิดปญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับการนํ าคา GPAX และPR ของผูสมัครมาใชเปน
องคประกอบหน่ึงในการพิจารณาคัดเลือก ท่ีมีการวิพากษวิจารณวาเกิดจากความดอย
ประสิทธิภาพของการประสานงาน และความไมพรอมของหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ
จนในท่ีสดุตองมีการประกาศยกเลกิการใชคาคะแนนดงักลาว และใชระบบการพิจารณา
จากคะแนนสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะอยางเดียวตามระบบเดิม  ผลจากการประกาศ
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ยกเลิกคาคะแนนดังกลาวไดกอใหเกิดกระแสสังคมการวิพากษวิจารณถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะกับนักเรียน  รวมท้ังการเรียกรองหาผูรับผิดชอบ
ขณะเดียวกับท่ีเกิดความไมม่ันใจในระบบใหมและความพรอมในการนํ าระบบน้ีมาใช
ในปตอไป

ส ํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ   ในฐานะหนวยงานนโยบายและวาง
แผนการศึกษาของประเทศ พิจารณาเห็นวาการคัดเลือกนักศึกษาเปนประเด็นสํ าคัญท่ี
ควรจะตองเรงระดมความคิดเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนานโยบายและการปฏิบัติใน
อนาคต  จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาทางวิชาการในคร้ังน้ีข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือระดมความคิดเห็น     เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในนํ าระบบการการ

คัดเลือกนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหมมาใช และขอเสนอแนวทางแกไข
           2. เพ่ือนํ าเสนอแนวคิด   เกี่ยวกับรูปแบบการคัดเลือกนักศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษา
          3. เพ่ือแสวงหาแนวทางในการการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา
ตอในสถาบันอุดมศกึษา

วิธีการดํ าเนินการ
1.   การบรรยายพิเศษ เร่ือง แนวคิดการปรับระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2.  การนํ าเสนอผลการวิจัย  เร่ือง ผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบ

ใหมท่ีมีผลตอการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
           3.   เวทีเสวนาทางวิชาการ

4. การอภิปรายท่ัวไป

กํ าหนดวัน เวลา สถานท่ี
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วันพฤหัสบดีท่ี 10  มิถุนายน   2542 เวลา  8.30 - 13.30 น.
ณ หองกรุงธนบอลรูม   ช้ัน 3  โรงแรมรอยัลริเวอร   กรุงเทพมหานคร

ผูเขารวมสัมมนา
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณาจารย นักวิชาการ และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ทบวงมหาวิทยาลัย  ผูบริหารและอาจารยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สมาคมผู
ปกครองและครู    ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ส่ือมวลชน นักเรียน นักศกึษา ผูปกครอง
และประชาชนผูสนใจ  ท่ัวไป รวมท้ัง ผูบริหารและขาราชการสํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  จํ านวน  362 คน

คาใชจาย
จํ านวน     68,000   (หกหม่ืนแปดพันบาทถวน)    จากงบประมาณของสํ านัก

งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   

ผูรับผิดชอบ
ส ํานักงานโครงการปฏรูิปอุดมศกึษา  ส ํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ

-------------------------



กํ าหนดการสัมมนาทางวิชาการ
  สูเสนทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย คร้ังท่ี 3

เร่ือง การคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม : GPAX, PR  สํ าคัญอยางไร?
วันพฤหัสบด ี ท่ี  10  มิถุนายน  2542

ณ  หองกรุงธนบอลรูม  ช้ัน 3  โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพมหานคร
------------------------

8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.

9.30 - 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

ลงทะเบียน
กลาวตอนรับ  เปดการสมัมนา และบรรยายพิเศษ   เร่ือง
“แนวคดิการปรับระบบการคดัเลอืกเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา”
      โดย ศ.น.พ. เกษม วัฒนชัย
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นํ าเสนอผลการวิจัย  เร่ือง “ความสมัพันธระหวางผลการเรียนเฉลีย่
สะสม (GPAX) กบัคะแนนสอบคดัเลอืกเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา”
      โดย ดร.วิเชียร  เกตุสิงห
      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
 นํ าเสนอผลการวิจัย เร่ือง“ผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลยั
 ระบบใหมท่ีมีตอการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย”
      โดย นางสาวซิดน่ีย   รกัมหาคณุ และ นางสาวบษุกร  หมอนทอง
      ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวทีเสวนาทางวิชาการ
    โดย    รองศาสตราจารย ดร. ทองอินทร  วงศโสธร
                      รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

  ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธ์ิ
          รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
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11.30 – 12.20 น.
12.20 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.

    รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ  คุปรัตน
            รองผูอํ านวยการฝายบริหารและการส่ือสาร
            ส ํานักงานเลขาธกิารรัฐมนตรีศกึษาแหงเอเชียตะวันออกเฉยีงใต
    นางสมหมาย  วัฒนะคีรี
            อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั
    นายณัฐพนธ  เกษสาคร
            ผูแทนนักศกึษาเขาใหมป 2542
    นางสาวศิริบูรณ  ณัฐพันธ ผูด ําเนินรายการ
อภิปรายท่ัวไป
สรุปผลและปดการสัมมนา
    โดย    ดร. รุง  แกวแดง
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน    



รายชื่อผูเขารวมสัมมนาทางวิชาการ
สูเสนทางการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย  คร้ังท่ี  3

เร่ือง  การคัดเลือกนักศึกษาระบบใหม : GPAX , PR  สํ าคัญอยางไร ?
ณ  หองกรุงธนบอลรูม  ช้ัน 3 โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีท่ี  10  มิถุนายน  2542

ประธาน/ผูอภิปราย/นักวิจัย
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย
รศ.ดร.ทองอินทร  วงศโสธร
ดร.ประพัฒนพงศ  เสนาฤทธ์ิ
รศ.ดร.ประกอบ  คุปรัตน

นางสมหมาย  วัฒนะคีรี
ดร.วิเชียร  เกตุสิงห
นางสาวซิดน่ีย  รักมหาคุณ
นางสาวบุษกร  หมอนทอง
นางสาวศิริบูรณ  ณัฐพันธ
นายณัฐพนธ  เกษสาคร

อธกิารบดมีหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา
รองผอ.ฝายบริหารและการสือ่สาร
ส ํานักงานเลขาธกิารรัฐมนตรีศกึษาแหงเอเชียตะวันออกเฉยีงใต
อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั
รองเลขาธกิาร ส ํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ
มหาวิทยาลยันเรศวร
มหาวิทยาลยันเรศวร
ไทยทีวีสชีอง ชอง 11
ผูแทนนักศกึษาเขาใหมป 2542

ผูทรงคุณวุฒิ
11
12
13

ดร.กมล  สุดประเสริฐ
ศ.นพ.อดุลย   วิริยเวชกุล
รศ.ดร.ศิริพงษ   ศรีพิพัฒน

ขาราชการบํ านาญ
ขาราชการบํ านาญ
ขาราชการบํ านาญ

สํ านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
14
15
16
17

นายสุชาต ิ  เมืองแกว
ดร.สุเมธ  แยมนุน
นายอาณัติ  พงศสุวรรณ
นายพิเชษฐ  อุไรรงค

ท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผน
ผอ.สํ านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
สํ านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
สํ านักนโยบายและแผนอุดมศึกษา



18
19

นางวราภรณ  สีหนาท
นายชวนสิทธ์ิ  สุชาติ

ผูอํ านวยการสํ านักทดสอบกลาง
สํ านักทดสอบกลาง

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
20
21
22
23
24
25

ผศ.ดร.สุลักษณ  ศรีบุรี
รศ.พวงแกว  ปุณยกนก
รศ.ดร.ธีระพร  วีระถาวร
ผศ.ดร.สุดาพร  ลักษณียนาวิน
นางวราภรณ  เทพสัมฤทธ์ิพร
นางสาวพัชรี   ลีลาดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

26 รศ.สุภาพ  ณ.นคร มหาวิทยาลัยขอนแกน
27 นายสุนทร  แกวไชย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
28 นางกาญจนา  โพบุญเรือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
29 นางศรีสุรางค  จันทรสมบัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นางสมใจ  กลับเพ่ิมพูน
ผศ.ดร.ฉั นทนา  จันทรบรรจง
นายพิจิตร   มีพจนา
ผศ.ดร.สมศักดิ์  โสภณพินิจ
นายสมศักดิ ์ เอี่ยมคงสี
ศ.ดร.ศรีสิน  คูสมิทธ
รศ.ดร.ฉลอง  บุญญานันต
รศ.ผองศรี   ศรีมรกต
ดร.อาณด ี นิติธรรมยง
นายกฤษดา   ภักดี
ดร.สมสุข  ธีระพิจิตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

41
42
43

รศ.ดร.วิรัช    วรรณรัตน
ผศ.ดร.สุนันท  ศลโกสุม
รศ.อังคณา  สายยศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รศ.ชูศรี   วงศรัตนะ
ผศ.ดร.ธีระ  นุชเปยม
นางสาววัลยา  วิริยเสนกุล
ดร.กฤษณพงศ    กีรติกร
นายสมชาย  ปญญาอินแกว
อาจารยพลรัตน  ลักษณียนาวิน
ผศ.ดร.สุชีพ  สุขสุแพทย
ดร.อนุมงคล  ศิริเวทิน
รศ.ดร.ไทย   ทิพยสุวรรณกุล
ดร.สุพิศ   ฤทธ์ิแกว
นางสาวรัตนากร  ชนะขํ า
ผศ.อมรรัตน  ภิญโญอนันตพาส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบนับณัฑติพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ผศ.ดร.น่ิมนวล  ศรีจาด
นายดลพิวัฒน  ปรีดาวิภาต
นายวัลลภ   สุวรรณดี
ผศ.ดวงพร  หัชชะวณิช
นางสาวลัดดา  เดชกํ าแหงพิทักษ
นายกมล   กิจสวัสดิ์
นายเอกชาต   สมพงษ
นายประทีป  มากมิตร
นางนิภาพรรณ  เวียงพระปรก
นางสาวกาญจนา  สหัสทัศน
นายสุรวัชร   ยิ่งสวัสดิ์
นางเรณู   สิงหคะนอง
นางปราณี  วงษชวลิตกุล
อาจารยขวัญใจ  จินดานุรักษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

อาจารยกันทิมา  ปลื้มใจ
อาจารยบุญสง  หาญพานิช
นายชันสิน  สุขวิบูลย
ดร.คฑา  ชื่นตา
นางสาวจิตดาภา  วินิจกุลชัย
นางสาวสมพร  บุญล ําพันธ
นางสาวสุกัญญา  โกวศัลยดิลก
นางณัฐประภากร เปรมจิตต
นางนงเยาว   ใสมรรคา
นายบรรยงค  โตจินดา
นางนิตยาภรณ  ทานสละ
นางวีรา  พาสพัฒนพาณิชย

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสยาม
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
วิทยาลัยมิชชัน
วิทยาลัยมิชชัน
วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร
วิทยาลัยลุมน้ํ าปง
วิทยาลัยโยนก
วิทยาลัยดุสิตธานี

สภามหาวิทยาลยั/สภาคณาจารย/
82
83
84
85
86
87
88

ดร.ดวงกมล  ชาติประเสริฐ
รศ.วารี   เกรอต
รศ.สมสรร  วงษอยูนอย
นายนพดล  สุธาพาณิชย
วาท่ีรอยตรี ภณัฐ  กวยเจริญพานิชย
นางสาวสจิุรา  สอนสม
ดร.สมบูรณ  ชิตพงศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลยัทักษิณ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
มหาวิทยาลยัมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สมาคมศิษยเกา
89
90
91
92

นายพงษศักด์ิ  เกียรตสุิรินนท
พลเรือตรีสมภพ  เสตะรุจิ
นางอังสนา  ศิรประชา
นางเพ็ญสุวรรณ  นาคะปรีชา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม



สโมสรนักศึกษา/องคกรนักศึกษา
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

นางสาวพะเยีย  จันทนมัฏฐะ
นายธนาธร  จึงรุงเรืองกิจ
นายพุทธพล  มงคลวรวรรณ
นายอินทรวัช   ศรีกุลรักษ
นายวิกรานต  โงวสุวรรณ
นายดลพิวัฒน  ปรีดาวิภาต
นายดุสิต  คงจิตงาม
นางสาวจารุวรรณ  โพนปลัด
นายชลทิศ  สุวรรณเปยม
นางสาวอุมาพร  สวัสดิโกศล

องคกรนักศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
องคกรองคกรนักศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
องคกรองคกรนักศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
องคกรนิสติมหาวิทยาลยัม.บรูพา
นายกสโมสรนักศกึษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายกสโมสรนักศกึษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายกสโมสรนักศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
อุปนายกสโมสรนักศกึษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑติ
สโมสรนักศกึษามหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
สโมสรนักศกึษามหาวิทยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

กระทรวงศึกษาธิการ
สํ านักงานปลัดกระทรวงฯ

103
104
105

นายเจตนา  แดงอินทวัฒน
นางศรีประภา  เกิดกรุง
นายสมชัย  แกวละเอียด

สํ านักนโยบายและแผนฯ
สํ านักนโยบายและแผนฯ
สํ านักนโยบายและแผนฯ

สถาบันราชภัฏ
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

นายอารมณ  อุตภาพ
ดร.ชวนชัย  เช้ือสาธุชน
ผศ.ดร.ณัฏฐารมณ  จุฑาภัทร
ผศ.ดร.อรวรรณ   ชมชัยยา
ผศ.มนตชัย   คมสาคร
ดร.ประไพ  ฉลาดคิด
นายกมล   รักสวน
นางแนงนอย  ตราชู
รศ.ดร.ชูศักดิ ์ เอกเพชร
นางสาวพรรณอร   อุชุภาพ

สํ านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
สถาบันราชภัฏนครปฐม
สถาบันราชภัฏสุราษฎธานี
สถาบันราชภัฏสกลนคร



116
117
118

รศ.ประวิตร  ชูศิลป
ผศ.ดร.กฤษดา  ครุฑทอง
นางสาวศรีสรรค  ประสิทธิธรรม

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏพระนคร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ผศ.นํ ายุทธ  สงคธนาพิทักษ
ผศ.จริยา  หาสิตพานิชกุล
ผศ.จันทนา  ถิระวัฒน
น.ส.จีรวัฒน  เหรียญอารีย
ผศ.ฉั ตรชัย  เธียรหิรัญ
ดร.คํ ารณ  ศรีนอย
รศ.ดร.ชัยยุทธ   ชวงสาร
นายวิรัช  โหตระไวศย
ผศ.ดร.มัณฑนีย  เศรษฐภัทร
รศ.ดร.มัย   สุขเอ่ียม

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะคหกรรมศาสตร
รองคณบดีคณะคหกรรมศาสตร
คณบดคีณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร
กองแผนงาน

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

นายอนันต  เตียวตอย
นายสมประสงค  ทิมรอยแกว
นางสาวกุสุมา  ดํ าพิทักษ
นางสาวพรทิพย  ตันติวงษ
นางดาลัค   เทียนศิริ
นางวลัย  หุตะโกวิท
นางปรียา  ชัยพานิช
ดร.อรสา   จรูญธรรม
นางนิตยา  ถือความตรง
นายไพฑูรย  พุทธมงคล
ผศ.มณี   เลิศปญญานุช
นางสาวพวงมณี  ตันติวงษ
นางสมคดิ  รักษาทรัพย

กองแผนงาน
กองแผนงาน
สถาบันบุคลากรฯ
วิทยาเขตปทุมธานี
วิทยาเขตบพิตรพิมุข  มหาเมฆ
วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตวังไกลกังวล
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
วิทยาเขตพระนครใต
วิทยาเขตพระนครใต
วิทยาเขตพระนครใต



142 นางมณทิรา  เนตรทิพย วิทยาเขตพระนครใต
กรมสามัญศึกษา

143
144
145
146
147
148
149
150
151

นายชัยณรงค  ศรีทาว
นางวาณีพร  ตันวิไลย
นางสาววรรณด ี ชุณหวุฒิยานนท
นางสาวจรรยา  เฮงตระกูล
นางพิชญมณฑ  ลีกํ าเนิดไทย
นายอารีย  ธีระเจริญ
นายมังกร  กุลวานิช
นางโสภา  ชนะภัย
นายวิศิษฐศักดิ ์ แสงพรหมศรี

กองสามัญศึกษา
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศูนยพัฒนาโปรแกรม

โรงเรียนรัฐในกทม./ปริมณฑล
152
153
154
155
156
157
158

นายศิริ  สุงคาสิทธิ์
นางกรองทอง  ดวงสงค
นางพรรสุข  รัตนมณเฑียร
นางอุไรวรรณ   สุพรรณ
นางสาวสุทธิศร ี ภูมะลิ
นางนัทนา  พืชฟู
นางวรรณศิริ  จิตรพีระ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีวิทยา

159
160
161
162
163
164
165
166

นายณรงค   รักเดช
นางหัทยา  คงกระพัน
นายจิตตพงษ   โรจนสารัมภกิจ
นางสาววิภา   ภัทรมัย
นายศกัดา  โตวิศิษยชัย
นายวิทธยา   บริบูรณทรัพย
นางสุวรรณา  จันทรฉาย
นางสาวประไพศรี   วิสัยจร

โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสายน้ํ าผึ้ง
โรงเรียนสายน้ํ าผึ้ง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี



167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

นางผองใส  ถาวรจักร
นายประวิทย  พฤทธิกุล
นางอัจฉรา  วงศชางทอง
นางวรนุช   วิลัยรักษ
นายนพดล  วิลัยรักษ
นางดารุณี    บูรณวัฒน
นางสาวสุกัญญา  สันติพัฒนาชัย
นายสมควร  ณ ตะกั่วทุง
นางเทียมจันทร  อนันตภาราพร
นายจิตต  ดํ าวรรณ
นายชัยศรี  รัตนนิมิตร
นางรัตนา  ลัพโส
นางวัลลภา   ทองวัฒนพร
นางเสาวคนธ  เกิดขุมทอง
นางอาทิตยา  ประทุมสุวรรณ
นางลัดดา  พรอมมูล
นางศรีปญญา  พงศสุวรรณ

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนเทพศริินทร
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
โรงเรียนวัดนอยใน
โรงเรียนสายปญญา
โรงเรียนศรีอยุธยา
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนวัดอัมรินทราราม

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

นายกีรติ  ปานสกุล
นางสาวสรวงรัตน  กังสวิวัฒน
นายสรคมณ  บางย่ีขัน
ผศ.ชัยศักดิ์  ชั่งใจ
นายประยุทธ  ปยธรรมาภรณ
นางจิรายุ   โชติชวง
นายธํ ารงค  แพรนิมิตร
นางอรวรรณ  ปตรชาต
นายสุทิน  บุญญาภิบาล
นางสาววรรณี  ไชยวิภานนท

โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนบดนิเดชา
โรงเรียนบดนิเดชา
โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
โรงเรียนวัดนวลนรดศิ
โรงเรียนราชประชาสมาสยั ฝายมัธยม
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม



194
195
196
197
198
199

นางจงพิศ   กันหลง
นายปรีชา  มณีขาว
นางชุติมา  บุญญกุล
นางอัจฉราพรรณ  อองกุลนะ
นางกาญจนา  ภูวรวรรณ
นางสาวยุพิน   เกียรติสูงสง

โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนวัดสังเวช
โรงเรียนแจงรอนวิทยา

โรงเรียนรัฐตางจังหวัด
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

นางสาวนภา  ภูทอง
นายวรพงษ   วรธงไชย
นายวิชิต  บุญประดับ
นายบํ าเหน็จ  บุษบงค
นายจักรกฤษณ  ธีระอรรถ
นายปรีชา  ขันธไพรศรี
นางสาวอํ านวยพร  จันทรชม
นายสมนึก  วาสประสงค
นายขัมน   สุขาพันธุ
นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์
นางกัญญา  จีรจิตต
นางมรกต  วิมยางกูร

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีอางทอง
โรงเรียนสามโกวิทยาคม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปตตานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

212
213

นายสาหราย  แสงทอง
นางนุชา   ใจเย็น

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนสตรียะลา

สช.(โรงเรียนเอกชน)
214
215
216
217
218
219

นางสาวพจนา   วองตระกูล
นายชินรัตน   สมสืบ
นางศิริลักษณ  มโนรมย
นายปกรณ  อินทราวุธ
นางสาวจาริญา  ศักรประธาน
นางทิพยสุดา  ลัดพลี

ผอ.กองโรงเรียนสามัญศึกษา
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนอัมพรไพศาล



220
221
223
224
225
226
227
228

นายปุณวัชร   แสงอรุณ
นายทบ   เสนีย
นางสาวกัญชลา  ละเอียดศิลป
นางสุนทรา  แสงศิลป
นางกรรณิการ  เจนพ่ึงพร
นางวราภรณ  ทรัพยสมบูรณ
ภราดา ดร.วิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน
นางนุชนารถ   วัฒนภักดี

โรงเรียนเซนโยเซพคอนแวนต
โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอํ านวยศิลป
โรงเรียนอํ านวยศิลป
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนเซนตคาเบรียล
โรงเรียนราชินีบน

กรมวิชาการ
229
230
231
232

นายสาโรช  วัฒนสโรช
นางมัลลิกา  นิตยาพร
นางทิพวรรณ  อูทองทรัพย
นายสมทรง  ลิมาลัย

รองอธิบดี
ผอ.ศูนยพัฒนาหลักสูตร
สํ านักงานทดสอบทางการศึกษา
สํ านักงานทดสอบทางการศึกษา

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
234
235

นายอุฤทธ์ิ   บุญมาก
นายทวีศักดิ ์  วิศิษฎางกูร

ผอ.ศูนย กศน.กรุงเทพมหานคร
ศูนย กศน.กรุงเทพมหานคร

กรมอาชีวศึกษา
236
237
238
239

ดร.จริยา  ทัพพะกุล ณ อยุธยา
นางสาวสุรภ ี จันทรกระจาง
นางพัชรี   สวางทรัพย
นายประกอบ   เล็กเฟองฟู

กองแผนงาน
กองแผนงาน
หนวยศึกษานิเทศก
วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

กรมพลศึกษา
240
241

นางอัจฉราลักษณ  วิเศษ
นายวรวิท   คงมนต

ฝายพัฒนาวิทยาลัย
ฝายพัฒนาโรงเรียนกีฬา

กรมการศาสนา
242 นายบุรี   แกวเล็ก กองศาสนศึกษา
243 มหาวทิยาลัยสงฆ
244 พระมหาชะเอม  สุวีโร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



245
246

พระมหาสรุวัฒน ตลิโก ทองเกลีย้ง
พระราชกวี  ลักษณะวิลาศ

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

กรมศิลปากร
247
248
249

นางแสงแข   ทองหย่ังย่ืน
นางยุพา  ประเสริฐย่ิง
นายสมบัต ิ แกวสุจริต

สถาบันศิลปกรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป

สสวท.
250 นายถกล  นิรันดรศิโรจน นักวิชาการ

สมาคมผูปกครองและครู
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

นายชุมพล  พรประภา
นางสมรทิพย  วนลาภพัฒนา
นางนวลวรรณ  เพชรดารา
นางองุน   จันทรขจร
นางจุฑามาศ  เต็มสงสัย
นางสุมนา  ใจเกิด
นางมุกดา  เนรัญทร
รศ.ชินรัตน   สมสืบ
น.พ.ภาวิต  ปุญญฤทธ์ิ
รศ.นพ.สุนทร  ศรมยุรา

โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนสายปญญา
โรงเรียนเทพศริินทร
โรงเรียนเทพศริินทร
โรงเรียนเทพศริินทร
โรงเรียนอัมพรไพศาล
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนศึกษานารี

กระทรวงกลาโหม
กรมยุทธศึกษา

261
262
263
264
265

พลโท เกษมชาติ  นเรศเสนีย
พลโท ดร.จารุภัทร  เรืองสุวรรณ
นาวาอากาศโท วิบลูยชัย ไพบลูยศริิ
พันโททวีศกัดิ ์ บญุรักษา
นาวาเอกหญิง พัทยา  สยะนานนท

เจากรมยุทธศึกษาทหาร
สถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูง
กรมยุทธศึกษาทหาร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ



โรงเรียน
266
267
268
269
270
271
272
273
274

นาวาเอกหญิง นิตย กุลละวณิชย
นาวาเอกจุฑา  สุขอารมณ
นาวาเอก รศ.มนตชัย  กาทอง
นาวาเอกหญิง ยวุด ี เปรมวิชัย
นาวาโทหญิงถนอมสนิ   มาลยัโรจนศริิ
เรือเอกประโยชน  พรมมิ
นาวาโทหญิง ประอร  สุนทรวิภาต
นางสาวจุฬาวลัย  สุนทรวิภาต
เรืออากาศโทเผดิมชัย  กุลพิบูลย

โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ

วทิยาลยัแพทย/วทิยาลยัพยาบาล
275
276
277
278
279
280
281

ศ.พันเอกหญิง วณิช  วรรณพฤกษ
พ.อ.หญิงประนอม  ออนละมัย
พ.อ.บุญรักษ  พูนชัย
พ.ท.หญิงประอร  พิมพายน
พ.อ.หญิง พูลศรี   พัฒนพงษ
น.อ.หญิงศิริกาญจน  เผือกเทศ
น.อ.หญิงกรรณิการ  นุตยะสกุล

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ผอ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กรุงเทพมหานคร
วทิยาลยัแพทย/วทิยาลยัพยาบาล

282
283
284

น.พ.ณรงค  กีรตวิิทยานันท
นางสาวสะอาด  โสมะบุตร
นางสนวน  ลีโทชวลิต

วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครฯ
วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย
วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย

สํ านักงานต ํารวจแหงชาติ
285
286
287

พ.ต.อ.สุวิภาค  นาคประดิษฐ
พ.ต.อ.หญิง อารีย  ยมกุล
พ.ต.อ.หญิง ยุพิน  เนียมแสง

โรงเรียนนายรอยตํ ารวจ
วิทยาลัยพยาบาลต ํารวจ
วิทยาลัยพยาบาลต ํารวจ



กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก

288
289
290

นางสาวนัยนา  แสงวณิช
นางสุพรรณ  กาญจนเจตนี
นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล

สํ านักนโยบายและแผนสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี / วิทยาลัยการสาธารณสุขฯ
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

นางสาวสายหยุด  ศิริภาภรณ
นางสาวรัชนี   สินะสนธิ
นางวิมลนิจ   สิงหะ
นางสุภาวด ี ดานธํ ารงกูล
นางยุรี  พันธนอย
นางสุวารี  สุขุมาลวรรณ
นางสาวพอเพ็ญ   ไกวนรา
นางสาวเบญจวรรณ
นางสาวอัญญวรรณ  เมธีสถาพร
นางสาวนวลจันทร  มาตยภูธร

วิทยาลัยพยาบาลชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลชนนี  จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลชนนี  เชียงใหม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

สภากาชาดไทย
301 ผศ.อังคณา  สริยาภรณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สํ านักนายกรัฐมนตรี
302 นางพัชรพันธุ  เข็มนาค ส ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

หนวยงานอืน่ ๆ
303
304
305

นายมานะ   ตรีรยาภิวัฒน
นางศิริรัตน  พันธุมโกมล
นางดวงสิริ  เภลีปตย

มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ
บริษัทการบินไทย
บจม.อิสตเอเชียติก (ประเทศไทย)



สกศ.
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

ดร.รุง   แกวแดง
ดร.สิริพร   บุญญานันต
นางศรีนอย   โพวาทอง
นายธรรมนูญ  วิสัยจร
ดร.สมาน  ชาติยานนท
ดร.เลขา   ปยะอัจฉริยะ
นายสํ าเร็จ  ประเสริฐสุข
นายชินภัทร  ภูมิรัตน
นางสาวมยุรี  จารุปาน
นางวิบูลลักษณ  ทองเช้ือ
นางวิไล   ศิริชุมแสง
นายภาณุรัตน   รัตยาภาส
นางรุงเรือง  สุขาภิรมย
นางสาวนงลักษณ  พหลเวชช
นางนิรมล  กิตติวิบูลย

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ผอ.ศูนยสารสนเทศทางการศึกษา
ผอ.สํ านักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา
ผอ.สํ านักงานปฏิรูปโครงการวิชาชีพครู
ผอ.ศูนยประชาสัมพันธการศึกษาแหงชาติ
ผอ.วิทยาลยัพัฒนาการศกึษาแหงชาติ
ผอ.ศูนยเครือขายการศึกษาไทย
ผอ.กลุมงานปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผอ.ศูนยพัฒนาและวางแผนการศึกษาแหงชาติ
ผอ.ศูนยความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

นางสุทธศรี  วงษสมาน
ทิพยสุดา  สุเมธเสนีย
นางอรุณี   สถานุพงษ
นางสาววรัยพร  แสงนภาบวร
นางสาวอรนุช   หลิมประเสริฐ
นางวรรณภา  เปล่ียนศรี
นางเพ็ญพรรณ   จิตตะเสนีย
นางฉลวยลักษณ  สินประเสริฐ
นางสาวภัทณิดา  พันธุมเสน
นางสาวอาภาพร  สุขาวงษ
นางสาวนวลจันทร  ปุยะกุล

ผอ.สํ านักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา
ผอ.สถาบันแหงชาติเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา



332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

นางสาววัฒนา  อาทิตยเท่ียง
นางอรุณศรี   ละอองแกว
นางประดับ  ศุภกิจ
นางสาวศรีไพร  ศรีสํ าราญ
นางทิพยอนงค  เล่ือนพุควัฒน
นางอรวรรณ  ศุขวัฒน
นางอัมพร  ประเสริฐสุข
นางผาณิต  วิมลรัตนปญญา
นางเรืองรัตน  วงศปราโมทย
นางสาววาสนา  อธิรัตนปญญา
นายอรรถพงศ  สุขสมนิตย
นางพรพิมล  เมธิรานันท
นางสาวนันทิชา  ไวยนพ
นางสาววัลลภัตน  ศรีทองสุข
นางสาวสมลักษณ  คลองแคลว
นางสาวสุนันท   เอ้ือเชิดกุล
นางบุญศรี   ทองดารา
นางสาวนงภัสสร  พุมมณีกร

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาท่ีธุรการ
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

สื่อมวลชน.
350
351
352
353
354
355
356

นายฐากูร   กันภัย
นายยุทธชัย  เฉลิมชัย
นางสาวชนาทิพย  ฉั ตรภูติ
นายกิตติพงษ  พงษวัฒนาสุข
นายวิรัตน  สํ าราญอยู
นางสาวถนอมจิต  คงจิตตงาม
นางสาวทิพวัลย  คงประพันธ

น.ส.พ.มหาราษฎร
มูลนิธิสานแสงอรุณ
ศูนยขาวแปซิฟค
น.ส.พ.บานกลวย
น.สพ.บานกลวย
น.ส.พ.ไทยโพสต
น.ส.พ. ไทยโพสต



357
358
359
360
361
362

นางสาวรัศมี  มีสุวรรณ
นางสาวรัตนา  เตชะสาวภาคย
นางสาวเสาวพร  ช่ืนประภาณุสรณ
นางสาวจิตินันต  วัฒนุภา
นางสาวมนภา  ศริสิมบรูณ
นางสาวดวงกมล  อุรัฐนันท

น.ส.พ.มติชน
น.ส.พ.ไทยรัฐ
น.ส.พ.สยามรัฐ
น.ส.พ.สมัครดวน
T.V.5
T.V.9



คณะผูจัดทํ ารายงาน

  ที่ปรึกษา
ดร.รุง   แกวแดง      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

คณะผูจัดสัมมนา
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